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อิสรภาพแหงความคิด

บุก‘เคียฟ’นองเลือดแน�!

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ-รมว.คมนาคม

สูใหมคดีโฮปเวลลรัฐไมนาแพ 

และจุดยืน ภท. ‘รถไฟฟาสายสีเขียว’ 

วิจัย ‘บานสูฝุน’

คนือากาศสะอาดใหเชยีงใหม

‘นคราธานี’ ศรัทธานําทาง 

เสนทางนําเที่ยว

อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ

ประเทศไทยกับฉาก

สถานการณสงคราม
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‘ฉีดไขฝอ’ไมงาย

‘สมศักดิ์’แจงยิบ

ตองมีคําสั่งศาล

‘ขาวบูด’พรรคเล็กปวน!

ติดโควิดรวมATKพุง

วันเดียวเกือบ5หม� น

ลดภาพขัดแยงเพิ่มความมั่นคงรัฐบาลอยูครบ4ป

ชายสองคนนําศพในถุงวางรวมกันในลานเก็บศพที่ปกคลุมดวยหิมะในนิโคลาเยฟ ชายฝงทะเลดําซึ่งถูกรัสเซียโจมตีอยางหนัก
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ลดภาพขัดแยงเพิ่มความมั่นคงรัฐบาลอยูครบ4ป

ไทยโพสต • กินขาวการเมืองชักอลวน  “พิ

เชษฐ” นัดกลุม 16 กินมื้อเที่ยง 17 มี.ค. กอน

วงนายกฯ มื้อค่ํา ของใจไมเชิญ “สุรทิน” รวม 

ทั้งที่เปนพรรครวมรัฐบาล ขณะที่ “สุรทิน” 

เลนบทพระเอก หากจะไปก็จะหอขาวไปกิน

เอง ไมไปกินขาวรัฐบาล เหน็บ 3 ปไมเคย

เรียกคุย “หมอระวี” เฉลยที่ ไมเชิญเพราะ

อยูกับ “ธรรมนัส”  

เม� อวันที่ 12 มี.ค. รายงานขาวแจงวา 

สําหรับความคืบหนาการรับประทานอาหาร

ค่ําระหวาง พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กับหัวหนา

พรรครวมรัฐบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ที่สโมสรราชพฤกษ เวลา 18.00 น. ในวันที่ 

17 มี.ค.นี้ โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี

วาการกระทรวงแรงงาน เปนผูประสานไปยัง

หัวหนาพรรครวมรัฐบาลขนาดกลาง พรรค

เล็ก ซึ่งทุกพรรคที่ประสานไปตอบรับเขารวม

แลว ขาดเพียงนายสุรทิน พิจารณ ส.ส.บัญชี

รายช� อ หัวหนาพรรคประชาธิปไตยใหม ที่ยัง

ติดตอไมได และจะดําเนินการติดตอตอไป

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีราย

ช� อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะแกนนํากลุม 

ส.ส.พรรครวมรัฐบาลพรรคเล็กสวนหนึ่งที่

เรียกตัวเองวา กลุม 16 เปดเผยวา รับทราบ

จากสมาชิกกลุม 16 วานายสุรทินไมไดรับ

เชิญไปงานรับประทานอาหารในวันดังกลาว 

ซึ่งทางกลุม 16 ติดใจ เพราะนายสุรทินยัง

เปน ส.ส.พรรครวมรัฐบาล จึงทักทวงถึงวิสัย

ทัศนแกนนํารัฐบาล ดังนั้นในวันดังกลาวนาย

พิเชษฐจึงนัด ส.ส.กลุม 16 รับประทานอาหาร

ในชวงบาย ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอน

เวนชั่น และนัดนายสุรทินดวย และหารือถึง

ทาทีวาเม� อนายสุรทินไมไดรับเชิญแลวยังจะ

ไปหรือไม เพ� อย้ําวากลุม 16 ไมทิ้งกัน

ดานนายสุรทินเผยวา สวนตัวไมไดรับ

การประสานงานจากทีมนายกฯ ใหรวมวงรับ

ประทานอาหารในวันดังกลาว 

กรุงเทพฯ • “สมศักดิ์”  แจงฉีดไขฝอ

ในผูตองหาทําโดยพลการไมได ตอง

มีความเห็นแพทย-คําส่ังศาล ตองได

รับความยินยอมจากผูกระทําความผิด

ดวย ยันไมใชวิธีปาเถ� อน แตตบทาย

คาใชจายการฉีดใหฝอ 100,000 บาท

ตอรายนั้นคิดวาคงมีไมกี่คนที่ตองฉีด 

เมื่อวันที่  12 มีนาคม 2565 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวา

การกระทรวงยุติธรรม กลาวถึงราง 

พ.ร.บ.มาตรการปองกันการกระทํา 

ความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศ 

หรือที่ใชความรุนแรง

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยพบติดเช้ืออีก 2.4 

หม� นราย นับ ATK ดวยทะลุเปน  44,977 คน 

เสียชีวิตเพิ่ม 68 อายุต่ําสุด 11 เดือน สูงสุด 

107 ป กทม.ยืนหัวตารางติดเชื้อ 2,985 ราย  

เม� อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 24,592 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

24,389 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 23,712 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก

ในชุมชน 677 ราย, มาจากเรือนจํา 151 ราย 

เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 52 ราย 

หายปวยเพิ่มขึ้น 21,371 ราย อยูระหวาง

รักษา 226,151 ราย อาการหนัก 1,312 ราย 

ใสเคร� องชวยหายใจ 435 ราย 

อยางไรก็ตาม ยอดผูติดเช้ือรายใหม

ยืนยัน 24,592 ราย โดยยังไมรวมผูติดเชื้อ

เขาขาย หรือตรวจหาเชื้อดวย ATK อีก

จํานวน 20,385 ราย รวมในวันนี้มีผูติดเชื้อ

มากถึง 44,977 ราย

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 68 ราย เปนชาย 38 ราย

เคียฟ • กองกําลังรัสเซียที่ตั้งขบวนอยูทาง

ตอนเหนือสลายตัวแลว คาดวาเปนการ

สลายตัวเพ� อพยายามโอบลอมกรุงเคียฟ 

ส.ส.ยูเครนเผยหากบุกจริงสถานการณ

ในเคียฟจะไมตางจากเมืองสตาลินกราด

ของรัสเซียที่เปนสมรภูมินองเลือดที่สุดใน

สงครามโลกครั้งที่ 2 “เซเลนสกี” ยอมรับ

สถานการณเปลี่ยนถูกโจมตีแน�ในอีกไมกี่วัน

ขางหนา “ไบเดน” ยืนยันสหรัฐและนาโต

จะไมทําสงครามโดยตรงกับรัสเซียในยูเครน 

เพราะนั่นหมายถึงสงครามโลกครั้งที่ 3

วันเสารที่ผานมา เว็บไซตบรรษัทแพร

ภาพกระจายเสียงอังกฤษ หรือบีบีซี (BBC) 

รายงานวา กระทรวงกลาโหมอังกฤษอาง

ขอมูลลาสุดของหน�วยขาวกรองวา กอง

กําลังรัสเซียที่ตั้งขบวนอยูทางตอนเหนือของ 

กรุงเคียฟไดสลายตัวแลว คาดวาเปนการ

สลายตัวเพ� อพยายามโอบลอมกรุงเคียฟ และ

อาจเปนความพยายามลดความเสี่ยงที่จะถูก

กองกําลังยูเครนตอบโตที่ทําใหรัสเซียสูญเสีย

อยางสําคัญ 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

สัญญาณเหลานี้รอนไปถึง “เจาของคอก” อยาง

โทนี่ วูดซัม หรือนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ 

ถึงกับขวัญผวา อยูไมสุข ตองบินมาประเทศ

สิงคโปร เฉียดเขาใกลเมืองไทยในรอบหลายป
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(1)

ระมารดา ...ผูซึ่งลา-ละ-สละจากโลกใบนี้ ไป

เม� อซักไมกี่ปที่แลว ทานเคยไดเลาถึงสีสัน 

บรรยากาศ ของบานเมือง ในชวงระหวาง 

สงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ทานยังเปนสาวๆ 

แสๆ ไดอยางมีอรรถรส ชนิด หลับตานึกภาพ ไดไมยาก 

เลนเอา อันตัวขาพเจาเอง ที่ถึงแมจะแกแลว-ชราแลว

ในชวงนี้ แตก็ยัง เกิดไมทัน สําหรับฉากเหตุการณในชวง

ระยะนั้น ไดแตนั่งอาปากหวอ เหมือนไดฟงละครวิทยุ 

หรือละครหลังขาว อะไรประมาณนั้น...

(2)

ไมวาจะฉากเหตุการณประเภท...ผูที่สามารถมุด

เขาไปในโพรงไมขณะไดยินเสียงหวอเตือนภัย หรือเสียง

ระเบิด แตหลังจากเหตุการณผานไปแลว ดันโผลกลับ

ออกมาไมได ตองเจาะโพรง งัดโพรง กันเปนชั่วโมงๆ 

ชนิดแทบตอบไมไดวาอีตอนมุดเขามุดเขาไปยังไงกันแน� 

หรือฉากประเภทคุณยา คุณยาย อุตสาหตระเตรียมหอ

ทรัพยสินเงินทองใสพก ใสหอ ไวเปนอยางดี แตพอได

ยินเสียงหวอเทานั้น แทนที่จะฉวยหอบรรจุขาวของโดด

ลงหลุมหลบภัย กลับหันไปควาไห ควากะละมัง กระเตง

ติดตัวไปซะนี่ ไปจนฉากเหตุการณอันน�าขนลุก ขนพอง ที่

ไมรูวาขาใคร? แขนใคร? หอยคางเติ่งอยูบนตนไม ตนโนน 

ตนนี้ เน� องจากแรงระเบิด ที่ไมคิดจะปรานี-ปราศรัย ผู

หนึ่ง ผูใด เอาเลยแมแตนอย...

(3)

และก็แน�ละวา...ฉากเหตุการณที่สะทอนใหเห็น

ถึงความยากลําบากนานาประการ ไมวาการขาดแคลน

เสื้อผา ขาว-ปลา-อาหาร ไปจนถึงยารักษาโรค ตองอาศัย

ถุงกระสอบมาตัดผา ตัดเสื้อ เอาเลยถึงขั้นนั้น สบู ผง

ซักฟอก เคร� องใช-ไมสอยประจําวัน เปนอะไรที่หายาก หา

เย็น ยิ่งกวาหาหนวดเตา-เขากระตาย เอาเลยก็วาได โดย

เฉพาะถาหากไมได วีรกรรม ของบิดาบังเกิดเกลาของ

พระมารดา หรือของคุณตาตอนหนุมๆ ที่จําแลง แปลง

กาย เปน พยัคฆรายไทยถีบ คอยแอบไปถีบสินคาที่จะสง

ใหทหารญี่ปุนจากตูรถไฟ เอามากิน-มาใช โอกาสที่จะอยู

รอด เหลือรอด จากเหตุการณครั้งนั้น ก็อาจเปนไปไมได

เอาเลยก็ไมแน�!!!

(4)

นี่...ตองเรียกวา มันออกจะเปนอะไรที่น�าสยดสยอง 

พองขน พอสมควร สําหรับที่เรียกวา สงคราม ที่แทบไม

ไดกอใหเกิดความเมามันซซซใดๆ เหมือนใน หนังฮอลลี

วูด อยูแลวแน�ๆ หรือแม เกิดไมทัน แตก็ยังพอ นึกภาพ

ออก หรือยังอดรูสึกวูบๆ ไหวๆ กับสีสัน บรรยากาศ ที่ถูก

ถายทอดจาก พระมารดา ในแตละเร� อง แตละแง แตละ

มุม ขึ้นมาไมได ยิ่งถาหากเก็บมาคิด เก็บมาเทียบเคียง กับ

ฉากเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นภายในอนาคตเบื้องหนา ยิ่ง

อดที่จะใจหาย ใจคอหอเหี่ยว คิดไมออก-บอกไมถูก วาจะ

สามารถเตรียมตัว-เตรียมใจ รับมือกับฉากสถานการณดัง

กลาวไดมาก-นอยเพียงใด???

(5)

คือพูดงายๆ วา...แค อินเทอรเน็ตลม ก็ตายแลว!!! 

สําหรับผูคนในยุคนี้ สมัยนี้ แคไมมี ไฟฟา ใช ไมสามารถ

อุนขาว-ปลา-อาหารจากเตาไมโครเวฟ ไมสามารถเปด 

แอรกี่ ผอนคลายความรอนในระดับตับแลบ มามแลบ 

ฯลฯ ก็แทบอยูไมได แทบอยากไปเกิดใหมใหรูแลว รูแรด 

เอาเลยถึงขั้นนั้น เพราะโดยวิถีของโลกสมัยใหม ของคน

ยุคใหม คงตองยอมรับอยางมิอาจปฏิเสธได วามันออกจะ

เปนอะไรที่ เปราะบาง เอามากๆ สําหรับการเผชิญกับฉาก

เหตุการณรายๆ อันเปนฉากเหตุการณที่บรรดาคนรุนเกา 

ยุคเกา ตางตองเคยผาน เคยผจญกับอุปสรรค ขวากหนาม 

มาโดยตลอด...

(6)

ภายใต ความเปราะบาง เหลานี้นี่เอง...มันจะกอให

เกิดอารมณ-ความรูสึกนึกคิด วิธีคิด วิธีการตัดสินใจ ใน

แบบไหนตอแบบไหน ก็ยากที่จะคาดคํานวณไดชัดเจน 

แตคงไมถึงกับยากเกินไปที่จะนึกถึงภาพความโกลาหล 

อลหมาน ความหูแหก-ตาแหก ความสวิงไป-สวิงมา ความ 

สุดโตง ไปในดานหนึ่ง-ดานใด ฯลฯ ทันที่ฉากเหตุการณ

ใดๆ ก็แลวแต สงผลให สติ ซึ่งหลงเหลืออยูเพียงนอย

นิด สูญหายไปชนิดไมเหลือติดปลายนวมเอาไวเลย อัน

จะทําใหสิ่งที่เรียกวา ปญญา ยอมไมมีสิทธิ์งอกเงยขึ้นมา

โดยเด็ดขาด และนั่นเอง...ที่อาจทําใหทุกสิ่งทุกอยางไหล

ไปสู ความฉิบหาย...กับ...ฉิบหาย ยากที่จะสามารถผาน

อุปสรรค ขวากหนาม เหมือนกับคนรุนกอน ยุคกอน ได

เลย...

(7)

ดวยเหตุนี้...ก็เลยมีแตตองสวดมนต ภาวนา เอาไว

กอนลวงหนานั่นแหละทั่น!!! ขออยาใหฉากเหตุการณระดับ 

สงคราม ใดๆ ก็แลวแต หวนกลับมาสูประเทศไทย สังคม

ไทย อีกเลย เพราะเพียงแค สงครามยูเครน ที่อยูหาง อยู

ไกล ไปจากประเทศไทยไมรูจะกี่โยชนตอกี่โยชน ยังกอให

เกิดความสะทาน สะเทือนเล� อนลั่น มิใชนอย โดยเฉพาะ

เม� อตองเจอกับราคาน้ํามัน ราคาสินคาตางๆ ที่แพงระดับ

หูฉี่ หูลี่ ยิ่งเขาไปทุกที ขณะความขัดแยง แตกแยก ของ

ผูคนภายในสังคม ยังแทบไมไดทุเลา เบาบาง ลงไปเลย

แมแตนอย แถมยิ่งออกอาการสวิงไป-สวิงมา ออกอาการ

สุดโตงไปในดานหนึ่ง-ดานใด ยิ่งขึ้นเร� อยๆ โอกาสที่แนว

โนมในแตละเร� องจะไหลไปสู ความฉิบหาย...กับ...ฉิบหาย 

อันเน� องมาจากการขาดสติ ไรสติ ยิ่งดูจะมีโอกาสเปนไปได

สูงยิ่งเขาไปเทานั้น...

ประเทศไทยกับฉาก

สถานการณสงคราม

พ

นอง 3 ป.พยายามลดภาพความขัดแยง เพ� อ

สรางภาพความแข็งแกรงและความมั่นคงตอ

เสถียรภาพของรัฐบาลเพ� อใหอยูครบวาระ 4 ป 

หลังเจอพรรคฝายคานออกมาเสี้ยม เม� อ                                                       

กวน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา พรรค                                            

เศรษฐกิจไทย พรอม ส.ส. 18 คน จาก 16 เสียง แยกตัว 

จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ทําใหเสียงในสภาหมิ่นเหม

กระทบตอองคประชุมสภา  

ไมวาจะเปนการพิจารณากฎหมายสําคัญของรัฐบาล 

หรือการอภิปรายไมไววางใจหลังเปดสภาระหวาง 22 

พฤษภาคม-18 กันยายน 2565 ที่ฝายคานโหมกระแสวา  

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม จะ

ตองยุบสภากอนการเปดประชุมสภาอีกครั้ง 

แมฝายรัฐบาลจะออกมายืนยันประสานเสียงวา นายกฯ                                                                   

จะไมยุบสภา แตในเร� องภาพลักษณความสัมพันธของพี่นอง 

3 ป.ยังเปนที่คลางแคลงใจจากสังคมวายังเหมือนเดิมหรือไม                                                                    

จึงเปนเร� องที่ผูจัดตั้งรัฐบาลจะตองสยบใหสิ้นกระแสความ

สงสัย 

สัปดาหกอนหนานี้จึงเห็นภาพ พล.อ.ประยุทธและ 

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย เดินทางไปรับ

ประทานอาหารกลางวันกับ “บิ๊กปอม” พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหนาพรรค พปชร. ที่มูลนิธิปารอย

ตอฯ เพ� อ กลบภาพความขัดแยง

อีกดานหนึ่งยังเปนการสงสัญญาณไปที่บรรดาพรรครวม

รัฐบาล เกิดความเช� อมั่นวาทั้ง 3 คน ที่คบหากันมา 30-40 ป                                                                       

ยังเหนียวแน�น และเช� อวาจะไมทิ้งกัน หรือทิ้งใครไวกลาง 

ทาง 

ตอมาตามมาดวยดินเนอรพรรครวมรัฐบาลที่สโมสร

ราชพฤกษเม� อค่ําวันที่ 8 พฤษภาคม พี่นอง 3 ป.เปนเจาภาพ

รวมกับหัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรครวมรัฐบาล

ประกอบดวย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย, นาย

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรค

ภูมิใจไทย   

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตย, นายนิพนธ บุญ

ญามณี รมช.มหาดไทย รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย

และยุทธศาสตรพรรคชาติไทยพัฒนา, นายประภัตร โพธสุ

ธน รมช.เกษตรและสหกรณ ในฐานะเลขาธิการพรรคชาติ

ไทยพัฒนา และนายสันติ พรอมพัฒน รมช.คลัง ในฐานะ

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ  

ภาพที่ส� อสารออกมาหวานช� น โดยเฉพาะภาพ “บิ๊กตู” 

กับ “พี่ปอม” โอบกอดกันโชวส� อมวลชน ทามกลางการราย

ลอมของแกนนําพรรครวมรัฐบาล ที่ชัดเจนวาพรอมสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ เปนนายกฯ ทําหนาที่ตอไป กระทั่งครบวาระ

ในเดือนมีนาคมในป 2566 

สอดรับกับกระแสขาวที่ออกมา ที่ พล.อ.ประวิตรไดพูด

กลางวงตอนหนึ่ง โดยยอมรับวาไมสามารถควบคุม ร.อ.ธรรม 

นัสได และ ร.อ.ธรรมนัสจะเปน ส.ส.เพียงเสียงเดียวของ

พรรคเศรษฐกิจไทยที่จะไมยกมือโหวตใหนายกฯ ฉะนั้น

จึงตีความไดวา ส.ส.ที่เหลือของพรรคเศรษฐกิจไทยอีก 

15 คนจะอยูกับ “บิ๊กปอม” และสนับสนุนรัฐบาลใชหรือไม 

โดยมีรายงานตอกย้ําอีกวา ในชวงปดสมัยประชุมนี้ 

อาจมีการปรับ ครม. และจัดสรรอํานาจในวงพี่นอง 3 ป.เสีย

ใหมใหลงตัว เพ� อเตรียมพรอมการเลือกตั้งในปหนา รวมทั้ง

พิจารณาโควตา 2 ตําแหน�งเดิมของ พปชร.ที่วางอยู และ

ยกไปใหพรรคเศรษกิจไทย แตไมใช ร.อ.ธรรมนัสมานั่งเปน

รัฐมนตรี ถาดีลนี้ลงตัว ทุกอยางก็แฮปป  

เชนเดียวกับกอนหนานี้ที่ “อนุทิน” แสดงความมั่นใจ

ดวยการโชว โพย 260 เสียง ซึ่งไมนับรวมพรรคเศรษฐกิจ

ไทย ที่หมายรวม ส.ส.ที่ฝากเลี้ยงกับพรรคเพ� อไทย ไวอีก

ประมาณ 10 คน และพรรคกาวไกล 5 คน  

ดังภาพที่ปรากฏออกมา เชน ระหวางไปพิธีเปดการ

แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47 ที่ จ.ศรีสะเกษ ที่หัวหนาพรรค

ภูมิใจไทยนั่งโตะอาหารเชากับ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจ

ไทย รวมกับ ส.ส.พรรคเพ� อไทย ไดแก นพ.จาตุรงค เพ็งนร

พัฒน ส.ส.ศรีสะเกษ, นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ 

และนายปวีณ แซจึง สามีนางผองศรี แซจึง ส.ส.ศรีสะเกษ    

รวมทั้งนายศุภชัย นพขํา ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพ� อ

ไทย ไปคุยเร� องการเมืองกับนายอนุทิน  

หลังมีรายงานแจงวากําลังมีปญหากับ พล.ต.ท.คํารณ

วิทย ธูปกระจาง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ที่

พรรคเพ� อไทยจะมอบใหเปนหัวหนาทีมจังหวัดปทุมธานี 

เปนตน 

ทั้งหมดทั้งมวลที่ปรากฏออกมาเปนสวนหนึ่งที่จะมาอยู

พรรคภูมิใจไทย จากที่ประมาณการเอาไวอีก 20 คน 

ดวยสถานการณที่เปนอยูของรัฐบาล จึงเปนเร� องแทบ

เปนไปไมไดที่ พล.อ.ประยุทธตกเกาอี้นายกฯ โดยเฉพาะเวที

ซักฟอกที่ตองไดเสียงไมไววางใจเกินกึ่งหนึ่งของสภา เพราะ

แค ส.ส.ฝายคานที่มีความสัมพันธกับฝายรัฐบาลงดออก

เสียง หรือใชแท็กติกลาประชุม เสียงก็ไมถึงแลว 

เม� อเสถียรภาพและความสัมพันธกลับมาแน�นปก สิ่งที่

ฝายผูมีอํานาจมองขามช็อต เพ� อสืบทอดอํานาจตอไป วาจะ

ใชอภินิหารทางกฎหมาย พลิกกลับมาใชสูตรคํานวณ ส.ส.แบบ

จัดสรรปนสวนผสม หรือ MMP ตามความตองการของ 

พล.อ.ประยุทธหรือไม ที่เช� อวาฝายตัวเองจะไดประโยชน เชน 

ผลการเลือกตั้งป 2562    

ลาสุดในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.และ

พรรคการเมือง กําลังรอสัญญาณจากผูมีอํานาจวาจะเดินเกม

อยางไร  

ตามขาวที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายช� อและ

หัวหนาพรรคพลังธรรมใหม ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชุด

ดังกลาว อางวา พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ และ

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ และแกนนําพรรครวมรัฐบาลคน

อ� นๆ ก็ใหความสนใจ

ฉะนั้นหาก “บิ๊กปอม” เอาดวย เม� อรวมกับ

พรรคการเมืองที่เหลือไมวาจะเปนพรรคภูมิใจไทย พรรค

ประชาธิปตยบางสวน พรรคขนาดกลาง พรรคเล็ก และที่

สําคัญเสียงของ ส.ว.ทั้ง 250 เสียง ก็เช� อวาจะสามารถ พลิก

กลับมาใชสูตร MMP ได 

ดังที่มือกฎหมายของรัฐบาลอยาง นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกฯ ก็ออกมาการันตีและชี้ชองวาสูตรคํานวณ 

ส.ส.สามารถทําแบบใดก็ได แตสุดทายตองไมขัดรัฐธรรมนูญ

มาตรา 83, 86 และมาตรา 91 

นอกจากนี้ยังมีอีกชองทางที่ฝายผูมีอํานาจจะลมกระดาน 

หลัง “นพ.ระวี” ไดย� นเร� องตอผูตรวจการแผนดิน เพราะ

ไมเห็นดวยกับการแกไขรัฐธรรรมนูญ จากบัตรเลือกตั้งหนึ่ง

ใบ เปลี่ยนไปเปนบัตรสองใบ  

ฉะนั้นหากสงเร� องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ และสมมุติวา

วินิจฉัยขัดเจตนารมณของรัฐธรรมนูญป 60 ก็ตองกลับไปใช

กติกาเลือกตั้งป 62 และสิ่งที่ดําเนินการและทํากันอยูก็ถือเปน

โมฆะไปทั้งหมด 

ดังนั้นการเมืองแบบไทยๆ อะไรที่วาแน�ก็อาจกลับ

ตาลปตร หากสุดทายฝายผูถืออํานาจไดเปรียบ  

สัญญาณเหลานี้รอนไปถึง เจาของคอก อยาง โทนี่ วูด

ซัม หรือนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ถึงกับขวัญผวา อยู

ไมสุข ตองบินมาประเทศสิงคโปร เฉียดเขาใกลเมืองไทยใน

รอบหลายป 

ดานหนึ่งเพ� อเช็กเลือดแท และตรึงกําลัง ส.ส.วา

เหลือใครที่ยังภักดีอยู หรือถูกดูด และเตรียมโบกมือลาใน

สถานการณที่กติกาเลือกตั้งอาจเปลี่ยนกลับไป และพรรคเพ� อ

ไทยอาจเสียคาโงไมไดเปนรัฐบาลดวยกติกาเลือกตั้งเหมือน

ป 62 หรือสูตร MMP

เน� องจากเปาหมายที่เจาของคอกเคยคุยโวเอาไววาจะ

ชนะแบบแลนดสไลด จะไมไดตามนั้น และหนทางที่จะกลับ

เมืองไทยแบบเทๆ เปนเพียงแคความฝน.

‘3ป.เหนียวแนน’-รัฐบาลปก

‘เจาของคอก’ผวาตรึงขุมกําลัง

พี่ ดวยสถานการณที่เปนอยูของรัฐบาล จึงเปน

เร� องแทบเปนไปไมไดที่ พล.อ.ประยุทธตก

เกาอี้นายกฯ โดยเฉพาะเวทีซักฟอกที่ตองได

เสียงไมไววางใจเกินกึ่งหนึ่งของสภา



นสถานการณที่ความมั่นคงและเศรษฐกิจโลก ไมเอื้อให

ประเทศไหนตองจมจอมกับดรามา หรือการเมืองที่ขาดวุฒิ

ภาวะได ภาพการพบปะ “โตะกลมคาบิเนต” ดินเนอรพรรครวม

รัฐบาลที่สโมสรราชพฤกษ ชวงกลางสัปดาห เพ� อกระชับความสัมพันธ 

สยบขาวยุบสภาแยกทางกันไป “เซตซีโร” จัดทัพนักการเมืองอีกครั้ง 

ตอดวยกิจกรรม “ตั้งวง” ของพรรคจิ๋วที่

นําโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา แกนนํา

พรรคเศรษฐกิจไทย  ที่โรงแรมโกลเดน 

ทิวลิป ยานพระราม 9 แถมมีนักการเมือง

จากพรรคการเมืองขนาดเล็กที่อยูกับ “ลุง

ตู” โผลมาสรางราคาใหเพิ่มขึ้น เห็นแลว

ก็ทําใหประชาชนคนในสังคมไดแตสายหัว  

เพราะมีแตการเกทับ บลัฟกลับ เต็มไป

ดวยวาทกรรมการตอรอง และกลิ่นอาย

ของความขัดแยงทางการเมืองเต็มไปหมด   

จากขาวที่รายงานเห็นวาตองมีการเปด

วงคุยกันตอเน� อง โดยการผลัดกันเปน

เจาภาพ แถมดวยวงยอยที่ “ลุงตู” จะคุย

กับพรรคเล็กอีกเพ� อใหแรงหนุนผนึกกันเหนียวแน�น ก็ไดแตถอนหายใจ

แทนกับการเมืองเร� องของชัยชนะ •

สิ่งที่ทั่วโลกไดรับผลกระทบจากสงครามรัสเซียกับยูเครนกัน

อยางทั่วหนา คงเปนราคาพลังงานที่พุงสูงขึ้น สําหรับประเทศไทย

รัฐบาลประกาศอุมน้ํามันดีเซลอยางถึงที่สุด แตถาสงครามยังไมยุติ

โดยเร็ว การใชเงินอุมไปตลอดคงเปนไปไดยาก ผลพวงที่น�ากลัวจาก

การวิเคราะหของ นายเกรียงไกร เธียร

นุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย และในฐานะประธานสภา

ธุรกิจไทย-รัสเซีย คือผลกระทบทางออม 

ไดแก คาระวางเรือและวัตถุดิบตางๆ ที่สูง

ขึ้น เชน นิกเกิล, ขาวสาลี, ขาวโพด ฯลฯ 

เปนปจจัยที่ทําใหตนทุนการผลิตภาพรวม

เพิ่มสูง ดังนั้นคําสั่งซื้อมีแนวโนมตองปรับ

ราคาสินคาเพิ่มขึ้นตามตนทุนที่สูงเกือบ

ทั้งหมด โดยน้ํามันขึ้นทุก 1 เหรียญฯ จะมี

ผลตอราคาขายปลีกไทยขึ้น  25 สตางค

ตอลิตร กอนหนานี้รัฐไดลดภาษีสรรพ

สามิตดีเซลลงไป 3 บาทตอลิตร ยังคง

เหลือเก็บอยูราว 2.99 บาทตอลิตร จุดนี้อาจนํามาดูแลได แตก็เขาใจวา

ถาน้ํามันดิบตลาดโลกที่เริ่มมีการพูดกันไปถึงระดับ 300 เหรียญฯ ตอ

บารเรลเกิดขึ้นจริง การตรึงไวระดับเดิมก็คงจะไมไหวเชนกัน • 

“โทนี วูดซัม” เรตติงตกฮวบ เม� อคลับเฮาสของกลุมแครไมคึกคัก

เหมือนเกา เน� องจากถูกกระแสขาว “นองแตงโม” กลบมิด ลาสุดบิน

ขามมาประเทศสิงคโปรตรวจสุขภาพพรอมนองสาว “ยิ่งลักษณ ชิน

วัตร” ใหเหลาบรรดานักการเมืองโผลหนาไปกราบคารวะนายใหญกัน

ยกกวน แตที่ฮือฮาก็เพราะวามีภาพไปเผยแพรในส� อสังคมออนไลน 

ขนาดในไลนกลุม ส.ส.พรรคเพ� อไทยยัง

รอนฉา วาดวยเร� องความเหมาะสมและ

ออฟไซด หวังใช “มนตรขลัง” ทักษิณ

สรางราคาทางการเมือง  งานนี้ เกรียง 

กัลปตินันท แกนนําภาคอีสานของพรรค

เพ� อไทย ไปใหสัมภาษณรายการโทรทัศน

วา เปนเหตุบังเอิญที่ไดรวมประทาน

อาหารกับ “ทักษิณ” โดยมีผูรวมโตะ

อาหารอีกหลายคน เชน นายพายัพ ชิน

วัตร โดยภาพที่หลุดออกมานั้น  นางพอ

ฤทัย ชินวัตร (ภรรยานายพายัพ) เปน

คนบันทึกภาพ  มากันแบบนี้เขาทาง 

“ศรีสุวรรณ จรรยา” นักรองเจาเกา 

เตรียมรอง ป.ป.ช.ไตสวนและวินิจฉัยเอาผิด ส.ส. 6-7 คน เชน เกรียง 

กัลปตินันท, ชูวิทย พิทักษพรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานีและประธาน 

ส.ส.อีสาน และนางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.อํานาจเจริญ เปนตน ฐาน

ฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงในการคบหาสมาคมกับ

ผูประพฤติผิดกฎหมาย •

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกําหนดวันเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเม� อวัน

อังคารที่ผานมา โดยรองนายกฯ วิษณุ 

เครืองาม ระบุวาจากนี้จะแจงไปยังคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ� อให กกต.

กําหนดวันเลือกตั้ง แลวแจงกลับมาที่ ครม.

อีกครั้งภายใน 60 วัน ซึ่งเช� อวาจะตอบกลับ

มาโดยใชเวลาไมนานอาจจะ 1-2  สัปดาห

นี้ และเม� อกําหนดวันเลือกตั้งแลว ผูวาฯ 

กทม.ตองลาออกภายใน 3 วัน นับจากวันที่ 

8 มีนาคม ขณะที่มีรายงานจาก กกต.วาจะ

มีการออกประกาศใหมีการเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม.และนายกเมืองพัทยาในวันที่ 

28 มีนาคม และกําหนดใหมีการรับสมัครเลือกตั้งชวงระหวางวันที่ 7-

11 เมษายน และเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จากนี้ ไปสนาม กทม.คง

คึกคักไปกับกระแสเลือกตั้งพอเมืองหลังจากวางเวนมานานหลายวาระ •
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3ในประเทศ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา

เกรียงไกร เธียรนุกุล

ครั้งนั้นใหความสําคัญคือ ความพยายามชี้แจงทุก

ขอสงสัย มีการแถลงชี้ขอดี ขอเสีย และความคุมคา 

เรียกวากระแสสังคมในชวงนั้นที่ “โซเชียลมีเดีย” ยัง

ไมฟเวอร ก็เลยทําใหไทยมี Gripen ประจําการที่กอง

บิน 7 สุราษฎรธานี แบบไมยากเย็น มาปนี้ บิ๊กปอง-

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผบ.ทอ. แสดงความมุงมั่น

ในการจัดหา F35 แทนเคร� องที่จะปลดประจําการ ใน

แวดวงอาวุธแมจะเห็นแตกเปนสองทาง แตสวนใหญ

ยังยกให F35 คือตัวเลือกที่ดีที่สุด แตก็ใชวาสหรัฐฯ จะ

ขายใหงายๆ  เหมือนเคร� องรุนอ� น เพราะเกรงขอมูล

ดานเทคโนโลยีจะรั่วไหลไปยังประเทศคูตรงขาม จึง

ไมใชวาไทยจะซื้อ F35 ไดราบร� น •

ในชวงสัปดาหที่ผานมา พล.อ.ต.ประภาส 

สอนใจดี  โฆษกกองทัพอากาศ ไดทําขอชี้แจงความ

คืบหนาในเร� องการจัดซื้อออกมา 3 ฉบับ ไลมาตั้งแต

กระบวนการจัดซื้อเคร� องบินขับไล สเปกที่ ทอ.ตองการ 

รวมไปถึงการตอบขอสังเกตเร� องการถายทอด

เทคโนโลยี ที่จะครอบคลุมไปยังอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศของไทยหรือไม และคาดวา  ทอ.จะทยอย

ใหขอมูลเชนนี้ปูพรมไปถึงชวงที่จัดสรรงบประมาณ 

ระหวางนี้ก็ดําเนินการควบคูไปกับการประสาน

กับ JUSMAG ไทย กอนจะสงเร� องไปที่สหรัฐฯ และ

ตองผานหลายหน�วยงานในการพิจารณา ในชวงนี้ 

ผบ.ปอง จึงใชกําหนดการเดินทางไปเยือนประเทศ

ตางๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ในการแสดงเจตจํานงของ 

ทอ.ไทย โดยชวงกลางสัปดาหที่ผานมา ก็ไดเดินทางไป

เยือนกองทัพอากาศสหรัฐฯ ประจําภาคพื้นแปซิฟก ที่

เกาะกวม และในเดือนเมษายนนี้ก็มีกําหนดการเดิน

ทางไปเยือน เพนตากอน ดวย 

ทั้งนี้เว็บไซตสถานทูตสหรัฐฯ เผยแพรขาวการ

เยือนดังกลาวทันที โดยนําเสนอเปนคํากลาวของ 

พล.อ.อ.เคน วิลสบาก ผูบัญชาการกองทัพอากาศ

สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟก (PACAF) ที่กลาวคําตอนรับ 

โดยระบุวา “การประชุมระหวางผูนํากองทัพอากาศ

สหรัฐฯ และกองทัพอากาศไทย จะยังประโยชนใน

ขณะที่กองทัพของเราทั้งสองชาติมุงมั่นปฏิบัติหนาที่

เพ� ออินโด-แปซิฟกที่เสรี เปดกวาง และมั่งคั่งตอ

ไป กองทัพอากาศสหรัฐฯ มุมานะที่จะยกระดับความ

สัมพันธกับกองทัพอากาศไทย ขณะที่กองทัพอากาศ

ไทยปรับการทํางานใหทันสมัย พลอากาศเอก นภา

เดช เปนเพ� อนและหุนสวนกับสหรัฐฯ มาเปนเวลา

นาน โดยไดเขารวมการฝกอบรม United States Air  

Force Undergraduate Pilot Training และเขาศึกษา

ที่สถาบัน Air Command and Staff College ในเวลา

ตอมา ผมยินดีที่ไดใช โอกาสนี้หารือในประเด็นที่จะ

เปนประโยชนตอการยกระดับสัมพันธไมตรีดานความ

มั่นคงระหวางสหรัฐฯ และไทยตอไป” •

จะถูกโฉลกกับการแตงตั้งนอกฤดูกาล บิ๊กเมน-

พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผูบังคับการสืบสวน 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (ผบก.สส.สตม.) 

นรต.รุน 48 ในการแตงตั้งตํารวจวาระเดือนเมษายน 

ซึ่งสวนใหญเปนการแตงตั้ง นายพลแกมลิง เปน

โบนัสใหตํารวจที่เหลืออายุราชการอีก 6 เดือนไดเล� อน

ตําแหน�งสูงขึ้น แตก็จะมีการแตงตั้งแทนตําแหน�งวาง 

จากผูที่สมัครใจเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการ

กอนกําหนด หรือเออรลีรีไทร ซึ่งมีไมกี่ตําแหน�งก็ยัง

มีช� อ บิ๊กเมน ขยับขึ้นเปน รองผูบัญชาการตํารวจภูธร

ภาค 8 (รอง ผบช.ภ.8) แทน พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์

ศิลปชัย รอง ผบช.ภ.8 ที่ขึ้นเปน ผบช.สตส. เหมือน

เม� อครั้งวาระเดือนเมษายนป 2563 สวนใหญก็ทํา

บัญชีแกมลิงกันไป แตสวนนอยไมกี่ตําแหน�งที่ทําแทน

ตําแหน�งวางจากเออรลีรีไทร ก็มีช� อ บิ๊กเมน สมัยเปน 

รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โผลขยับติดยศ  พล.ต.ต. ขึ้นเปน ผูบังคับการขาว

กรองยาเสพติด แบบไมมีปไมมีขลุย จากนั้นพอถึงการ

แตงตั้งนายพลวาระประจําป เดือนกันยายน 2563 

บิ๊กเมน นั่งเกาอี้ ผูบังคับการขาวกรองยาเสพติด 

เพียง 6 เดือน ก็มีช� อโยกระนาบมาเปน ผบก.สส.สตม. 

...ไมรูคราวนี้ ไดขึ้นเปน รอง ผบช.ภ.8 กลางป แลวพอ

ปลายปจะโยกไปเปน รอง ผบช.หน�วยไหนอีกดี หรือ

จะกลับถิ่นเกา สตม.เอย •

เขาตามกฎ เขาตามเกณฑ เขาตามระเบียบได

รับแตงตั้งเปน นายพลแกมลิง สําหรับ พล.ต.ท.ชยพล 

ฉัตรชัยเดช ผูชวย ผบ.ตร. เพราะเหลืออายุราชการ

อีกเพียง 6 เดือนจะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 

กันยายน 2565 ทําใหวงประชุมคณะกรรมการขาราช 

การตํารวจ (ก.ตร.) ที่มี  นายกฯ ตู-พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมเปน

ประธาน อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยฯ ชยพล ขึ้นเปน ที่

ปรึกษาพิเศษ ตร. เทียบเทา รอง ผบ.ตร.  ติดยศ 

พล.ต.อ. ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนตางๆ ผูชวยฯ 

ชยพล ติดยศเปน พล.ต.อ.ชยพลเรียบรอย ก็น�าจะ

ย� นหนังสือลาออกจากราชการ เพ� อไปชิงตําแหน�ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือเลขาฯ 

กกต. ที่เจาตัวไดไปย� นใบสมัครเอาไวในวันสุดทาย 

ตามที่ กกต.มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ� อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหน�งเลขาธิการ กกต. โดยเปดรับ

สมัครระหวางวันที่ 10-28 มกราคมที่ผานมา โดยมีคู

แขงสําคัญคือ แสวง  บุญมี  รองเลขา ธิการ กกต. ที่ได

ย� นสมัครเปนรายแรก สวนใครจะไดนั่งเกาอี้ “เลขาฯ 

กกต.” คงตองรอลุน รอติดตามกัน แตถาไปถาม 

บิ๊กปู-พล.ต.อ.ศรีวราห รังสิพราหมณกุล อดีต รอง 

ผบ.ตร. ก็คงตองเชียรลูกนองเกาอยาง ผูชวยฯ ชยพล 

เต็มที่ เต็มกําลังเหมือนเคย •

เคยเห็นแตพวก นักเลงคียบอรด โพสตถอยคํา

สะใจตัวเอง กลาวรายพาดพิงคนอ� น พอโดนไลบี้ โดน

ตามจับ ก็รีบลบโพสตทิ้งปองกันตัวเอง มาคราวนี้ก็

เพิ่งเคยเห็น ตํารวจ ก็มี นักเลงคียบอรด แถมไมใช

ตํารวจเล็กๆ ตํารวจเด็กๆ แตเปนตํารวจใหญ มียศ มี

ตําแหน�ง ลุกมาโพสตกลางดึก เหน็บแนมแกมประชด

แมบานตํารวจ ในทํานองพวกคุณนายชอบสั่งโน�นสั่ง

นี่ แตพอรุงสางแรงกดดัน แรงบีบเริ่มเยอะ เลยลบ

โพสตออกทําเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น เลยนึกไปถึง

พฤติกรรมของนักเลงคียบอรดทั่วไปที่ชอบสะทอน

อารมณของตัวเองกระแทกผานทางแปนพิมพ พอ

ระบายเสร็จสมอารมณหมาย ทีนี้ฟดแบ็กเริ่มเหวี่ยง

กลับเลยชิงลบทิ้ง เห็นแลวก็อดนึกถึงตอนที่ ผบ.ปด-

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข แมทัพใหญสีกากี มอบ

หมายให บิ๊กหิน-พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 

จเรตํารวจแหงชาติ (จตช.) เปนประธานโครงการจัด

ทําแนวทางการใชส� อสังคมออนไลน เฟซบุก ทวิต

เตอร อินสตาแกรม TIKTOK ของขาราชการตํารวจ 

ที่ตอนหนึ่ง บิ๊กหิน บอก “ความเปนตํารวจอยูในตัว

ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการแสดงออกอะไรก็ตอง

เหมาะสม ไมปดกั้น แตตองพิจารณาเองวาผลอะไร

จะตามมา อยางผมกับทาน ผบ.ตร.ถอดเคร� องแบบ

ก็ยังเปนตํารวจ จะไปเตนอะไรออกส� อก็คงไมเหมาะ

สม จึงตองทําโครงการนี้มาย้ําเตือนตํารวจ โดยยึด

แนวทางหลัก คิดดี คิดได คิดเปน คิดกอนโพสต” 

เดี๋ยวจะหาวาหลอไมเตือน (ฮา) • 

เห็นตัวเลขการแจงความออนไลน ที่ เดอะ

แจก-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ออกมาเปดเผยสถิติหลัง

เปดศูนยรับแจงความออนไลนตั้งแตวันที่ 1-9 มี.ค.

65 หรือแคเพียง 9 วัน ก็มีคนแหแจงความแลวถึง 

1,600 คดี บงบอกถึงความเดือดรอนของประชาชน

ในสังคมเกี่ยวกับภัยออนไลนมีสูงมาก คงตองฝาก 

ผบ.ปด และ บิ๊กเดน-พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประ

ภัสร รอง ผบ.ตร. ที่ดูแลหนางานปราบปรามภัย

ออนไลน กระตุนให บิ๊กแจง-พล.ต.ท.กรไชย คลายคลึง 

ผูบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี (ผบช.สอท.) หรือ ผบช.ไซเบอร กระตุน

ลูกนองเรงกวาดลางภัยทางออนไลนเหลานี้ให

ประชาชนอุนใจหน�อย เพราะตางเดือดรอนกันไปทั่ว 

ขนาด บิ๊กแจง เองยังถูกแกงคอลเซ็นเตอร โทร.ไป

หลอก จนมีคลิปการปะทะคารม การประกาศศักดา

กันมาแลว แตสําหรับชาวบานไมมีตําแหน�งใหญโต

ไปขูพวกมัน มีแตตกหลุมพรางโดนหลอกหมดตัว 

อยางไรเสียก็ฝาก บิ๊กแจง ชวยชาวบานดวย •

ถายอนกลับไปเม� อครั้งที่กองทัพอากาศ (ทอ.) 

จัดซื้อเคร� องบิน Gripen จากบริษัท SAAB ในขณะ

นั้นเปนชวงหลังรัฐประหารป 2549 ไมนาน อาจจะ

ดูเหมือนงาย แต ทอ.ก็ตองฝาหลายดาน เน� องจาก

เปนชวงที่สหรัฐฯ  ก็จับจองเร� องการเมืองที่ไมเปน

ประชาธิปไตยของไทย และไมขายของใหไทยอยู

แลว และเม� อสวีเดนมีตัวเลือกที่ดีในการขายระบบ 

Network Centric ใหไทย และเปนจุดเริ่มตนเคร� อง

บิน Gen.4.5 ที่ ทอ.ไทยไดรับองคความรูและได

รับการถายทอดเทคโนโลยีพอสมควร สิ่งที่ ทอ.ใน

พล.ต.ท.ชยพล 

ฉัตรชัยเดช

เกรียง  กัลปตินันท

วิษณุ เครืองาม

พล.อ.อ.นภาเดช 

ธูปะเตมีย 

ดู

ใ

พล.ต.ท.กรไชย 

คลายคลึง

พล.ต.ต.พันธนะ 

นุชนารถ
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4 บทความ

ประมูลภาพเหยียบดวงจันทรนักบินอวกาศสหรัฐ

นบรรดาผูเดินทางทองเที่ยวศรีลังกา สิกิริยา-พระราชวัง

บนกอนหินยักษเปนหนึ่งในจุดหมายอยางไมตองสงสัย แต

หากนักทองเที่ยวทานใดมีตนทางจากอนุราธปุระแลวละก็ 

แนะนําวาอยาเพ่ิงเรงรีบมุงหนาไปยังสิกิริยา เพราะ “อวุกนะ” 

พระพุทธรูปองค โตแกะสลักจากหินอายุเกือบ 1,600 ป   

ตั้งอยูระหวางตนทางและปลายทาง รอใหทานแวะไปกราบสักการะ

การเดินทางจากอนุราธปุระไปสิกิริยาถนนมุงไปในทิศทางตะวัน

ออกเฉียงใต มีเสนทางใหเลือกประมาณ 3 เสน ระยะทางตั้งแต 75-

110 กิโลเมตร หากตองการใชเวลาใหสั้นที่สุดเราจะไมผานอวุกนะ คน

ที่ตั้งใจจะไปอวุกนะจึงใชถนนคนละเสนตั้งแตเริ่มออกจากอนุราธปุระ 

โดยมีระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร และจากอวุกนะไปยังสิกิริยา 

ตองเดินทางอีกประมาณ 55 กิโลเมตร การแวะที่พูดถึงนี้หากกลาวใน

แงระยะทางจึงเปนการออม

ถนนเสนที่คุณนาวสันตรา คนขับตุกๆ ของผมเลือกใชคือถนน 

A28 เปนถนนเสนหลักเช� อมเมืองอนุราธปุระกับเมืองปาเดนิยะ ออก

จากอนุราธปุระมาได 25 กิโลเมตร แกเลี้ยวซายที่สี่แยกใหญเมือง

ตัมบุตเตกามะ เขาสูถนน Andarawewa-

Balaluwewa Rd. ถนนเสนนี้เปนถนนลาดยาง 

2 เลนสวนกัน สองขางทางรมร� นและเขียวขจี 

มีหลายชวงที่กิ่งกานของตนไมใหญจากทั้งสอง

ฝงถนนทํามุมโนมตัวเขาหากันกลายเปนอุโมงค

ตนไมยาวคราวละหลายกิโลเมตร

ถึงหมูบานอวุกนะ เมืองเคคิราวา จัง

หวัดนอรทเซ็นทรัล นาวสันตราเลี้ยวซาย

เขาไปประมาณ 500 เมตร แกจอดใหผม

ลง ชี้ ไปยังทางเดินขึ้นเนิน บอกวา “เดินขึ้น

ไปเร� อยๆ แลวจะถึงวัดอวุกนะ ผมจะรออยู

แถวนี้”

ทางเดินขึ้นเปนถนนซีเมนตทําไวคอน

ขางดี เดินราวๆ 200 เมตรก็ถึงปากทางเขาวัด 

ซื้อตั๋ว 1,000 รูป เขียนวา “เปนคาเขาและ

คาถายรูป วัดอวุกนะราชมหาวิหาร” ภาษา

อังกฤษใช Aukana และบางครั้งในเอกสารอ� น

เขียน Avukana

ผมเดินจากจุดจําหน�ายตั๋วเขาไปอีก

หน�อยก็มีลุงคนหนึ่งกวักมือเรียกใหเขาไป

หา แกแนะนําตัววาเปนเด็กวัด ขอใหผมถอด

รองเทาและถุงเทา มีลุงอีกคนหนึ่งเดินลงมา

จากเนินเล็กๆ บนเนินนั้นมีศาลของเทพเจาใน

ศาสนาฮินดู แกคงเปนผูดูแลวัดฮินดูบนเนิน

นั้น แกนุงผาสีแดง ไมใสเสื้อ ปากเยิ้มน้ําหมาก 

พูดภาษาทองถิ่นอยางเดียว ลงทายดวยคําวา 

“มะจัง” ทุกคํา ซึ่งคําวามะจังนี้แปลไดประมาณ “ไอหนุม”, “ไอหนู” 

หรือ “ไอเพ� อน”

คุณลุงเด็กวัดเดินนําผมไปยังพระพุทธรูปอวุกนะ ซึ่งตองเดินลง

บันไดหินประมาณ 2 เมตรจึงจะเปนระดับเดียวกับฐานของพระพุทธ

รูป เน� องจากพื้นที่รอบขางถูกตะกอนดินทับถมผานกาลเวลานานกวา 

1 สหัสวรรษครึ่ง

ที่บริเวณหนาพระพุทธรูปแกบรรยายถึงประวัติการสรางวา

เม� อเกือบ 1,600 ปกอน มีศิลปนผูหนึ่งใชเพียงสิ่ว คอนตอกสิ่ว และ

กระดาษขัด แกะสลักหินแกรนิตกอนใหญ โดยทํางานในตอนเชาและ

ตอนเย็นเทานั้น นั่นคือแกะสลักกอนไปทํางานประจํา และแกะสลัก

หลังกลับจากทํางานประจํา ซึ่งงานประจําของศิลปนทานนี้คือการดูแล

อางเก็บน้ําขนาดใหญ “กาละวีวา” (Kala Wewa)

การแกะสลักหินใชเวลา 7 ปจึงแลวเสร็จเปนพระพุทธรูปยืน

ปางประทานอภัยสูง 43 ฟุต (13.1 เมตร) รวมฐานดอกบัวสูง 47.10 

ฟุต (14.35 เมตร) พระพุทธรูปไดสัดสวนและสมดุล พระนาสิกตั้งฉาก

กับระหวางพระบาททั้ง 2 ขาง จีวรเรียงจีบเปนริ้วสวยงามเหมือนใช

มือวาด

พระพุทธรูปไมไดถูกแกะสลักแยกออกจากหินกอนใหญเสียที

เดียว ยังคงมีสวนกลางหลังของพระพุทธรูปติดเช� อมอยูกับหินกอนใหญ

เปนเสนตรงจากบนลงลาง แตถามองเผินๆ ก็มองไมออก

มีพี่ผูชายคนหนึ่งซึ่งเปนชาวพุทธศรีลังกาเดินทางมากับ

ครอบครัวเขามาทักทายผม และอธิบายเสริมวาในสมัยการรุกราน

ของอาณาจักรโจฬะจากทางใตของอินเดีย ทําใหองคประกอบอ� นๆ 

ที่รายรอบพระพุทธรูปถูกทําลายลงไป โดยเฉพาะวิหารหรือศาลที่

ประดิษฐานพระพุทธรูป ปจจุบันเหลือเพียงโครงสรางหินและอิฐ แตก็

ยังถือวาดูดีอยูมาก

ผมอานขอมูลเพิ่มเติมจาก sundayobserver.lk นักเขียนชาวศรี

ลังกาช� อ “มหิล วิเจสิงเห” เขียนเลาไววา แรกเริ่มเดิมทีพระเจาธัตถุ

เสนะ (ครองราชยระหวาง พ.ศ.1006-1022) ไดสรางอางเก็บน้ําขนาด

ใหญขึ้นช� อวา “กาละวีวา” พระองคตองการใหมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปก

รักษาอางเก็บน้ําแหงนี้ พระพุทธรูปแกะสลักจากหินกอนใหญจึงถูก

กําหนดใหสรางขึ้นที่ “ศาสเสรุวะ” หางไปจากพระพุทธรูปอวุกนะใน

ปจจุบัน 15 กิโลเมตรทางทิศตะวันออก

อยางไรก็ตาม เม� อสรางไปไดสักระยะ พระเจาธัตถุเสนะทรงมี

ความไมมั่นใจเกี่ยวกับความมั่นคงของหินกอนนั้น จึงไดเปลี่ยนสถาน

ที่เปนหินในหมูบานอวุกนะซึ่งตั้งอยูใกลอางเก็บน้ํามากกวา ทวาผูแกะ

สลักคนเดิมยังคงทํางานกับหินกอนเดิมตอไป และสงลูกศิษยมาแกะ

สลักหินที่อวุกนะแทน

สุดทายจึงไดมีพระพุทธรูปยืนลักษณะโดยรวมคลายกันถึงสอง

องค เปนงานพุทธศิลปสมัยคันธาระของกรีกและอมราวดีของอินเดีย 

แตตองยอมรับวาองคอวุกนะน้ันงดงามกวา ท้ังความสูงขององคอวุกนะ 

ก็สูงกวาเล็กนอย โดยมีมวยผมเหนือพระเศียรอันเปนรูปแบบของ   

คันธาระ ขณะที่องคศาสเสระนั้นไมมีมวยผม

พระพุทธรูปทั้งสององคนี้อยูในปาง

ประทานอภัย พระหัตถซายงอขอศอกขึ้น

ประคองชายจีวร พระหัตถขวายกงอขอศอก

ขึ้นเชนกัน ฝาพระหัตถหันไปทางซาย เปน

ปางประทานอภัยที่ภาษาอังกฤษเรียกวา 

Asisa Mudra ปางยอยของปางประทานอภัย 

ผมเองก็ไมรูวาจะใชภาษาไทยอยางไร

อีกตํานานการสรางถูกกลาวไวใน

วิกิพีเดียฉบับภาษาอังกฤษ วาเกิดจากการ

แขงขันระหวางอาจารยและลูกศิษย โดยผู

เปนอาจารยแกะพระพุทธรูปอวุกนะ สวน

ลูกศิษยแกะศาสเสรุวะ ใครแกะเสร็จกอน

จะตองตีระฆังบอกใหอีกฝายทราบเพราะ

อยูหางกันถึง 15 กิโลเมตร ผูเปนอาจารย

ทําสําเร็จกอน เปนเหตุใหพระพุทธรูปศาส

เสรุวะเสร็จไมสมบูรณ และดวยเหตุความ

คลายคลึงของพระพุทธรูปทั้งสององค ทําให

นักประวัติศาสตรจํานวนไมนอยใหน้ําหนัก

ไปทางตํานานเร� องนี้ แตก็ยังมีผูที่เช� อวาพระ

พุทธรูปศาสเสรุวะสรางขึ้นในสมัยพระเจาเท

วานัมปยติสสะ หรือประมาณ 400 ปกอน

การสรางพระพุทธรูปอวุกนะ

ผมเดินไปทางเบื้องซายของพระพุทธ

รูป หันหนากลับออกมาเพ� อถายภาพตนโพธิ์

บนเนินดานหนาพระพุทธรูป ลุงเด็กวัดนึก

วาผมถายเซลฟกับพระพุทธรูป แกทําทา

หาม ผมตองรีบอธิบายใหแกเขาใจ เร� องแบบนี้ชาวพุทธศรีลังกาถือ

มาก หามถายรูปโดยหันหลัง (กน) ไปทางพระพุทธรูปและพระเจดีย

โดยเด็ดขาด ทั้งเซลฟและแบบมีคนถายให

ลุงเด็กวัดขอตัวเดินกลับศาลาที่แกนั่งอยูกอนหนานี้ ผมถาย

รูปอยูอีกครูก็นึกขึ้นไดวาลุงวสันตรารออยู หากใชเวลานานไปก็อาจ

จะถึงปลายทางมืดค่ํา ลุงเด็กวัดเรียกใหผมลางเทา มีถังน้ําพรอมขัน

พลาสติกอยูตรงชายคา ลางเสร็จลุงแกเรียกใหไปเช็ดเทาดวยผาเช็ด

เทาที่ถูกใชซ้ําๆ วันแลววันเลา คนแลวคนเลา ผมก็เช็ดตามไปอีกคน 

เช็ดเสร็จผมก็เดินไปหยิบรองเทา ใสถุงเทา ใสรองเทา แลวก็ยกมือ

ไหวลาลุง แกพูดขึ้นวา “ทิป” ผมก็รอง “ออ โอเคครับ” แลวลวงใบละ 

100 รูปย� นให แกกลาวขอบใจ

ลุงเด็กวัดฮินดูที่นั่งอยูใกลๆ ลุกขึ้น กวักมือเรียกใหผมเดินตาม

ไปที่ศาสนสถานของแก ผมพูดเปนภาษาอังกฤษวา “ไมมีเวลาแลวครับ 

ตุกๆ รออยู ตองเดินทางไปสิกิริยาตอ” ลุงเด็กวัดพุทธแปลใหลุงเด็กวัด

ฮินดูฟง ฝายหลังพูดอะไรขึ้นบางอยาง ส� อสารมายังผม ลงทายดวยมะ

จัง คงประมาณวา “ไมเปนไรมะจัง” หรือไมก็ “ใจดําจังเลยมะจัง”

ตรงสํานักงานขายตั๋วผมขอเจาหนาที่เขาหองน้ํา คนหนึ่งเดิน

นําทางเขาไปในอาคาร คอยๆ เปดไฟแตละหองจนกระทั่งถึงหองน้ํา 

ผมทําธุระเสร็จเดินออกมากลาวขอบคุณ “สตุตตี” แกพี่เจาหนาที่ เขา

ก็กลาวตอบวา “อาริกาโตะ”

ลุงวสันตราขับตุกๆ ของแกโดยออมเพิ่มอีกราว 10 กิโลเมตร

เพ� อผานอางเก็บน้ํากาละวีวา เวลานี้กําลังมีการเปดประตูน้ํา คงเพราะ

เปนฤดูฝนที่น้ําในอางมีปริมาณคอนขางมาก น้ําทะลักสงเสียงดังและ

ไหลแรง ไหลบาออกมามากจนสูงเกือบเทาระดับสะพานถนนที่ใชขาม

ลําธารเบื้องลางในยามปกติ เม� อน้ํามากก็ทําใหผูคนออกมาดูกันเปน

จํานวนมาก ผูใชรถใชถนนก็หยุดชมปรากฏการณ กลายเปนแหลงทอง

เที่ยวชั่วคราว นาวสันตราก็จอดใหผมลงดู ผมดูอยูสองสามนาทีก็กลับ

ขึ้นตุกๆ

ขับออกมาไมไกล วัดฮินดูริมถนนกําลังมีพิธีการบางอยาง นา  

วสันตราจอดตุกๆ ลวงใบละ 20 รูปจากกระเปาเส้ือเดินเขาวัดไปทําบุญ 

ตลอดเวลาที่ผานมาผมนึกวาแกนับถือพุทธ พอสอดสายสายตาไป

ที่บริเวณหนารถของแก ก็เห็นวัตถุเคารพขนาดเล็กของศาสนาฮินดู

จํานวนหนึ่ง

น�าคิด นี่คือผูที่ทําหนาที่กึ่งไกดพาผมทัวรไปทั่วอนุราธปุระ 

เมืองที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางพุทธศาสนามากที่สุดในศรี

ลังกา ซึ่งแกทําหนาที่ไดดีเยี่ยม แนะใหผมดูจุดเล็กจุดนอยที่นักทอง

เที่ยวทั่วไปไมรูหรืออาจมองขาม

เรามาถึงแยกดัมบุลลา ใกลตัวเมืองดัมบุลลา หางจากสิกิริยาที่

หมายของผมประมาณ 20 กิโลเมตร นาวสันตราถามผมวาจองที่พักที่

สิกิริยาหรือยัง ไมเชนนั้นแกก็จะแนะนําใหพักที่ดัมบุลลา เพราะมีตัว

เลือกมากกวา ถูกกวาและสะดวกสบายกวา แตผมจองที่พักในสิกิริยา

ไวแลวตั้งแตตอนนั่งรถไฟมาจากจาฟฟนา แกจึงจําเปนตองขับตอไป

จนถึงสิกิริยา ซึ่งสิกิริยามีสถานะเปนแคตําบลเล็กๆ มีเพียงภูเขา ปา

และทุงนา

กวาเราจะถึงสิกิริยาฟาก็มืดพอดี ที่พักของผมอยูเลยยานชุมชน

และเลยพระราชวังบนกอนหินไปอีก เรียกไดวาหนีผูคนไปปลีกวิเวก

เสียคอนขางไกล ผมจองเกสตเฮาสแหงนี้ดวยเหตุผลที่วาพรุงนี้เชา

สามารถเดินไปขึ้นภูเขาหินอีกลูก ช� อวา “ปดูรังกาลา” เพ� อที่

จะมอง “สิกิริยา” ไดอยางเหมาะเหม็ง ถายภาพไดสวยกวา

ถายจากจุดอ� น

คุณลุงเจาของ Sigiri Queens Rest ออกมารับ ผม

จายเงิน 6,500 รูปใหลุงวสันตรา แกยังไมปลอยใหผมหลุด

มือไปงายๆ ย้ําอีกรอบวาจะไปแคนดีวันไหนให โทร.หา แกจะ

จัดรถไปสง เขาใจวาคงมีพรรคพวกหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

อยูในยานนี้ ผมโทร.หาแกก็จริง แตโทร.ตอนถึงแคนดีแลว

ในอีก 2 วันตอมา เพราะที่สิกิริยาหาสัญญาณโทรศัพทได

ยากเย็น

อีกหนที่ผมเปนแขกคนเดียวของที่พัก ลุงนิฮาลเจาของ

เกสต เฮาสมีเวลคัมดริงกเปนน้ํามะนาวโซดา ด� มเสร็จแกก็

แจงวาเปดบานตนไมเตรียมไวรอเรียบรอยแลว ความจริง

แลวไมใชบานที่อยูบนตนไม แตเปนบานที่ใตถุนสูงเทาตนไม 

ปลูกติดกับตนไมและมีตนไม โผลขึ้นมาหนาระเบียง หลังที่ผม

พักอยูติดกับรานอาหารของเกสตเฮาส

แกถามถึงอาหารค่ํา ผมตองการแน�นอนอยูแลว เพราะไมเชน

นั้นก็ไมรูจะกินที่ไหน มีตัวเลือกคือแกงกะหรี่และบะหมี่ผัด ผมเลือก

อยางหลัง พรอมทั้งสั่งเบียร 1 ขวด ขึ้นบันไดหลายชั้นไปเก็บของบน

บานพัก พื้นหองเปนไมแผนบางๆ ย่ําแลวรูสึกยวบยาบ แตไมถึงกับ

กังวลวาจะยุบลงมา ตอนที่ผมด� มเวลคัมดริงกเห็นภรรยาของลุงนิฮาล

ขึ้นมากวาดหอง แกคงรีบมากจนไมไดตรวจดูผาคลุมเตียงที่มีฝุน รวม

ถึงมุงที่หอยอยูเหนือเตียงมีขี้จิ้งจกอยูเต็มไปหมด

ผมอาบน้ําแลวลงมากินมื้อค่ําตอน 1 ทุมตรง ลุงนิฮาลไม

สามารถหาเบียรใหได รานของแกน�าจะจดทะเบียนขายเคร� องด� ม

แอลกอฮอลดวย เพราะมีขวดวิสกี้ รัม เตกิลา และวอดกา รวมถึงน้ํา

หวานสีตางๆ สําหรับทําค็อกเทลวางอยูบนชั้นวางในรานอาหารหลาย

ขวด แตลวนเปนขวดเปลา ชวง 1 เดือนกวาที่ผานมาหลังจากศรีลังกา

เปดประเทศรับนักทองเที่ยวรอบใหม คงยังไมมีแขกมาพักเลยก็เปนได 

แกจึงไมไดเตรียมเคร� องดองของเมาไวแมแตอยางเดียว ตอนรับปาก

ผมวาจะหาเบียรมาใหนั้น คือตองไปซื้อตอมาจากรานอาหารอ� นใน

ละแวกนี้ที่มีใบอนุญาตเชนกัน สวนรานจําหน�ายเหลาเบียรถูกกฎหมาย

จําพวกที่ลงทายดวย Wine Store ที่ใกลที่สุดอยูในเมืองดัมบุลลา ซึ่ง

หางออกไป 20 กิโลเมตร

แกแนะนําใหรูจักกับลูกชายของแกช� อ “มาโนช” อายุประมาณ 

25 ป อีกสถานะหนึ่งของมาโนชคือผูจัดการเกสตเฮาส ภรรยาของ

มาโนชนําบะหมี่ผัดแบบศรีลังกามาเสิรฟ จานใหญขนาดกินได 3 คน 

พรอมกับสลัดผัก ไอศกรีมในถวย และผลไมตัดแตงอีก 1 จาน บะหมี่

ผัดรสชาติคอนขางจืด แตผมก็กินจนหมด และหมดทุกอยาง

มาโนชออกตัวกรณี Wifi ใชการไมไดวาวันนี้ฝนตกลงมาเปน

เวลานาน ทําใหหินยักษ 2 กอน คือสิกิริยาและปดูรังกาลาบัง หรือเบน

สัญญาณไปหมดจนมาไมถึงเกสตเฮาส เขาอยากทราบเวลาที่ผมจะกิน

อาหารเชา ผมระบุ 7 โมงครึ่ง ไมถือวาเชาเกินไป เพราะเวลาไทยคือ 

9 โมง

ฝนโปรยลงมาอีกรอบ ทําใหผมตองรีบเดินขึ้นบานตนไม.

เ

โคจรรอบดวงจันทรเม� อเดือนธันวาคม 2511 มีผูชนะประมูลไปดวย

ราคา 11,800 ยูโร หรือราว 429,240 บาท

ครั้งลาสุดที่นักบินอวกาศเหยียบดวงจันทรเกิดขึ้นในป 2515 

ระหวางภารกิจอะพอลโล 17 นาซามีแผนสงนักบินอวกาศสํารวจ

ดวงจันทรอีกครั้งในป 2568-2569.

อเอฟพีรายงานวา บริษัทประมูลในเดนมารกนําภาพถาย

ตนฉบับกวา 70 ภาพของภารกิจสํารวจดวงจันทรของ

นาซา รวมถึงภาพเดินบนดวงจันทรที่มีช� อเสียงของ “บัซ 

อัลดริน” ที่ถายโดย นีล อารมสตรอง มาประมูลในกรุง

โคเปนเฮเกนเม� อวันพุธ มีผูชนะประมูลภาพเหลานี้รวมกัน

ราว 155,000 ยูโร หรือราว 5.64 ลานบาท 

ภาพถายเหยียบดวงจันทรที่มีช� อเสียงของนักบิน

อวกาศ บัซ อัลดริน หรือช� อจริงวา เอ็ดวิน ยูจีน อัลดริน ที่

ถายโดยนีล อารมสตรอง เม� อเดือนกรกฎาคม 2512 ซึ่งเปน

มนุษยสองคนแรกที่ไดสํารวจดวงจันทร และเปนภาพมีช� อ

เสียงที่นิตยสาร LIFE นําไปขึ้นปก มีผูประมูลไปดวยราคา 

5,373 ยูโร หรือราว 195,450 บาท ในภาพนี้อารมสตรองที่

เปนมนุษยคนแรกที่เหยียบดวงจันทร เห็นภาพสะทอนของ

เขาที่กะบังหมวกของนักบินอวกาศที่อัลดรินสวม 

ภาพของนาซาที่นํามาประมูลครั้งนี้มีทั้งหมด 74 ภาพ 

รวมถึง 26 ภาพที่ถายบนดวงจันทรระหวางภารกิจอะพอลโล

ในชวงทศวรรษ 1960-1970 

บริษัทประมูลบรุนรัส มุุสเซน (Bruun Rasmussen) 

ของเดนมารก เผยกับเอเอฟพีวา เราขายภาพไปไดทั้งหมด 

73 ภาพ จากที่นํามาประมูล 74 ภาพ ภาพเหลานี้เปนของ

นักสะสมชาวตางชาติที่ไมประสงคออกนาม บริษัทประมูล

แหงนี้ประเมินกอนนํามาประมูลวาน�าจะขายภาพทั้งหมดได

เกือบ 190,000 ยูโร หรือราว 6.91 ลานบาท 

ภาพชุดนี้ที่หายากที่สุดคือภาพถายโลกจากอวกาศครั้ง

แรกที่ช� อภาพ “Earthrise” ถายโดย วิลเลียม แอนเดอรส 

นักบินอวกาศสหรัฐที่เขาถายในขณะอยูบนยานอะพอลโล 8 

พระพุทธรูปอวุกนะ แกะสลักจากหินแกรนิตอายุเกือบ 1,600 ป

อัลดรินยืนบนดวงจันทรใกลธงชาติสหรัฐที่ปกอยู

เม� อวันที่ 21 ก.ค.2512

ภาพของบัซ อัลดริน นักบินอวกาศสหรัฐอยูบนดวงจันทร 

ถายโดยนีล อารมสตรอง เม� อวันที่ 20 ก.ค.2512

อัลดรินกาวลงจากยานลงจอดดวงจันทรของยานอะพอลโล 11 

เพ� อสํารวจดวงจันทรเม� อวันที่ 21 ก.ค.2512

อวุกนะ-พระพุทธรูปหินแหงความเพียร

ถนน Andarawewa-Balaluwewa Rd. 

ระหวางเดินทางไปกราบสักการะพระพุทธรูปหินอวุกนะ

ใ

พระพุทธรูปหินอวุกนะ วัดอวุกนะราชมหา

วิหาร จังหวัดนอรทเซ็นทรัล
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5ตางประเทศ

รัฐบาลอิสราเอลมักจะย้ําเสมอวาตนพรอม “ชิงลงมือกอน” 

กับอิหราน หลักคิดของอิสราเอลคือ เปนการยากที่จะคาดเดาวา

เหตุการณจะเปนอยางไรหากเกิดสงคราม อิสราเอลอาจเสียหายหนัก

หรือเปนฝายพายแพ ประเมินวาหากระเบิดนิวเคลียรขนาดยอมตก

ใสใจกลางเมืองหลวง อิสราเอลจะไมเหลือความเปนรัฐทันสมัยอีกเลย

จุดยืนคือถาอิหรานมีหรือกําลังจะมีอาวุธนิวเคลียร หากรัฐบาล

สหรัฐไมโจมตีทําลายอาวุธนิวเคลียรเหลานั้น อิสราเอลจะชิงลงมือ

ดวยตนเอง

การชิงโจมตีอิหรานมีความเปนไปได อิสราเอลเคยใชเคร� องบิน

รบบินถลมเตาปฏิกรณปรมาณูของอิรัก Osiraq เม� อ ค.ศ.1981 ดวย

ความคิดวาอิรักจะใชเตาปฏิกรณดังกลาวสรางอาวุธนิวเคลียร

รัฐบาลอิสราเอลชุดปจจุบัน นาฟทาลี เบนเนตต (Naftali 

Bennett) ยังยึดหลักการนี้ พูดเปนระยะวาขีปนาวุธ โครงการนิวเคลียร

อิหรานเปนภัยคุกคาม จะไมยอมใหอิหรานมีอาวุธนิวเคลียร อิสราเอล

จะทําสิ่งที่ตนเห็นควร ในระยะหลังขีปนาวุธรุนใหมของอิหรานมีขีด

ความสามารถมากขึ้น ยิงไกลถึงอิสราเอล คุกคามมากขึ้นกวาเดิม

ไมกี่ปมานี้สัมพันธอิสราเอลกับรัฐอาหรับดีขึ้นตามลําดับ เปน

อีกปจจัยสงเสริมหากสักวันหนึ่งอิสราเอลลงมือโจมตีอิหราน จะไม

ตองกังวลการรุมโตกลับจากรัฐอาหรับดังเชนอดีตอีก

เกาหลีเหนือเปนอีกตัวอยาง ตนป 2018 โอริตะ คูนิโอะ (Orita 

Kunio) อดีตผูบัญชาการกองทัพอากาศญี่ปุน ฝายสนับสนุนทางอากาศ 

(Air Support Commander) แสดงความเห็นวารัฐบาลสหรัฐจะชิง

ถุนายน 2002 ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู. บุช 

(George W. Bush) เอยถึงหลักนิยม “ชิงลงมือกอน” 

(preemption) วายุทธศาสตรปองปรามและปดลอมที่ใชใน

ยุคสงครามเย็นไมเหมาะสมอีกแลวหลังเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2001 

“ถาเรารอใหภัยคุกคามกอตัวจนเต็มที่ เรารอนานเกินไป เราตองสู

กับศัตรู ทําลายแผนและเผชิญหนาภัยคุกคามรายแรงที่สุดกอนที่ภัย

คุกคามจะปะทุออกมา”

สรุปไดวาหลักนิยม “ชิงลงมือกอน” (preemption) ของสหรัฐ

หมายถึง สหรัฐมีความตั้งใจโจมตีขาศึกที่แสดงทาทีคุกคามกอนที่พวก

เขาลงมือจริง จะไมรอใหถูกโจมตีกอนจึงโตกลับ ดวยความคิดที่วา 

ตนมีสิทธิ์และความชอบธรรมที่จะชิงโจมตีประเทศใดๆ ที่เห็นวาเปน

ภัยคุกคามตอตนเอง ถาเปนภัยคุกคามที่จวนจะถึงตัวแลว (imminent 

threat) การชิงลงมือกอนเปนการปองกันตนเองรูปแบบหนึ่ง

และตั้งอยูบนความคิดที่วา “ยิ่งปลอยไว ภัยคุกคามจะยิ่งใหญโต 

ยิ่งยากแกการปองกัน” โดยเฉพาะหากผูกอการรายคิดโจมตีดวยอาวุธ

ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (weapons of mass destruction : WMD)

การชิงลงมือกอนยังหมายถึงสหรัฐจะรุกรบกระทําการโดยฝาย

เดียว (act unilaterally) ไมรอการรับรองจากสหประชาชาติ 

อันที่จริงแลวรัฐบาลอเมริกันในอดีตหลายชุดหลายสมัยดําเนิน

นโยบายตอตานรัฐบาลประเทศใดๆ ที่เปนภัยคุกคามจนถึงขั้นบอน

ทําลาย โคนลมรัฐบาลประเทศนั้นๆ มีหลักฐานปรากฏมากมาย 

รัฐบาลสหรัฐยอมรับในบางกรณี บางครั้งเปนปฏิบัติการลับทางทหาร 

รวมถึงการโจมตีดวยเคร� องบินไรพลขับ (drone) ไลลาสังหารศัตรู

ในแงวิชาการ “การชิงลงมือกอน” น�าจะแบงออกเปน 2 แบบ 

แบบแรกคือสงกองทัพเขารุกรานอยางเปดเผย เชน กรณีอิรัก แบบ

ที่ 2 คือ ปฏิบัติการลับทั้งทางการเมืองและการทหาร โจมตีดวยเคร� อง

บินไรพลขับ กําจัดศัตรูดวยการทําใหเสียชีวิต โคนลมรัฐบาล

ตัวอยางกรณีอิรัก:

รัฐบาลบุชใชหลักนิยม “ชิงลงมือกอน” เม� อทําสงครามกับ

อิรัก อางวารัฐบาลของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน สะสมอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง (WMD) จํานวนมาก รวมทั้งอาวุธนิวเคลียร 

ชี้วารัฐบาลซัดดัมมีประวัติใชอาวุธ WMD กับประชาชนตนเอง (ใช

อาวุธเคมี) อาจมอบอาวุธนิวเคลียรแกผูกอการรายโจมตีสหรัฐ เปน

ภัยคุกคามจวนตัว

ทุกวันนี้เปนที่รับรูกันทั่วไปวาความจริงแลวอิรักไมมีอาวุธ

นิวเคลียร รัฐบาลสหรัฐอางเหตุผลเพ� อรุกรานอิรัก และควรบันทึก

ดวยวาในชวงนั้นราคาน้ํามันพุงทะยานยาวนาน ภาพลักษณรัฐบาล

สหรัฐในสายตาตางชาติเสียหาย เน� องจากชาติพันธมิตรหลายประเทศ

ไมเห็นดวยตั้งแตตน อีกทั้งพิสูจนแลววาขออางของบุชเปนเท็จ

ตัวอยางมุงเปาอิหราน เกาหลีเหนือ:

หลักนิยมชิงลงมือกอนในบริบทยูเครน

ถุนายน 2002 ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู. บุช

www.chanchaivision.com

ภาพ: Tomahawk ยิงออกจากระบบปลอยขีปนาวุธ

เครดิตภาพ: https://missilethreat.csis.org/missile/tomahawk/#jp-carousel-909

โจมตีกอน (preemptive strike) หากเห็นวาเกาหลีเหนือเปนภัยคุกคาม

ตอตนและพันธมิตรจริง และเปนกระทําที่ชอบธรรมเพราะเปนการ

ปองกันตนเอง ไมไดลมลางรัฐบาลอีกฝาย

เหลานี้เปนบางตัวอยางที่เอยถึงการใชหลักนิยมชิงลงมือกอน

ในปจจุบัน

เหตุผลของรัสเซีย:

หลายปมาแลวที่รัสเซียอางวาระบบปลอยขีปนาวุธที่สหรัฐติด

ตั้งในโปแลนดกับโรมาเนียสามารถบรรจุจรวดรอน Tomahawk ที่

ติดหัวรบนิวเคลียร และตอนนี้ดูเหมือนวารัฐบาลไบเดนมีความคิด

ติดตั้งระบบปลอยดังกลาวในยูเครนดวยหากยูเครนเปนสมาชิกนาโต 

สามารถยิงใสเมืองหลวงมอสโกภายใน 4-5 นาที

นาโตไมยอมรับขอกลาวหาดังกลาว เร� องนี้กลายเปนขอพิพาท

และรายแรงขึ้นเม� อรัฐบาลทรัมปยกเลิกสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร

พิสัยกลางและใกล หรือ Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 

Treaty 1987 ทําใหยุโรปตึงเครียดเพราะ INF มีเพ� อลดการเผชิญหนา

ดวยอาวุธนิวเคลียรในยุโรป

ทั้งยังลามมาที่อินโด-แปซิฟกทันทีเม� อสหรัฐถอนตัวจาก INF 

มารก เอสเปอร (Mark Esper) รัฐมนตรีกลาโหมกลาววา สหรัฐอาจ

เริ่มทดสอบอาวุธนิวเคลียรพิสัยกลางที่ติดตั้งภาคพื้นดินอีกครั้ง หวังจะ

ติดตั้งที่ใดที่หนึ่งในเอเชีย

ทามกลางกระแสขาวติดตั้งอาวุธนิวเคลียรที่เอเชีย โรดริโก 

ดูเตรเต (Rodrigo Duterte) ประธานาธิบดีฟลิปปนสประกาศทันทีจะ

ไมยอมใหสหรัฐนําอาวุธนิวเคลียรมาประจําการในประเทศเพ� อตานจีน 

การเปนพันธมิตรนิวเคลียรไมชวยอะไร หากเกิดสงครามนิวเคลียร

จะพังพินาศไปพรอมกัน ทําไมตองยอมใหประเทศเปนพื้นที่ลูกระเบิด

นิวเคลียรหลนใส

เหตุที่ประธานาธิบดีดูเตรเตรีบออกมาพูดเชนนั้นอาจเปนเพราะ

ฟลิปปนสเปนหนึ่งใน major non-NATO ally ของสหรัฐนั่นเอง

สวนเหตุผลหลักที่รัสเซียบุกยูเครนคือการสรางรัฐกันชน 

(buffer state) เปนยุทธศาสตรปองกันประเทศของรัสเซียที่มีมาชา

นาน เฉพาะกรณียูเครน ฝายรัสเซียพูดหลายปแลววาเปนเสนตอง

หาม (red line) หามยูเครนเปนสมาชิกนาโต ทุกประเทศรับทราบ

รวมทั้งรัฐบาลยูเครนชุดปจจุบัน จึงไมแปลกที่ปูตินสั่งกองทัพบุก

ยูเครน เพราะละเมิดเสนตองหามแลว 

ดังนั้น การที่รัฐบาลปูตินสงกองทัพเขายูเครนเปนการทําตาม

เสนตองหามที่ประกาศนานหลายปแลว และเปนการประกาศให โลก

รับรูวารัสเซียจะทําอยางไรหากถูกขมขูคุกคาม

รัสเซียบุกยูเครนละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติกับกฎหมาย

ระหวางประเทศ ขอโตแยงคือการบุกเขาไปเปนการปองกันตัวเอง 

เปนแนวทางเดียวกับที่รัฐบาลหลายประเทศใช

ไมวาเหตุผลถูกหรือผิด ความจริงคือกองทัพรัสเซียบุกเขาไปแลว 

ประวัติศาสตรบันทึกวาในป 431 กอนคริสตศักราช สปารตา 

(Sparta) กับเอเธนส (Athens) ทําสงครามตอกัน ธูซิดดิดีส (Thucydides) 

อธิบายวาเหตุเกิดจากดุลอํานาจเสียไป แตเดิม 2 รัฐอยูในความสงบ

โดยที่สปารตามีอํานาจเหนือกวา แตเม� อสปารตาเห็นวาเอเธนสมี

อํานาจมากขึ้นเร� อยๆ และเกรงวาสักวันหนึ่งอาจรุกรานสปารตา จึง

ตัดสินใจชิงโจมตีเอเธนสกอน

โลกเปนเชนนี้.

มิ

รัสเซียบุกยูเครนละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ ขอโตแยง

คือ การบุกเขาไปเปนการปองกันตัวเอง เปนแนวทางเดียว

กับที่รัฐบาลหลายประเทศใช

พนลาวา • ภูเขาไฟเมราปของอินโดนีเซียปะทุพนลาวาออกจาก

ปากปลอง มองเห็นจากหมูบานปลันยอส ในเมืองสเลมาน จังหวัด

ยอกยาการตา เม� อวันพฤหัสบดีที่ผานมา (AFP)

กระทิงไฟ • ผู

รวมงานเทศกาล

ซันฮวนเดดิออส 

ในหมูบานตุลเตเปก

ของเม็กซิโก หลบ

ประกายดอกไมไฟ

จากตัว “โตริโต” 

(กระทิงนอย) ที่ทํา

จากกระดาษและ

ไม (AFP)

หุนผูชวย • หุนยนตฮิวแมนนอยดเข็นวีลแชร โชวที่บูธของคาวาซากิเฮฟวีอินดัสตรีส ในนิทรรศการหุนยนตนานาชาติ 2022 ที่กรุงโตเกียว

ของญี่ปุน (Getty Images)

ตอไดโนเสาร • นักสรางโมเดลตัวตอชวยกันประกอบหุนตัวตอคาร โนทอรัสสําหรับ

งานบริกโคซอร! อีโวลูชัน ที่สวนสัตวมารเวลลในอังกฤษ ซึ่งมีตัวตอไดโนเสารคอล

เลกชันใหม 55 ตัว จากกวา 20 สปชีส ใชตัวตอมากกวา 2 ลานชิ้น (Getty Images)

ดูดาวอังคาร • เด็กๆ จากโรงเรียนปรินซออฟเวลสนั่งดูดาวอังคาร

จําลองที่เดอะคอรนเอ็กซเชนจในเมืองดอรเชสเตอรของอังกฤษ ศิลปะ

จัดวางเสนผานศูนยกลาง 7 เมตร ของลุค เจอรแรม ชิ้นนี้อางอิง

ภาพถายจากนาซาที่มีความละเอียด 120 ดีพีไอ (Getty Images)
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RAZER เปิดตัวฮาร์ดแวร์สตรีมมิงใหม่

Razer แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำ�ระดับโลกสำ�หรับเกมเมอร์ ขย�ย

ผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงสำ�หรับก�รสตรีมด้วยไมโครโฟน เปิดตัว Razer Seiren 

BT รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ผสมเสียง Razer และ Razer Key Light Chroma เข้�

ด้วยกัน โดยชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงสำ�หรับก�รสตรีมแบบใหม่ล่�สุดนี้ นำ�คว�มคิด

สร้�งสรรค์และคว�มยืดหยุ่นม�สู่ผู้สร�้งคอนเทนต์และสตรีมเมอร์บนมือถือ 

ด้วยระบบเสียง

ไร้ส�ยคุณภ�พ

ระดับมืออ�ชีพ 

ส�ม�รถมิกซ์เสียง

ในสตรีมแบบสด

พร้อมลูกเล่นของ

แสงที่ส�ม�รถ

ปรับเปลี่ยนได้ไม่

จำ�กัดผ่�นก�รตั้ง

ค่�ก�รสตรีมที่

สร้�งสรรค์และมี

ส่วนร่วมม�กขึ้น

ซอฟต์แวร์ Razer Audio Mixer อันทรงพลัง คือชุดซอฟต์แวร์มิกซ์

เสียงแบบรวมศูนย์ที่ผส�นรวมเข�้กับ Razer Synapse 3 อย�่งสมบูรณ์ และ

รองรับแหล่งสัญญ�ณเสียงดิจิทัลทั้งหมด รวมถึงเสียงเกม ระบบแชต และ

คลังเพลง ผ�่น Razer Synapse 3 ผู้ใช้ส�ม�รถเข้�ถึงตัวเลือกก�รปรับเสียง

ได้หล�กหล�ยตั้งแต่ประตูเสียงที่ใช้ซอฟต์แวร์และฟังก์ชัน EQ ไปจนถึงเสียง

ก้องและเครื่องเปลี่ยนเสียง แหล่งที่ม�ของเสียงแต่ละแหล่งส�ม�รถปรับสมดุล 

ผสม และจับคู่กับฟังก์ชันฮ�ร์ดแวร์บน Audio Mixer โดยก�รตั้งค�่เสียงและ

ก�รประมวลผลจะถูกถ่�ยโอนไปยังโปรเซสเซอร์ออนบอร์ดของ Audio Mixers 

ทำ�ให้ทรัพย�กรระบบบนพีซีมีว�่งม�กขึ้น

ไมโครซอฟท์ประกาศวางจำาหน่าย Surface Laptop Studio

ไมโครซอฟท์ ประก�ศว�งจำ�หน่�ย Surface Laptop Studio ใหม่

ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 มีน�คม 2565 เป็นต้นไป ผ�่นช่องท�งตัวแทน

จำ�หน่�ยสำ�หรับลูกค้�ภ�คธุรกิจ CipherMed และ ADD In Business และ

สำ�หรับลูกค�้ทั่วไปที่ Banana IT, JIB, DKAN, IT City, Power Buy, Shopee 

Microsoft Authorized Store และ Lazada Microsoft Authorized Store

Surface Laptop Studio เป็นแล็ปท็อปที่ทรงประสิทธิภ�พสูงสุด

ของไมโครซอฟท์ ถูกออกแบบขึ้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ในอุดมคติของนักพัฒน� 

ครีเอทีฟมืออ�ชีพ นักออกแบบ และเกมเมอร์ เพื่อนำ�เสนอประสิทธิภ�พก�ร

ทำ�ง�นแบบทรงพลังเสมือนเดสก์ท็อป คว�มสะดวกในก�รพกพ�ของแล็ปท็อป 

และคว�มส�ม�รถของสตูดิโอครีเอทีฟรวมกันในอุปกรณ์เดียว ร�ค�เริ่มต้นที่ 

56,590 บ�ท ม�พร้อมกับทัชสกรีนอันทันสมัยขน�ด 14.4 นิ้ว หน�้จอ 120Hz 

สีสันสดใส ลำ�โพง Quad Omnisonic และระบบเสียง Dolby Atmos ที่เต็ม

อรรถรส เพื่อช่วยให้คุณไม่พล�ดทุกคว�มเคลื่อนไหว เสริมสร้�งแรงบันด�ลใจ 

รวมถึงใกล้ชิดกับสิ่งที่คุณรักม�กยิ่งขึ้น

จะว�งจำ�หน�่ยอย่�งเป็นท�งก�รตั้งแต่วันที่ 8 มีน�คม 2565 เป็นต้น

ไป ผ่�นช่องท�งตัวแทนจำ�หน�่ยสำ�หรับลูกค�้ภ�คธุรกิจ CipherMed และ 

ADD In Business และสำ�หรับลูกค้�ทั่วไปที่ Banana IT, JIB, DKAN, IT City, 

Power Buy, Shopee Microsoft Authorized Store และ Lazada Microsoft 

Authorized Store.

ากรายงานประจำาปีฉบับล่าสุดของ Global 

Soft Power Index 2021 ซึ่งจัดทำ�โดย Brand 

Finance บริษัทด�้นก�รจัดก�รกลยุทธ์เกี่ยว

กับก�รว�งตำ�แหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) 

ประเทศไทย มีผลคะแนนดัชนีชี้วัด Soft Power อยู่ใน

อันดับ 33 ของโลก และเมื่อพิจ�รณ�จำ�นวนประเทศที่

ร�ยง�นฉบับนี้จัดทำ�ก�รสำ�รวจไม่ต่ำ�กว�่ 100 ประเทศ

ทั่วโลก จึงเป็นสัญญ�ณที่ดีสำ�หรับโอก�สขับเคลื่อนก�ร

เติบโตของประเทศไทยผ่�นก�รส่งออก “คว�มเป็นไทย” 

หรือสินค�้ท�งวัฒนธรรมที่ผส�นอยู่ในอุตส�หกรรมต�่งๆ 

โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่งในรูปแบบของดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่ง

มีตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จม�แล้วของหล�ยประเทศ เช่น 

เก�หลี ญี่ปุ่น และเริ่มเห็นชัดเจนม�กขึ้นคือ ประเทศจีน  

โดยปัจจุบันแนวโน้มนี้ถูกขับเคลื่อนเชิงรุกม�กขึ้น

ผ่�นอุตส�หกรรมเกม ซึ่งมีฐ�นตล�ดเป้�หม�ยใหญ่จ�ก

จำ�นวนคนเล่นเกมที่แตะหลัก 3,000 ล้�นคนทั่วโลกแล้ว 

และม�กกว่� 50% อยู่ในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก (ที่ม� : 

Newzoo) อีกทั้งมูลค�่ตล�ดเกมทั่วโลกมีอัตร�เติบโตต่อ

เนื่อง อย่�งไรก็ต�ม มีโจทย์ท�้ท�ยข้อใหญ่ของก�รผลัก

ดันสินค�้ Soft Power เพื่อเจ�ะอุตส�หกรรมเกมก็คือ 

ประช�กรช�วเกมเมอร์กลุ่มอยู่ในช่วงวัย 21-30 ปี นั่น

หม�ยคว�มว่� Soft Power ที่สร้�งสรรค์ขึ้นม�ต้อง “โดน

ใจ” คนรุ่นใหม่จึงจะ “ข�ยได้”

ศิลปากร collab อุตฯ เกม เพิ่มแรงส่ง Soft Power

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ณัฐพร กาญจน

ภูมิ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เปิดเผยว่� ล่�สุดมห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คม

อุตส�หกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (ทีจีเอ) ได้ลงน�มข้อ

ตกลงคว�มรว่มมอืท�งวชิ�ก�รระหว่�งภ�คก�รศกึษ�และ

อุตส�หกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดยผนึกกำ�ลังระหว่�งภ�ค

ก�รศึกษ� เพื่อสร้�งคว�มร่วมมือวิจัยและพัฒน�ผลง�น

สร้�งสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร

ร่วมกัน ตลอดจนก�รส่งเสริมและพัฒน�นักศึกษ�ให้มี

คว�มพร้อมในก�รทำ�ง�นเมื่อก้�วเข้�สู่ภ�คอุตส�หกรรม

จริง โดยผ่�นกลไกเด่นๆ ได้แก่ โครงก�รจัดก�รศึกษ�เชิง

บูรณ�ก�รก�รเรียนรู้ร่วมกับก�รทำ�ง�น แลกเปลี่ยนคว�ม

รู้และประสบก�รณ์จริง และถ�่ยทอดองค์คว�มรู้ภ�ค

ทฤษฎีและปฏิบัติระหว�่ง

ภ�คผู้ประกอบก�รใน

อุตส�หกรรมเกมและ

มห�วิทย�ลัย

ภ�ยใต้คว�มร่วม

มือของ MOU ฉบับนี้                                  

จะมีก�รดำ�เนินก�ร

พัฒน�ง�นวิจัยและ

ง�นสร้�งสรรค์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเรียนก�รสอนในชั้นเรียน ตลอด

จนก�รนำ�ไปใช้ในเชิงพ�ณิชย์ มีก�รแลกเปลี่ยนคว�ม

รู้และประสบก�รณ์จริง และถ�่ยทอดองค์คว�มรู้ภ�ค

ทฤษฎีและปฏิบัติระหว�่งหน่วยง�นและมห�วิทย�ลัย 

รวมถึงร่วมกันพัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน หรือ

กิจกรรมที่สนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�ผลง�นสร้�งสรรค์ 

โดยผ�่นโครงก�รจัดก�รศึกษ�เชิงบูรณ�ก�รก�รเรียน

รู้ร่วมกับก�รทำ�ง�น และพัฒน�กิจกรรมสนับสนุนก�ร

เติบโตของภ�คอุตส�หกรรมด้�นดิจิทัลคอนเทนต์ ตลอด

จนก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ หรือบุคล�กร นักศึกษ�ที่

เกี่ยวข้องในด�้นต่�งๆ เพื่อสร�้งคว�มเข้มแข็งของทั้งสอง

ฝ่�ยและมีคว�มร่วมมือดำ�เนินกิจกรรมที่จะสนับสนุนเป้�

หม�ยข้�งต้นนี้

“เร�ได้เร่ิมดำ�เนินโครงก�รหรือกิจกรรมบ้�งแล้ว 

อ�ทิ ง�น GAME TALENT SHOWCASE 2022  เปิดรับ

สมัครผู้เข้�แข่งขันเย�วชนคนสร้�งเกม โดยเปิดโอก�สให้

นักศึกษ� หรือผู้สนใจได้มีก�รพัฒน�เกม ท่ีส�ม�รถสื่อส�ร

ถึงกลุ่มเป้�หม�ยในวงกว้�งได้ มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ นำ�

เสนอคว�มแตกต่�งท่ีน่�สนใจ เป็นเทคโนโลยีใหม่และ

มีประสิทธิภ�พ หรือห�กไม่ใช่เทคนิคท่ีซับซ้อนม�ก ควร

ถ่�ยทอดได้น่�สนใจและส�ม�รถนำ�ไปผลิตในเชิงพ�ณิชย์

ได้ รวมถึงก�รต่อยอดใหม่ๆ” ณัฐพรกล่�ว

ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรคุณภาพป้อนอุตฯ เกม

นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) กล่�วว่� 

ม.ศิลป�กร นับเป็นคณะลำ�ดับแรกๆ ของสถ�บันก�ร

ม.ศิลปากร-ทีจีเอ เอ็มโอยูปั้นเกมสัญชาติไทย

ม.ศิลปากร-ทีจีเอ

กูเกิลเพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนทิ้งบอมบ์ในยูเครน

กูเกิลประก�ศเพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนก�รโจมตีท�งอ�ก�ศ (Air Raid Alerts) ให้

กับผู้ใช้สม�ร์ทโฟน Android ในยูเครน แม้ว�่ตอนนี้ยังไม่มีรูปแบบอินเตอร์เฟสที่

ชัดเจน แต่รูปแบบน่�จะคล้�ยระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวของ Android โดยกูเกิล 

บอกว่�ใช้ข้อมูลก�รเตือนภัยท�งอ�ก�ศของรัฐบ�ลยูเครนก่อนหน้�นี้ นักพัฒน�

ซอฟต์แวร์ยูเครนสร้�งแอปเตือนภัยท�งอ�ก�ศบน Android ม�ก่อนแล้ว โดย     

กูเกิลนำ�ม�โชว์ให้ผู้ใช้ Android ด�วน์ โหลดกัน แต่ในครั้งนี้จะเป็นรอบที่กูเกิลเป็น

คนพัฒน�เอง

แอปเปิลยังเป็นเจ้าตลาดหูฟังไร้สาย

บริษัทวิจัยตล�ด Counterpoint ออกร�ยง�นภ�พรวมตล�ดหูฟังบลูทูธไร้ส�ย

สมบูรณ์ (True Wireless) ปี 2021 จำ�นวนส่งมอบเพิ่มขึ้น 24% เป็นร�ว 300 ล้�น

ชิ้น และคิดเป็นมูลค่�ที่เพิ่มขึ้น 25%  โดยแอปเปิลยังครองส่วนแบ่งตล�ดอันดับ 1                                                                                              

โดยจำ�นวนส่งมอบเพิ่มขึ้น 5% แต่ส่วนแบ่งก�รตล�ดลดลงจ�ก 30.2% เป็น 25.6% 

โดยมีแบรนด์ที่ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดคือซัมซุง จ�ก 6.7% เป็น 7.2% ส่วนแบรนด์

ศึกษ�ในไทย ที่มีก�รเรียนก�รสอนด้�นเกมระดับประเทศ 

ดังนั้น ก�รลงน�ม MOU ครั้งนี้ จึงเป็นโอก�สสำ�หรับทั้ง

สองฝ่�ยให้มีคว�มร่วมมือกันม�กขึ้น ในก�รริเริ่มโครงก�ร

ต่�งๆ เพิ่มเติม ที่ผ่�นม� TGA และศิลป�กร มีคว�ม

ร่วมมือกันม�น�นแล้วในโครงก�รต�่งๆ เพื่อสนับสนุน

อุตส�หกรรมและสถ�บันก�รศึกษ�อย�่งเป็นรูปธรรม

ดันโครงการสร้างเกมไทย (ลุค) อินเตอร์

ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร มห�วิทย�ลัยศิลป�กร เปิด

เผยต่อว่� ในขณะนี้ท�งมห�วิทย�ลัยกำ�ลังดำ�เนินง�น

โครงก�รพัฒน�เกมที่สอดแทรกคว�มรู้ด้�นประวัติศ�สตร์ 

ผ่�นมิติที่เกี่ยวข้องกับวีรบุรุษวัฒนธรรม (Culture Hero) 

ม�ทำ�เป็นเกมสำ�หรับคนยุคนี้ โดยจะมีก�รเชิญคนใน

วงก�รอุตส�หกรรมเกมร่วมเป็นที่ปรึกษ�/คณะทำ�ง�น 

โดยมุ่งหวังว่�จะส�ม�รถสร�้งแรงกระทบเกิดเป็น Soft 

Power ส่งออกคว�มเป็นไทยสู่ตล�ดโลก และเป็นก�ร

ดำ�เนินง�นระหว่�งภ�คก�รศึกษ� และผู้มีประสบก�รณ์

จ�กอุตส�หกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อดึงประสบก�รณ์

จริง เข้�ม�สร้�งองค์คว�มรู้ในกระบวนก�รทำ�ง�น  

โดยนักศึกษ�จะได้รับโอก�สเรียนรู้และปฏิบัติจริงใน

กระบวนก�รสร�้งเกม ตั้งแต่ต้นจนจบ

สำ�หรับก�รพัฒน�เกมที่ได้กล�่วเบื้องต้น ใน

ปัจจุบันนี้ ได้เริ่มกระบวนก�รทำ�ง�นแล้ว โดยว�งแนวเกม

เป็น Puzzle Adventure เพื่อมีเนื้อเรื่องคว�มท้�ท�ยให้

คนสนใจ ต้องพิชิตไปทีละด่�น คอนเทนต์และตัวละครใน

เกม จะเป็นที่รู้จักของคนส่วน

ใหญ่อยู่แล้ว เพื่อทำ�ให้คนหัน

ม�สนใจ และถ้�ยิ่งผู้เล่นเห็น

ว่�เกมนี้เริ่มต้นดี ดีไซน์ใช่ เกม

น่�สนุก ก็จะเริ่มติดต�มต่อ ที่

สำ�คัญจะเป็นเกมที่พย�ย�มทำ�

ไทยให้ (ลุค) อินเตอร์ จะไม่ใช่

ไทยจ๋� และไม่ทำ�อินเตอร์ให้

เป็นไทย ขอให้ทุกท่�นที่สนใจ

ได้ติดต�มต่อไป

ค่ายเกมแนะต้อง ‘สนุก’ ก่อนได้ไปต่อ

นายเนนิน กล่�วต่อว่� ถ้�มีเกมที่พัฒน�โดยคนไทย 

สอดแทรกคว�มเป็นไทยเข�้ไป มองว่�น�่สนใจม�ก แต่

สิ่งหนึ่งที่ต้องคำ�นึงถึงก็คือ ผู้เล่น และอุตส�หกรรมอย�ก

เห็นเกมที่มีคุณภ�พ เล่นสนุก และยิ่งดีขึ้นไปอีก ถ้�มีภ�พ

ที่สวยง�ม และมีเนื้อเรื่องน่�ติดต�มด้วย โดยเชื่อว่�ถ�้

โครงก�รนี้ส�ม�รถสร้�งเกมที่สนุก ภ�พสวย น�่เล่น เล่น

แล้วทุกคนชม ก็จะเกิดประสบก�รณ์ในก�รบอกต่อ มี 

Background Story น่�สนใจ ตรงนี้จะเป็น Soft Power 

ส่วนหนึ่งที่นอกจ�กในประเทศ เร�ยังส�ม�รถใช้ Product 

ที่เป็นเกมตรงนี้ ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้�น เพื่อทำ�ให้

เห็นคว�มแข็งแรงของวัฒนธรรมบ้�นเร�ได้ด้วย ทั้งหมดสิ่ง

ที่ผมมองว่�สำ�คัญที่สุด ก็คือ Game Play และคว�มสนุก

ท้ังน้ี สอดคล้องกับ นายปริเมธ วงศ์สัตยนนท์ โฆษก

สม�คม ท่ีบอกว่� ถ้�ส�ม�รถสร้�งสรรค์เกมท่ีใส่คว�มเป็น

ไทยเอ�ไว้ ส�ม�รถทำ�ได้ ไม่ผิด แต่คว�ม “สนุก” ต้องม�

เป็นลำ�ดับแรก เพร�ะถ้�ไม่สนุก คนก็ไม่อย�กเล่น และอีก

องค์ประกอบคือ ภ�พสวย จะทำ�ให้คนสนใจเป็นอย่�งแรกๆ 

และควบคู่กันไปก็คือ ก�รทำ�ให้เด็กรุ่นใหม่เห็นคว�มสำ�คัญ

ของ Soft Power ในเชิงวัฒนธรรม จะทำ�ให้เข�เห็นคว�ม

สำ�คัญ ว่�ส่ิงน้ีมีคุณค่�ในตัวอยู่ และจะทำ�ให้เร� unique 

ในโลกใบน้ี ถ้�เด็กเข้�ใจในมุมน้ีม�กข้ึน มองว่�มันมี Value 

ม�กข้ึน มองว่�ประเทศอื่นๆ ท่ีเจริญ ไม่ว่�จะเป็น เก�หลี 

หรือญ่ีปุ่น ต่�งก็เจริญได้ด้วยวัฒนธรรมเหล่�น้ี ด้วย Soft 

Power ตรงน้ี ดังน้ัน ถ้�ค่อยๆ ถ่�ยทอดไปให้เด็ก “เปิดใจ” 

ก็จะส�ม�รถไปสู่เป้�หม�ยได้.  

  

• เจดี เซ็นทรัล (JD CENTRAL) ผู้นำ�

ด้�นเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซและธุรกิจค�้ปลีกใน

ประเทศไทย ปล่อยแคมเปญลดแรงประจำ�ปี “Home 

Appliances Hot Brands” ขนทัพเครื่องใช้ไฟฟ้�

แบรนด์ดังม�ลดร�ค�แบบจัดเต็ม ให้เหล่�นักช็อป

ส�ยพ่อบ้�นแม่บ�้นได้เลือกช็อปกันได้อย่�งจุใจ ทั้ง 

ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้� เครื่องปรับอ�ก�ศ และเครื่อง

ใช้ไฟฟ้�อื่นๆ พร้อมจอยชัวร์ไปกับประกันเปลี่ยน-คืน

สินค้�ภ�ยใน 30 วัน และบริก�รจัดส่งฟรีไม่มีขั้น

ต่ำ� อีกทั้งยังส�ม�รถผ่อนชำ�ระแบบ 0% ได้สบ�ยๆ 

เริ่มช็อปสุดคุ้มแบบจัดเต็มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 

พฤษภ�คมนี้เท่�นั้น!

• ShopeePay (ช้อปปี้เพย์) ผู้ให้บริก�รด้�น

ก�รชำ�ระเงินผ่�น Mobile Wallet แบบครบวงจรบน

ช้อปปี้ เตรียมต้อนรับมหกรรมช็อปปิ้งครั้งใหญ่ครั้ง

แรกของปีกับแคมเปญ Shopee 3.15 Consumer 

Day คืนกำ�ไรให้นักช็อป กับโปรโมชั่นจัดเต็มคว�ม

คุ้มค่� คุ้มร�ค� ทั้งจ่�ยบิล กิน และเที่ยว พร้อมยก

ประสบก�รณ์สุดพิเศษในก�รช็อปปิ้งม�ไว้ให้ผู้ใช้ง�น

ช�วไทยได้เปย์คว�มสุขมอบร�งวัลให้แก่ตนเองและ

คนสำ�คัญแบบไม่ต้องรอเทศก�ลใดๆ อ�ทิ จ่�ยบิลจุใจ 

คุ้มทุกบิล ไม่ว่�จะเป็นค่�น้ำ� ค่�ไฟ ค�่โทรศัพท์ รับ

เลย Shopee Coins Cashback สูงสุด 100 Coins 

เป็นต้น

• นายชลเดช เขมะรัตนา นายกสมาคมฟิน

เทคประเทศไทย (TFA) และ Mrs.Hu Shanshan 

เลขาธิการของ Zhejiang Association of 

FinTech (ZAFT) ร่วมลงน�มออนไลน์ผ�่นโปรแกรม

ซูมเพื่อร่วมมือกันก่อตั้ง “FinTech Hub” กับ ASEAN 

FinTech Association ภ�ยใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็น

ตัวกล�งในก�รประส�นง�น เพื่อส่งเสริมก�รขย�ย

เครือข่�ยสม�ชิก ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะนำ�ไป

สู่ก�รพัฒน� เช่นนำ�กรณีศึกษ�จ�กประเทศจีน ยก

ตัวอย่�งเช่น Airpay or Wechat Pay ม�ร่วมใน

หลักสูตรฟินเทคที่ท�งสม�คมฟินเทคประเทศไทย

ได้จับมือกับสถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยเปิดขึ้นม� นอกจ�กนี้ยังจะ

ร่วมกันจัดคอร์สสัมมน�ออนไลน์ต่�งๆ อีกม�กม�ยใน

อน�คตอันใกล้นี้

• ดีแทค เปิดบริก�ร dtac Safe บริก�รใหม่

ให้ลูกค้�ดีแทคใช้เน็ตได้สบ�ยใจ ไม่โดนหลอกลวง

จ�กภัยไซเบอร์ ปลอดภัยจ�กแฮ็กเกอร์ ใช้ง�นง่�ย 

สอดรับเป้�หม�ยก�รเป็นผู้ให้บริก�รอินเทอร์เน็ตที่

ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ภ�ยใต้กลยุทธ์ Fast Forward 

Digital เร่งเปลี่ยนผ่�นบริก�รสู่ดิจิทัลให้คนไทยเข้�ถึง

บริก�รดิจิทัลอย�่งทั่วถึงเท่�เทียมและใช้ง�นได้อย่�ง

ปลอดภัย

dtac Safe เป็นบริก�รที่ช่วยส่งเสริมและสร้�ง

คว�มมั่นใจให้ก�รใช้ง�นอินเทอร์เน็ตในยุคดิจิทัล

เฟื่องฟู ให้มีคว�มมั่นคงปลอดภัยจ�กภัยคุกค�มท�ง

ไซเบอร์ จ�กปัญห�ด้�นคว�มปลอดภัยในโลกไซเบอร์

กำ�ลังม�สร้�งคว�มกังวลใจในชีวิตของเร�ม�กขึ้น

เรื่อยๆ ไทยเซิร์ตระบุว่� ในปี 2564 คนไทยเผชิญภัย

คุกค�มท�งไซเบอร์ทุกประเภท 2,250 ร�ยก�ร ขณะ

เดียวกันผู้ใช้ง�นในกรุงเทพฯ เพียงจังหวัดเดียว ติ

ดมัลแวร์กว่� 700,000 ไอพี อันเป็นผลม�จ�กก�ร

เข้�ถึงและใช้ง�นดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นของคนไทยและก�ร

ข�ดคว�มรู้ในก�รใช้ง�นอย่�งถูกต้อง ทำ�ให้ผู้ใช้ง�น

เผชิญกับคว�มเสี่ยงได้ทุกขณะ.

อื่นส่วนแบ่งเพิ่มเล็กน้อย อ�ทิ JBL, Skullcandy และ boAt ทั้งนี้ ตล�ดหูฟังร�ค� 

50-100 ดอลล�ร์ (1,600-3,300 บ�ท) มีก�รเติบโตสูงที่สุด โดยเฉพ�ะ Xiaomi ที่

พย�ย�มทำ�ตล�ดนี้เป็นหลัก ขณะเดียวกันผู้ผลิตสม�ร์ทโฟนหล�ยร�ยก็ม�เล่น

ตล�ดนี้ด้วยเช่นกัน

ทวิตเตอร์เพิ่มฟีเจอร์ขายของ

Twitter สื่อโซเชียลชื่อดังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ชื่อ Shops เป็นปุ่ม                            

View shop ในหน้�โปรไฟล์ ที่กดแล้วเห็นร�ยก�รสินค้�ที่บัญชีนั้นข�ยได้ทันที 

ช่วยให้ผู้ที่

ติดต�มบัญชี

นั้นส�ม�รถดู

ได้ว่�มีสินค้�

อะไรข�ยบ้�ง 

สำ�หรับฟีเจอร์ 

Shops 

ส�ม�รถใส่

ร�ยก�รสินค้�

ได้สูงสุด                     

50 ร�ยก�ร 

เปิดให้ใช้

ฟรีโดยไม่

คิดเงิน แต่

ยังเปิดทดสอบแบบ Beta เฉพ�ะแอปบน iPhone และเฉพ�ะกับผู้ ใช้ในสหรัฐ                

เท่�นั้น

ไอที6

จ



8.40% เฉลี่ยรายละ 1.2 แสนบาท โดยยังเหลือวงเงินอีกราว 3.2 พัน

ล้านบาท คาดว่าน่าจะครบวงเงินในช่วงกลางปีนี้”

สำ�หรับแผนก�รดำ�เนินง�นในปี 2565 น้ัน “สิทธิกร” ระบุว่� บสย.

ยังคงให้คว�มสำ�คัญกับ 4 แนวท�ง คือ 1.สร้�งสรรค์นวัตกรรมค้ำ�ประกัน

สินเชื่อในรูปแบบ “HyBrid Guarantee” ผสมผส�น เชื่อมโยง ตอบโจทย์

ก�รเปล่ียนแปลงของโลกท�งก�รเงิน พร้อมกับสร้�ง Financial Platform ข้ึน 

เพื่อเป็นเครื่องมือก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ เพ่ิมโอก�สก�รเข้�ถึงสินเชื่อให้ผู้

ประกอบก�รร�ยย่อย กลุ่มฐ�นร�ก กลุ่มอ�ชีพอิสระ และกลุ่มผู้ค้�ออนไลน์

2.เพิ่มสัดส่วนคุ้มครองคว�มเสี่ยงให้สถ�บันก�รเงินที่ปล่อยสินเชื่อ   

ในโครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ PGS 9 และ 3.จัดทำ�โครงก�รพิเศษใน

โอก�ส บสย. ครบรอบ 30 ปี ยกเว้นค่�ธรรมเนียมร�ยปี 3 ปี และอัตร�

คว�มคุ้มครอง 30% สำ�หรับลูกค้�ค้ำ�

ประกันสินเชื่อ ลดต้นทุนธุรกิจในช่วง

ที่เศรษฐกิจกำ�ลังฟื้นตัว

4.ขย�ยบทบ�ท 2 ด้�นหลัก 

ได้แก่ 1) ด้�นค้ำ�ประกันสินเชื่อ

เอสเอ็มอี มุ่งสู่ Digital Credit 

Enhancer เพื่อเพิ่มโอก�สเติมเต็ม

ศักยภ�พท�งก�รเงิน และลดคว�ม

เหลื่อมล้ำ�ในก�รเข้�ถึงสินเชื่อให้

กับผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอ ีรวม

ไปถึงเพื่อลดก�รพึ่งพ�สินเชื่อนอก

ระบบ และ 2) เพิ่มบทบ�ทก�รส่ง

เสริมคว�มรู้ท�งก�รเงิน (Financial 

Literacy) ผ�่นศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�ร 

เงินเอสเอ็มอ ีหรือ “บสย. F.A. 

Center” โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี

ประสบก�รณ์ที่เชี่ยวช�ญด้�นก�ร 

เงิน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ขอลงทะเบียนเพื่อ

ขอรับคำ�ปรึกษ�และอบรมหลักสูตร

ต่�งๆ แล้วกว่� 3,680 ร�ย และ

ขอรับคำ�ปรึกษ�ผ่�น บสย. F.A. 

Center แล้ว 1,610 พันร�ย ส�ม�รถ

เข้�ถึงแหล่งเงินทุนจ�กก�รช่วยเหลือ

เพื่อเตรียมคว�มพร้อม และนำ�ส่งธน�ค�ร 35.64% ผ่�นช่องท�งต�่งๆ 

รวมถึงก�รให้คำ�ปรึกษ�เอสเอ็มอีภ�ยใต้ โครงก�รหมอหนี้เพื่อประช�ชน 

ที่ บสย.ร่วมมือกับธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.) จำ�นวน 118 ร�ย

ในปีน้ี บสย.จะติดต�มผลก�รให้คำ�ปรึกษ�และลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม

ผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอีท่ีขอรับคำ�ปรึกษ� นอกเหนือจ�กก�รร่วมเป็นทีมท่ี

ปรึกษ�ในโครงก�รหมอหน้ีเพื่อประช�ชน ร่วมกับ ธปท. เพื่อให้คำ�ปรึกษ�

ปัญห�หน้ี ช่วยลดปัญห�ก�รขย�ยตัวของหน้ีครัวเรือน” สิทธิกร ระบุ

ส่วนเป้�หม�ยก�รค้ำ�ประกันของ บสย.ในปี 2565 น้ัน อยู่

ท่ี 1.2 แสนล้�นบ�ท พร้อมท้ังยังได้ต้ังเป้�หม�ยก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร

เอสเอ็มอีเพ่ิมเป็น 40% จ�กปีท่ีผ่�นม� อีกท้ังค�ดว่�จะมียอดเคลมอยู่ท่ี 8 

พันล้�นบ�ท จ�กยอดค้ำ�ประกันสินเชื่อในปีท่ีผ่�นม� ท่ี 2.45 แสนล้�นบ�ท

อย�่งไรก็ด ีจ�กคว�มสำ�เร็จและประสิทธิภ�พของโครงก�รค้ำ�                                                                       

ประกันสินเชื่อ PGS 9 และโครงก�รค้ำ�ประกัน Micro 4 ที่ช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอีได้เป็นจำ�นวนม�กนั้น สิทธิกร ค�ดว�่ภ�ยใน

ไตรม�ส 2/2565 บสย.จะเข้�ไปห�รือกับกระทรวงก�รคลังเพื่อขออนุมัติ

เดินหน้�โครงก�รค้ำ�ประกัน Micro 5 วงเงินรวม 3 หมื่นล้�นบ�ท ขณะ

ที่ในช่วงไตรม�ส 3-4/2565 มีแผนจะขออนุมัติจ�กกระทรวงก�รคลังเดิน

หน�้โครงก�รค้ำ�ประกัน PGS10 วงเงิน 1.5 แสนล�้นบ�ท เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประกอบก�รร�ยย่อยต่อไป.

รรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)    

กับภ�รกิจหลักในก�รทำ�หน�้ที่ช่วยเหลือวิส�หกิจขน�ด

กล�งและขน�ดย่อม (เอสเอ็มอี) ผ่�นกลไกก�รค้ำ�ประกัน

สินเชื่อ สร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับสถ�บันก�รเงินในก�ร

อนุมัติสินเชื่อม�กขึ้น ช่วยเหลือผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอีที่มีศักยภ�พแต่

ข�ดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงิน

ทุนในระบบที่เพียงพอกับคว�มต้องก�ร

ปัจจุบัน บสย.เดินบนเส้นท�งในก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประกอบ

ก�รเอสเอ็มอีม�ครบ 30 ปี กับอีกมิติในก�รยกระดับองค์กรก�้วสู่ดิจิทัล

แพลตฟอร์ม ภ�ยใต้แนวคิด “TCG Fast & First” รวดเร็ว รอบคอบ 

และเป็นที่หนึ่งในใจเอสเอ็มอี ภ�ยใต้ก�รนำ�ของแม่ทัพคนใหม่อย่�ง  

สิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป บสย. ที่ว�งแนวท�งใน

ก�รขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี สร�้ง Financial Platform ให้

เป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รของ บสย. เพื่อเข้�ถึง

กลุ่มเป�้หม�ย รับก�รเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ครอบคลุม

ถึงก�รขย�ยบทบ�ท บสย.สู่ Digital Credit Enhancer เพื่อเพิ่มโอก�สใน

ก�รเข�้ถึงแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอี

โดย สิทธิกร ได้ฉ�ยภ�พกลยุทธ์ 3N กับบทบ�ทก�รทำ�ง�นใน

ก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอีให้เข�้ถึงแหล่งเงินทุนได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ ประกอบด้วย 1. New Engine พัฒน�ผลิตภัณฑ์ ค้ำ�

ประกันสินเชื่อเจ�ะเฉพ�ะกลุ่ม (Segmentation) รูปแบบผสมผส�น 

(Hybrid Products)  ระหว่�งผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันเชิงพ�ณิชย์ของ บสย. 

(Commercial Product) และผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันที่ได้รับก�รสนับสนุน 

จ�กรัฐ (PGS9) และก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อผู้ ประกอบก�รเอสเอ็มอีแบบ

เฉพ�ะกลุ่ม

2. New Culture  ก้�วสู ่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ บสย. “TCG 

Fast & First” เป็นที่หนึ่งในใจเอสเอ็ม อี รวดเร็วเหมือน Fintech Com 

pany และรอบคอบเหมือนสถ�บันก�รเงิน พร้อมก�รปรับกระบวนก�ร

ทำ�ง�นภ�ยในที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

3. New Business Model ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม พัฒน�

โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�น Digital Gateway เชื่อมโยงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

เชื่อมโยงระบบต่�งๆ กับสถ�บันก�รเงิน และผู้ให้บริก�รทุกแพลตฟอร์ม 

ผ่�น Digital Tuchpoint ในรูปแบบ O2O (Onlint to Online Lending) 

อ�ทิ Electronic Know Your Customer หรือ e-KYC และ e-Statement 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจ�กลูกค้�และได้ม�ตรฐ�นก�รบริห�รจัดก�ร Good 

Governance

สิทธิกร ระบุว่� ยุทธศ�สตร์ของ บสย.ในปี 2565 จะยังคงดำ�เนิน

ก�รต�มแผนโครงก�ร Transformation ซึ่งมุ่งเน้นก�รปรับโครงสร้�ง

ท�งธุรกิจของ บสย.ให้สอดรับกับสภ�วะแวดล้อมท�งเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว 

รวมทั้งเพื่อลดระดับก�รพึ่งพ�

จ�กภ�ครัฐ ซึ่งจ�กสถ�นก�รณ์

ก�รระบ�ดของโควิด-19 ตั้งแต่

ปี 2563 เป็นต้นม� และยัง

คงมีก�รแพร่ระบ�ดอย่�งต่อ

เนื่องและรุนแรงขึ้นนั้น ทำ�ให้

เศรษฐกิจของประเทศได้รับผล 

กระทบอย่�งรุนแรงและเป็นวง

กว้�ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

คว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินธุรกิจ

และคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระ

หนี้ของผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอี

ภ�ครัฐจึงได้มีนโยบ�ยให้

รัฐวิส�หกิจช่วยผู้ประกอบก�ร

และประช�ชนที่ได้รับผลกระทบ

ผ่�นม�ตรก�รต่�งๆ ซึ่ง บสย.เอง

ถือเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญของภ�ค

รัฐในก�รช่วยเหลือผู้ประกอบ

ก�รเอสเอ็มอีให้ส�ม�รถเข้�ถึง

แหล่งเงินทุน ผ่�นก�รดำ�เนิน

โครงก�รที่สำ�คัญๆ ในปีที่ผ่�น

ม� ได้แก่ โครงก�รค้ำ�ประกันสิน

เชื่อ พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู, โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 9 และ

โครงก�รค้ำ�ประกัน สินเชื่อ Micro ระยะที่ 4

คว�มพย�ย�มของ บสย.ในก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอี

ได้สะท้อนให้เห็นจ�กผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2564 ที่ผ�่นม� ซึ่ง บสย.มี

ยอดค้ำ�ประกันอยู่ที่ 2.45 แสนล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 73% จ�กปีก่อน เป็น

สถิติก�รค้ำ�ประกันสูงสุดในรอบ 29 ปี มียอดเคลมสินเชื่ออยู่ที่ 6.6 พัน

ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนหน้�ซึ่งมียอดเคลมอยู่ที่ 7.5 พันล้�นบ�ท

โดยส�ม�รถช่วยเหลือผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอีได้กว่� 2.26 แสน

ร�ย เพิ่มขึ้น 36% ก่อให้เกิดสินเชื่อเข้�สู่ระบบเศรษฐกิจ มูลค่� 2.61 

แสนล้�นบ�ท หรือ 1.06 เท่�ของยอดก�รค้ำ�ประกัน และก่อให้เกิดก�ร

จ้�งง�นใหม่ม�กกว่� 4 แสนตำ�แหน่ง รักษ�ก�รจ้�งง�นได้ม�กกว่� 2 

ล้�นตำ�แหน่ง

“บสย.ได้ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในระบบมากกว่า 3 ล้าน                                                     

รายให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ หรือคิดเป็น 22.52% ผ่าน                                                   

โครงการค้ำาประกันสินเชื่อต่างๆ ได้แก่ โครงการค้ำาประกัน PGS9                                                   

 วงเงินรวม 1.5 แสนล้านบาท ปัจจุบันสามารถค้ำาประกันไปแล้ว 8.17                                                           

หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 33.30% โดยยังมีวงเงินเหลืออีกราว 6 หมื่น 

ล้านบาท, โครงการค้ำาประกัน Micro 4 เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย 

มีการค้ำาประกันไปแล้ว 2.05 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 
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7เศรษฐกิจ

ายค้านออกมาพูดจาชัดเจนว่า  ในการเปิดสมัยประชุม

สมัยหน้�ในเดือนพฤษภ�คมน้ี พวกเข�จะยื่นอภิปร�ยไม่

ไว้ว�งใจน�ยกรัฐมนตรี และจะต้องเอ�น�ยกรัฐมนตรีให้

พ้นตำ�แหน่งๆ แน่ๆ มีก�รนับจำ�นวนเสียงท่ีค�ดว่�จะยกมือไม่

ไว้ว�งใจน�ยกรัฐมนตรี เวล�น้ีเข�บอกว่�เสียงยังไม่พอ แต่ก็จะ

พย�ย�มห�เพ่ิมให้ได้จำ�นวนท่ีต้องก�ร และยังมีก�รตีปล�หน้�ไซ

ว่�น�ยกรัฐมนตรีอย่�ยุบสภ�หนีก�รอภิปร�ยไปก่อนก็แล้วกัน ฟัง

ดูแล้วก็ยังสับสนว่�พวกเข�ต้องก�รอะไรกันแน่ ในแง่หน่ึงเร�คิด

ว่�เข�คงอย�กให้มีก�รเลือกต้ัง เพร�ะส�ม�รถแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ให้มีก�รเลือกต้ังด้วยบัตร 2 ใบท่ีพวกเข�หม�ยม่ันป้ันมือว่�

จะชนะก�รเลือกต้ังได้แบบถล่มทล�ย แต่ในขณะเดียวกันก็มี 

ส.ส.จำ�นวนม�กไม่อย�กให้มีก�รยุบสภ�เพื่อเลือกต้ังใหม่ เพร�ะไม่

แน่ใจว่�ตัวเองจะได้กลับเข้�สภ�หรือเปล่� เพร�ะประช�ชนอ�จ

จะได้ข้อมูลใหม่ท่ีทำ�ให้เปล่ียนใจ โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงข้อมูลเก่ียวกับ

ผลง�นของรัฐบ�ลน้ี โดยก�รนำ�ของน�ยกรัฐมนตรีลุงตู่

คอก�รเมืองจำ�นวนม�กท่ีติดต�มข่�วส�รก�รเมือง มีคว�ม

ม่ันใจว่�น�ยกรัฐมนตรีส�ม�รถช้ีแจงข้อกล่�วห�ของฝ่�ยค้�นได้ 

เพร�ะหล�ยคร้ังท่ีผ่�นม� ก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจของฝ่�ยค้�น

เต็มไปด้วยว�ทกรรมหลอกด่�น�ยกรัฐมนตรี ใช้คำ�คุณศัพท์ท่ีด้อย

ค่�คว�มส�ม�รถ รวมไปถึงคว�มเป็นคนของน�ยกรัฐมนตรี แต่

ห�ส�ระแก่นส�รท่ีเป็นคว�มจริงเชิงประจักษ์ม�เล่นง�นน�ยก

รัฐมนตรีไม่ได้ เน้ือห�ของก�รอภิปร�ยก็คือก�รนำ�เอ�ข่�วจ�ก

สื่อส�รมวลชนบ้�ง จ�กข่�วสังคมออนไลน์บ้�ง จ�กก�รมโน

สันนิษฐ�นบ้�ง ห�คว�มจริงเชิงประจักษ์ไม่ได้ โดยเฉพ�ะเรื่อง

ก�รทุจริตโกงกินบ้�นเมือง เพร�ะน�ยกรัฐมนตรีคนน้ีเน้นก�ร

พัฒน�และก�รแก้ไขปัญห�ของประเทศโดยไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อนใดๆ นอกจ�กน�ยกรัฐมนตรีจะทำ�ง�นพัฒน�ประเทศ 

แก้ไขปัญห�ของบ้�นเมืองเพื่อประช�ชนแล้ว ยังมีก�รจัดก�รกับ

ข้�ร�ชก�รและพนักง�นรัฐวิส�หกิจท่ีไม่ซื่อสัตย์สุจริตด้วย ดัง

น้ันข่�วเรื่องทุจริตจึงไม่ใช่ข่�วว่�น�ยกรัฐมนตรีคนน้ีไม่ซื่อสัตย์

อย่�งไร แต่เป็นข่�วของก�รจัดก�รกับเจ้�หน้�ท่ีของรัฐท่ีทุจริต

นอกจ�กน้ัน ก�รอภิปร�ยแต่ละเรื่องของฝ่�ยค้�นน้ันเป็น

เรื่องท่ีค้�นส�ยต�ของประช�ชนท่ีติดต�มข่�วส�รบ้�นเมืองด้วย

ใจเป็นธรรม ท้ังเรื่อง “ผลง�น” และเรื่องก�รจัดก�รกับปัญห�

บ�งอย่�งของประเทศ สำ�หรับเรื่องก�รกล่�วห�ว่�น�ยกรัฐมนตรี

อยู่ม�หล�ยปี ท้ังในช่วงของก�รเป็นน�ยกรัฐมนตรีท่ีม�จ�ก คสช. 

และช่วงท่ีม�จ�กก�รเลือกต้ัง น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหล�ย

กระทรวงก็ส�ม�รถช้ีแจงได้ว่�ผลง�นของรัฐบ�ล ท้ังเรื่องก�รแก้

ปัญห�และก�รพัฒน�มีอะไรบ้�ง ส่วนปัญห�บ�งอย่�งท่ียังไม่

ได้รับก�รแก้ไขน้ัน เพร�ะเป็นปัญห�ท่ีหนักหน่วงสะสมม�น�น 

และต้องใช้เวล�ในก�รแก้ไขท่ีย�วน�น แต่ก็มีก�รแก้ไขไปแล้ว

ในระดับหน่ึง หล�ยอย่�งท่ีฝ่�ยค้�นหยิบยกม�ด่�ว�รัฐบ�ลไม่แก้

ปัญห�น้ันเป็นก�รขว้�งงูไม่พ้นพอ เพร�ะเมื่อลงลึกลงไปท่ีส�เหตุ

แห่งปัญห�ก็จะพบว่� ปัญห�ท่ีเกิดข้ึนน้ันเกิดจ�กน�ยใหญ่ของ

ฝ่�ยค้�นน่ันแหละท่ีสร้�งเอ�ไว้ เช่น เรื่องหน้ีสินท่ีเกิดจ�กก�ร

ทุจริตบ้�ง เกิดจ�กก�รมีนโยบ�ยท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนบ้�ง 

เรื่องเหล่�น้ีมีคว�มชัดเจนในคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลท่ีมีก�รลงโทษ

นักก�รเมืองและข้�ร�ชก�รท่ีเก่ียวข้องหล�ยๆ คน

เรื่องของก�รจัดก�รโควิดที่ประเทศไทยเร�ได้รับก�ร

ยกย่องจ�กน�น�ประเทศ ฝ่�ยค้�นก็ยังกล่�วห�ว่�จัดก�รได้

ไม่ดี เป็นคว�มล้มเหลวบ�้ง บ�งร�ยถึงขน�ดจะฟ้องน�ยก

รัฐมนตรีว่�เป็นฆ�ตกร มีก�รด้อยค่�ก�รจัดห�ซื้อวัคซีนของ

รัฐบ�ล แต่ห�กเร�ดูตัวเลขเปรียบเทียบกับอีกหล�ยประเทศ 

เร�ก็จะพบว่�ประเทศไทยมีก�รจัดก�รที่ด ีทั้งนี้เพร�ะน�ยก

รัฐมนตรีได้แสดงภ�วะผู้นำ�ในก�รจัดก�ร แทนที่จะคุยกันห�รือ

กันในคณะรัฐมนตรีที่มีคว�มรู้ด้�นส�ธ�รณสุขไม่เพียงพอ ท่�น

ก็รู้จักที่จะใช้บริก�รจ�กคณะแพทย์ผู้คว�มเชี่ยวช�ญด้�นไวรัส

วิทย� ด้�นระบ�ดวิทย� ตั้งเป็นคณะทำ�ง�นในก�รรับมือกับโค

วิด เป็น ศบค. (ศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน� 2019) ส�ม�รถกำ�หนดม�ตรก�รต่�งๆ ในก�ร

ห�ท�งยับยั้งก�รแพร่ระบ�ดของโควิด จนเร�ส�ม�รถรับมือกับ

โควิดได้ ทำ�ให้เร�เข�้สู่ช่วงเวล�ของก�รฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ 

ในด้�นก�รฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ท่�นก็ใช้บริก�รจ�กผู้เช่ียวช�ญ

ท�งด้�นเศรษฐกิจ ท้ังนักธุรกิจเอกชนท่ีประสบคว�มสำ�เร็จใน

ระดับสูง และเจ้�หน้�ท่ีของรัฐท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญด้�นเศรษฐกิจ 

โดยต้ังเป็นคณะทำ�ง�นท่ีเรียกว่� ศบศ. (ศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์

เศรษฐกิจฯ) เป็นก�รนำ�เอ�รูปแบบของก�รทำ�ง�นแบบ ศบค. 

คือ ก�รรับคำ�ปรึกษ�จ�กผู้เช่ียวช�ญท�งด้�นเศรษฐกิจ ท่ีก่อ

ให้เกิดยุทธศ�สตร์ในก�รฟ้ืนฟูเศรษฐกิจด้วยโครงก�รต่�งๆ ท้ัง

โครงก�รเยียวย� โครงก�รส่งเสริม ท่ีทำ�ให้ธุรกิจต่�งๆ ฟ้ืนตัวได้ 

เป็นก�รทำ�ธุรกิจแบบ Downside up คือฟ้ืนตัวจ�กก�รท่ีถดถอย

ไปในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโควิด โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงก�รฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจด้วยก�รท่องเท่ียว โดยเร่ิมท่ี Phuket Sandbox ซ่ึง

ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งดี จนส�ม�รถใช้ Phuket Sandbox 

Model เป็นต้นแบบในก�รเปิด Sandbox ในพ้ืนท่ีอื่นๆ เพ่ิมเติม 

และตัดสินใจเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียวด้วยก�รบริห�รจัดก�ร

เรื่องก�รฉีดวัคซีนให้แก่ประช�ชนในจำ�นวนท่ีม�กพอท่ีจะสร้�ง

ภูมิคุ้มกันหมู่ แล้วกำ�หนดพ้ืนท่ีสีฟ้�รองรับนักท่องเท่ียว

ก�รบริห�รจัดก�รดังกล่�วน้ีถือว่�เป็นก�รจัดก�รท่ีดีเย่ียม ใน

ก�รสร้�งดุลยภ�พระหว่�งก�รดูแลคว�มปลอดภัยของประช�ชน

ท�งด้�นส�ธ�รณสุข และก�รฟ้ืนฟูเศรษฐกิจด้วยก�รท่องเท่ียว 

ก�รบริห�รจัดก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของโวรัสโควิด-19 ได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทำ�ให้ประเทศไทยมีภ�พลักษณ์เป็นประเทศท่ี

ปลอดภัย นักท่องเท่ียวบ�งคนก็ม�เท่ียวเพื่อนันทน�ก�ร บ�งคนก็

ม�ท่องเท่ียวเพื่อคว�มปลอดภัยจ�กก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิดท่ี

สถ�นก�รณ์ของประเทศเข�แย่กว่�ประเทศไทย อีกท้ังคนท่ีทำ�ง�น

นอกสำ�นักง�น แต่ไม่ต้องก�รทำ�ง�นท่ีบ้�น ต้องก�รห�ท่ีทำ�ง�น

ท่ีสนุกสน�น ไม่น่�เบื่อเหมือนอยู่กับบ้�น กรุงเทพฯ ของเร� ด้วย

ก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�น เทคโนโลยีดิจิทัล คว�มแข็งแกร่งของ

วัฒนธรรรมท่ีเป็น Soft Power ของไทย กรุงเทพฯ ได้รับเลือกเป็น

เมืองท่ีเหม�ะกับ Workation เป็นอันดับ 1 ของโลก และภูเก็ตกับ

เชียงใหม่ติดอันดับ 10 ท้ังหมดน้ีไม่อ�จปฏิเสธได้ว่�เป็นผลง�นของ

รัฐบ�ลลุงตู่ ถ้�ห�กฝ่�ยค้�นหูไม่หนวก ต�ไม่บอด ก็จะต้องยอมรับ

ว่�รัฐบ�ลลุงตู่มีผลง�น และจัดก�รปัญห�ของประเทศในสภ�วะ

ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่�งดี.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ทำางานเพื่อพัฒนาประเทศไทย

หรือตั้งใจแค่ไล่นายกฯ

‘สิทธิกร ดิเรกสุนทร’ ยกระดับ บสย.

สร้างนวัตกรรมค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อSME

ฝ่

บ

วามหลากหลายของผลิตผลทางการ

เกษตรในปัจจุบันนั้นมีที่ม�อย่�งไร ทำ�ไม

จึงส�ม�รถบริโภคผักผลไม้เมืองหน�ว

ที่เพ�ะปลูกในประเทศไทยได้ และทำ�ไมจึงมี

ผักและผลไม้หล�ยส�ยพันธุ์ให้เลือกบริโภคได้

ตลอดทั้งปี หนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังคว�มหล�ก

หล�ยของพืชพันธุ์ต�่งๆ เหล่�นี้คือ “นักปรับปรุง

พันธุ์พืช” หนึ่งในอ�ชีพที่ช่วยผลักดันคว�ม

ยั่งยืนท�งก�รเกษตรของไทย

เนื่องในวันสตรีส�กล 2565 บริษัท       

เจียไต๋ จำ�กัด พร้อมส่งเสริมคว�มเท่�เทียมและ

สนับสนุนบทบ�ทของผู้หญิงในก�รทำ�ง�น ผ�่น

ก�รนำ�เสนอเรื่องร�วแห่งแรงบันด�ลใจของ

หญิงแกร่งผู้อยู่เบื้องหลังผลง�นก�รปรับปรุง

พันธุ์พืชของเจียไต ๋จารุณี บัวบูชา ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ที่เริ่ม

เส้นท�งอ�ชีพในบทบ�ท “นักปรับปรุงพันธุ์พืช” 

เป็นเวล�ย�วน�นกว่� 30 ปีจนประสบคว�มสำ�เร็จในอ�ชีพ และ

ได้ส่งมอบส�ยพันธุ์พืชผักใหม่ๆ สู่ตล�ดสร้�งคว�มหล�กหล�ยและ

คว�มมั่นคงท�งอ�ห�รให้กับผู้บริโภค

จารุณี กล่�วว่� ง�นด้�นก�รปรับปรุงพันธุ์พืชช่วยสร้�งส�ย

พันธุ์พืชที่มีคุณภ�พ มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น ทนต่อสภ�พอ�ก�ศ ทน

โรคและแมลง เกษตรกรจึงส�ม�รถเพ�ะปลูกได้ในหล�กหล�ย

ภูมิภ�คของประเทศไทย นอกจ�กนี้ยังให้รสช�ติและรสสัมผัสที่

ตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ด ซึ่งก�รปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ละ

ชนิดนั้นเป็นง�นที่ต้องใช้ระยะเวล�ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก�รปลูก 

ก�รทดสอบ ก�รปรับปรุงแก้ไข ซึ่งกว่�จะประสบคว�มสำ�เร็จใน

แต่ละส�ยพันธุ์มักใช้ระยะเวล�ไม่ต่ำ�กว�่ 5-10 ปี ทั้งนี้เพื่อสร้�ง

ส�ยพันธุ์พืชที่ตอบโจทย์และสร�้งประโยชน์ให้กับทั้งเกษตรกรผู้

ปลูก ผู้ค้� และผู้บริโภค สร้�งคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รและคว�ม

ยั่งยืนท�งก�รเกษตร

“บทบ�ทของนักปรับปรุงพันธุ์พืช เร�ถือได้ว่�เป็นผู้ที่พัฒน�

พันธุ์ ทำ�ให้มีส�ยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตม�กขึ้น มีคุณภ�พ ตรงนี้ถือว่�

นักปรับปรุงพันธุ์พืชทำ�ให้ส�ยพันธุ์พืชมีคว�มยั่งยืนต่อไป ไม่ว่�

สภ�พอ�ก�ศจะแปรเปลี่ยนไปอย่�งไรก็ต�ม เร�ก็ยังจะมีพันธุ์พืช

ที่ส�ม�รถปลูกได้... ถือว่�เป็นคว�มยั่งยืนของวงก�รเกษตร โดย

เฉพ�ะในส่วนของพืชที่เป็นอ�ห�รของมนุษย์เร�” จารุณี ตอกย้ำ�

ถึงคว�มสำ�คัญของอ�ชีพนักปรับปรุงพันธุ์พืชต่อคว�มมั่นคงท�ง

อ�ห�ร

ที่เจียไต๋ ส่งเสริมคว�มเสมอภ�ค ไม่ว�่จะเป็นผู้หญิงหรือ

เพศใดก็ส�ม�รถแสดงคว�มส�ม�รถและเติบโตในองค์กรได้

อย่�งเท่�เทียม ม�ร่วม #BreakTheBias ที่มีต่อผู้หญิงรับวันสตรี

ส�กลไปด้วยกัน พร้อมติดต�มแรงบันด�ลใจจ�กเรื่องร�วของนัก

ปรับปรุงพันธุ์พืชหญิงแห่งเจียไต๋ จ�รุณ ีบัวบูช� กับก�รพิสูจน์ตัว

เองถึงบทบ�ทของผู้หญิงในอ�ชีพด้�นก�รเกษตรได้ในแคมเปญ

เพ(ร)�ะกล้� EP.3 ตอน “กล้�ที่จะ... ต่�ง” ได้ที่ https://fb.watch/

bCtdfzZkXX/ และติดต�มข้อมูล รวมถึงส�ระก�รเกษตรได้ท�ง

เว็บไซต์เจียไต๋ www.chiataigroup.com.

ค

นักปรับปรุงพันธุ์พืชหญิง

เบื้องหลังความยั่งยืนทางการเกษตร
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8 Life and City

ว่า 1 เดือนที่อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชเปิดให้ประชา 

ชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการ

ประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมือง งานตกแต่งสถาปัตยกรรมภายใน

ที่สวยงาม คนเมืองพากันไปใช้บริการ เพราะเป็นของใหม่ในกรุงเทพฯ มี

เช็กอินถ่ายรูปสวยๆ ตามจุดต่างๆ ทั้งภายในทางเดินลอด และพื้นที่ด้าน

บนวิวพระบรมมหาราชวังและสนามหลวงอัปลงโซเชียล  

อุโมงค์ทางเดินลอดเป็นโปรเจ็กต์ที่กรุงเทพมหานครโดยสำานักการ

โยธา ดำาเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทาง

เดินลอดถนนหน้าพระลานและถนน

มหาราช เพื่อลดผลกระทบด้านการ

จราจรบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์

ให้มีความปลอดภัยและคล่องตัวในการ

สัญจรของประชาชน รวมถึงรองรับ

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยี่ยมชม

พระบรมมหาราชวังและพื้นที่ใกล้เคียง  

สำาหรับเกาะรัตนโกสินทร์อยู่ใน

เขตพระนคร เป็นพื้นที่ที่มีความสำาคัญ

ทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของสถาน

ที่สำาคัญอย่างสนามหลวง หรือ “ทุ่ง

พระเมรุ” ในอดีต เพราะเป็นสถานที่

จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม

ศพพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศา

นุวงศ์, พระบรมมหาราชวัง, วัดพระศรี

รัตนศาสดารามฯ, วัดพระเชตุพนวิมล

มังคลารามฯ, ป้อมพระสุเมรุ กำาแพง

เมืองกรุงเทพฯ ตลอดจนบางลำาพู 

ชุมชนดั้งเดิมที่ยังมีชีวิตชีวาจนถึงทุก

วันนี้ ทำาให้เกาะรัตนโกสินทร์เป็นหมุด

หมายของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่าง

ประเทศ

หากไม่มีสถานการณ์ โรคระบาด

พื้นที่บริเวณนี้คลาคล่ำาไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมชมความ

สวยงามของวัดและวังหนาแน่น รถราขวักไขว่ บริเวณทางข้ามทาง

แยกคนต้องใช้ถนนด้วยความเสี่ยง บ่อยครั้งเกิดอุบัติเหตุขณะข้ามถนน 

เพราะผู้ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร ความรีบเร่งในการใช้ทาง การลักข้าม

ถนนของคนเดินเท้า ไม่รวมปัญหาจราจรเมื่อรถทัวร์เข้ามาจอดรับนักท่อง

เที่ยวใกล้วัดพระแก้วหรือรอบสนามหลวง 

กทม.ทุ่มงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 

ทั้งขยายทางเท้าและสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและ

อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช เน้นจัดระเบียบ ลดสถิติอุบัติเหตุ และ

สร้างจุดนัดพบ จุดพักคอยหลบแดดหลบฝน จุดเรียนรู้เรื่องราวเมือง

กรุงเทพฯ ในอดีต อีกทั้งได้ใช้บริการห้องสุขาสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ 

ก่อนเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบสนาม

หลวง จนถึงล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยา ยลวิถีคนกรุงเทพฯ 

บริเวณอุโมงค์ทางเดินลอดด้านบนนอกจากการจราจรที่หนา

แน่น ยังมีการก่อสร้างที่อาจจะทำาให้การสัญจรยากยิ่งขึ้น การเดินลอด

อุโมงค์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แบ่งเป็นฝั่งถนนมหาราช ระยะทาง 90 

เมตร และถนนหน้าพระลาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 เส้นทางหลัก คือ บริเวณ

จุดตัดถนนหน้าพระธาตุกับถนนหน้าพระลาน ระยะทาง 96 เมตร และ
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ส่วนการสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดมหาราชที่เปิดใช้บริการแล้ว

ระยะทาง 90 เมตร ทางขึ้น-ลงบันไดเลื่อน 2 จุด ภายในตกแต่งด้วยหิน

อ่อนสบายตา เปิดเพลงบรรเลงดนตรีไทย ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน 

มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ เดินมาถึงกลางอุโมงค์จะได้ชมโซนพิพิธภัณฑ์

จัดแสดงนิทรรศการภาพในอดีต อาทิ แผนผังป้อมอินทรรังสรรค์และ

กำาแพงเมือง ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2, กำาแพงเมือง

จำาลองที่ยึดหลักการสร้างตามข้อมูลทางโบราณคดี, ภาพป้อมเผด็จดัสกร 

และอาคารห้องแถวโบราณ 

 นอกจากนี้ เสนอเรื่องราวเหตุการณ์ฉลองพระนครครบ 100 ปี 

ภาพบรรยากาศตลาดท่าช้างและร้านค้าขายเครื่องไฟฟ้าของรัฐบาล ภาพ

เก่าถนนหน้าพระลาน เห็นกำาแพงพระบรมมหาราชวังและกำาแพงวัง

ท่าพระ, ภาพถนนมหาราช ตรงด้านพระบรมมหาราชวัง เห็นป้อมทัศนา

นิกร เดินผ่านอุโมงค์นี้เสมือนได้ย้อนเวลากลับไปสู่อดีต เปิดให้บริการ

ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. 

“อุโมงค์มหาราชที่เปิด

ให้บริการเป็นจุดตัดบริเวณถนน

หน้าพระลานกับถนนมหาราช การ

จราจรคับคั่งตลอดเส้นทางจนถึง

หลังพระบรมมหาราชวังและท่าพระ

จันทร์ นักท่องเที่ยวจะมาทางรถ 

เรือ หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน ก็ต้องผ่าน

ถนนเส้นนี้ อุโมงค์ช่วยให้ข้ามถนน

ปลอดภัย จากการเก็บข้อมูลมีผู้ใช้

บริการเฉลี่ยวันละ 2,000 คน แต่

ออกแบบให้สามารถรองรับได้วัน

ละ 10,000 คน ส่วนอุโมงค์ทาง

ลอดหน้าพระลานจะเร่งให้แล้วเสร็จในเดือน พ.ค.2565 หากเปิดใช้

จะบรรเทาปัญหาจราจรได้มาก เพราะมีผู้ใช้เส้นทางโดยรอบ 30,000-

40,000 คนต่อวัน” กิตติพงศ์ ผู้วิจารณ์ ผอ.ส่วนออกแบบ 1 สำานักงาน

ออกแบบ กล่าว

เสียงจากผู้ใช้บริการ วราภรณ์ จันทรางกูร บอกว่า เคยอาศัยอยู่

แถวนี้ก่อนย้ายไปอยู่มีนบุรี รถจะเยอะมาก ข้ามถนนก็ยาก ปกตินักท่อง

เที่ยวจะมาเที่ยววัดเยอะ เมื่อรู้ว่าเปิดอุโมงค์แล้วถือโอกาสแวะมาเที่ยว

ชม ถือว่าสบายกว่าแต่ก่อน เดินแอร์เย็นๆ มีห้องน้ำาหลายห้อง และยังได้

ชมภาพในอดีตของวัดในสนามหลวง ไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้มาก่อน แม้

ทางเดินลอดระยะสั้นๆ แต่ช่วยให้การเดินง่ายขึ้น ไม่ต้องข้ามถนน 

ด้าน สมลักษณ์ เกิดความเย็น กำาลังถ่ายรูปกับกำาแพงจำาลอง 

บอกว่า ชอบมาก ช่วยอำานวยความสะดวกมากขึ้น ปกติเวลามา 

รพ.ศิริราช พบหมอเสร็จ จะแวะไหว้ศาลหลักเมืองเป็นประจำา มีอุโมงค์

ทำาให้ไม่ต้องกังวลเรื่องรถหรือการเข้าห้องน้ำา มีที่นั่งพักผ่อนสาธารณะ 

แล้วก็ชอบนิทรรศการภาพเก่าที่นำามาจัดแสดงให้ชมด้วย 

พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์มีร้านรวงมากมาย พงศ์พล เข็มทอง 

เจ้าของร้านอาหารซิ่วลั้ง ซึ่งตั้งอยู่ทางเดินไปท่าเรือมหาราช เล่าว่า ก่อน

โควิดบริเวณนี้ตลอดทั้งวันจะครึกครื้นไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติ พ่อค้า

แม่ขายที่แบกสินค้าที่ระลึกเดินเร่

ขาย ร้านเราก็มีลูกค้า เพราะเป็น

จุดแวะพักก่อนไปวัดพระแก้ว แต่

พอตกดึกที่นี่จะมืดปกคลุมด้วย

ต้นไม้ ค่อนข้างเปลี่ยว เมื่อสร้าง

อุโมงค์มีการปรับภูมิทัศน์ ระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างดีขึ้น แม้นักท่อง

เที่ยวต่างชาติจะน้อยลง แต่ยังมี

คนไทยมาเที่ยวพักผ่อน กินข้าว

ย่านเก่า อุโมงค์ทางลอดทำาให้การ

เดินข้ามฝั่งสะดวก ร้านอาหาร

แถบนี้จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้น

ข้ามมาฝั่งวัดพระแก้ว 

ดำารงค์ เฉลิมโยธิน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เล่าว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยน

ไปตั้งแต่มีโควิด-19 ปกติมีทั้งนักท่องเที่ยวและคนไทยเรียกใช้บริการวิน 

ช่วงนี้น้อยลง รายได้ลด ดีที่มีอุโมงค์ เพราะคนข้ามถนนง่ายขึ้น ปกติกว่า

จะได้ข้ามก็ยืนรอรถหยุดใช้เวลานาน 

ขณะนี้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานบริเวณจุดตัดถนน

หน้าพระธาตุกับถนนหน้าพระลาน ระยะทาง 96 เมตร กับทางเดิน
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เมตร กำาหนดแล้วเสร็จพฤษภาคมนี้ หากเปิดให้ใช้บริการครบจะช่วย

อำานวยความสะดวกการสัญจรคนเดินเท้าที่มาธุระ มาร่วมทำากิจกรรม

ท้องสนามหลวง ตลอดจนนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยที่ยังคงความสวยงาม

ของสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญในกรุงเทพฯ. 

ขยายผลลดใช้ถุงพลาสติกสู่ ‘ตลาดสด’

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ขยายผลการลดใช้ถุงพลาสติกสู่ตลาดสด 

สร้างต้นแบบร้านค้าด้านการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวในตลาดสด สำาหรับตลาด

ประชานิเวศน์ 1 เป็น

ตลาดสดที่มีความ

พร้อมและศักยภาพ

ในการพัฒนาสู่

การเป็นตลาดสด

ต้นแบบด้านการ

จัดการขยะพลาสติก

ที่ต้นทาง สอดคล้อง

กับเป้าหมายเพิ่ม

ประสิทธิภาพการคัด

แยกขยะ ที่สามารถ

ลดปริมาณขยะที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม และลดภาระในการจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เป็นอย่างดี ภายใต้ โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) ผ่านจุดรับคืน

พลาสติก (Drop Point) โดยมีพิธีมอบป้ายร้านค้านำาร่อง 14 ร้านค้า มอบชุดถังรับคืน

พลาสติก (ถังเติมบุญ) 

ประชุมวิชาการคอนกรีต หาแนวร่วมลดก๊าซ

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรม-ปูนซีเมนต์ไทย ขับ

เคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการส่งเสริมใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในงานก่อสร้างประเภท

ต่างๆ ควบคู่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกช่วยก๊าซเรือนกระจก

ได้ โดยคุณสมบัติที่สำาคัญปูนซีเมนต์ไม่ได้ลดลง และภาครัฐปรับเปลี่ยนข้อกำาหนดเปิดกว้าง

ให้ นำาปูนไปใช้ในงานก่อสร้างประเภทต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภาคเอกชนเองได้เปลี่ยน

มาใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกอย่างต่อเนื่อง ปีนี้สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการคอนกรีต

ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-1 เม.ย.65 หาแนวทางดึงทุกภาคส่วนช่วยโลกลดก๊าซเรือนกระจก 

ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ลดฝุ่น PM 2.5

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ติดอันดับต้นๆ พื้นที่ฝุ่นพิษ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ชาวชุมชน ความพยายาม

บรรเทาปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก ล่าสุด ท่อเอสซี

จี ผู้ผลิตและจัดจำาหน่าย

ท่อและข้อต่อคุณภาพใน

เครือเอสซีจี เคมิคอลส์ นำา

โดยนายวินัย เวชสุภากุล ผู้

จัดการขายสินค้าท่อและข้อ

ต่อ ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ดิส

ทริบิวชั่น  จำากัด  ส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่อประกอบพ่นละอองน้ำาให้แก่การเคหะ

แห่งชาติ ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 โดยมีนายสุรพล อริยบัญโญทัย 

ผอ.ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) การเคหะแห่งชาติ เป็นตัวแทนร่วมรับ

มอบ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดัน “โครงการลดฝุ่น PM 2.5” ของภาครัฐวิสาหกิจ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนดินแดง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพในชุมชน

ไม่ให้จมฝุ่น 

จุฬาฯ อบรมใช้เทคนิคปรับพฤติกรรมเด็ก 

ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัด

อบรมฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิค

ปรับพฤติกรรมเด็กอย่างเหมาะ

สม ระหว่างวันที่ 25-27 มี.ค.

2565 ณ ศูนย์เครือข่ายการ

เรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดยมี 

รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 

และคณะ เป็นวิทยากร การ

อบรมครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติ

หลักการปรับพฤติกรรมเด็ก

แบบเข้มข้น มีการฝึกวิเคราะห์

และประยุกต์ใช้เทคนิคในการ

ปรับพฤติกรรมเด็ก สามารถนำา

แนวคิดไปใช้ในการปรับพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะ

สำาหรับผู้มีพื้นฐานหรือเคยผ่านการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้มาแล้ว สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ Line@Chulalifedi หรือที่ Facebook@ChulaLifeDi.

ก

‘อุโมงค์มหาราช’จุดนัดพบใหม่ ตัวช่วยลดอุบัติเหตุ

เมตร จะทำาให้ประชาชนที่สัญจร หรือนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยใน

การเดินข้ามฝั่งไปพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว สนามหลวง ท่าเรือ

ท่าช้าง และแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบอีกด้วย

เรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คลี่คลายในอนาคต ตามสถิติเดิม

มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและบริเวณโดยรอบ

ประมาณวันละ 38,000-42,000 คนต่อวัน

บรรยากาศการใช้อุโมงค์มหาราช เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง 

แผนผังพระบรมมหาราชวังจัดแสดงภายในอุโมงค์

จุดนัดพบใหม่ แถมเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

กรุงเทพฯ

จำาลองกำาแพงเมืองเก่าให้นักท่องเที่ยวชม

บันไดเลื่อนขึ้น-ลง กลางแจ้ง ไม่บดบังทัศนียภาพ
อุโมงค์ทางลอดรองรับนักท่องเที่ยวมาเยือนเกาะ

รัตนโกสินทร์  
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9กีฬา

ญี่ปุ่น • “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ เฉียบ ทำา

แอสซิสต์แรกในสีเสื้อคาวาซากิ ฟรอนตาเล ได้

แล้ว แถมเป็นการใส่พานจนนำาไปสู่ประตูสำาคัญ

ที่นำาชัยเหนือนาโกยา แกรมปัส หืดจับ ช่วยพา

แชมป์เก่าผงาดขึ้นไปนำาจ่าฝูงเจลีกได้สำาเร็จ ขณะ

ที่กัปตันทีมชาติไทยถูกเปลี่ยนออกตอนครบชั่วโมง 

ก่อนต้องชดใช้ โทษแบนในนัดหน้าหลังทุ่มเทหนัก

จนได้ใบเหลืองอีกใบ

ศึกเจลีก 2022 นัดที่ 4 ประจำาวันเสาร์ที่ 

12 มี.ค.2565 ที่สนามคาวาซากิ โทโดโรกิ สเต

เดียม แชมป์เก่าและรองจ่าฝูง คาวาซากิ ฟรอน

ตาเล ส่ง “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ออกสตาร์ท

ตัวจริงต่อเนื่อง หวังกำาราบนาโกยา แกรมปัส ให้

ได้ เพื่อทะยานกลับไปเป็นผู้นำาอีกครั้ง

เปิดฉากมาถึงนาทีที่ 15 ชนาธิปทุ่มเท

หนักจนโดนใบเหลืองไป ทำาให้เขาจะต้องติดโทษ

แบนในนัดหน้าเพราะสะสมครบโควตาแล้ว ถัด

มานาที 19 ฟรอนตาเลเกือบขึ้นนำาจากจังหวะที่

ชนาธิปแทงบอลทะลุช่องให้ อากิฮิโระ อิเอนากะ 

หลุดไปกดด้วยซ้ายตามน้ำาในเขตโทษ บอลหลุด

เสาแรกออกไปนิดเดียว

เกมการแข่งขันผ่านมาถึงนาทีที่ 25 เจ้า

บ้านได้ประตูปลดล็อกขึ้นนำา 1-0 เมื่อชนาธิปแทง

บอลทะลุช่องบอลหลุดไปถึงมาร์ซินโญ หลุดเดี่ยว

เข้าเขตโทษไปยิงผ่านมือมิเชล ลังเกรัค เข้าประตู

ไป พร้อมกับเป็น

แอสซิสต์แรกของ

มิดฟิลด์ทีมชาติไทย

ในสีเสื้อของฟรอน

ตาเล

หลังจาก

นั้น นาที 29 ชนา

ธิปเกือบจะได้แอส

ซิสต์ที่สองตามมา

ติดๆ เมื่อแทงบอล

ทะลุช่องให้มาร์

ซินโญหลุดเดี่ยวไป

กระดกบอลข้ามตัว

ของมิเชล ลังเกรัค 

ไปได้แล้ว แต่น่า

เสียดายที่บอลหลุด

เสาไกลไปนิดเดียว แม้ผู้ช่วยจะยกธงล้ำาหน้า แต่

เมื่อดูจากภาพช้าแล้วดาวเตะชาวบราซิลอยู่ใน

ไลน์พอดี จบครึ่งแรกฟรอนตาเล นำานาโกยา    

แกรมปัส 1-0

ครึ่งหลัง นาทีที่ 60 ชนาธิปถูกเปลี่ยนตัว

ออกจากสนามท่ามกลางเสียงปรบมือของแฟนๆ 

โดย คาสุกิ โคสุกะ ลงมาเล่นแทน ช่วงเวลาที่

เหลือแม้ทั้งสองทีมจะเปิดแลกกัน แต่ไม่มีประตู

เพิ่ม จบเกม คาวาซากิ ฟรอนตาเล เอาชนะ นา

โกยา แกรมปัส 1-0 ประตู เก็บเพิ่มเป็น 13 

คะแนน แซงโยโกฮามา เอฟ. มารินอส ขึ้นไปรั้ง

จ่าฝูง

สำาหรับ โปรแกรมถ่ายทอดสดเจลีกในช่วง

สัปดาห์หน้ามีดังนี้

วันศุกร์ที่ 18 มี.ค.2565 เวลา 17.00 น.                                                  

โยโกฮามา เอฟ. มารินอส พบ ซากัน โทสุ 

(SIAMSPORT YouTube Channel)

วันเสาร์ท่ี 19 มี.ค.2565 เวลา 12.00 น. 

ซานเฟรซเช ฮิโรชิมา พบ คาวาซากิ ฟรอนตาเล 

(SIAMSPORT YouTube Channel และ PPTV HD)

วันอาทิตย์ท่ี 20 มี.ค.2565 เวลา 12.00 น.                                                   

นาโกยา แกรมปัส พบ คาชิวา เรย์ โซล 

(SIAMSPORT YouTube Channel).

หมายเหตุ: เครดิตภาพ

J.LEAGUE

กรุงเทพฯ • ร่วมเชียร์ทีมแบดมินตันไทยลุ้น

แชมป์รายการใหญ่ ออล อิงแลนด์ โอเพ่น 

แบดมินตัน แชมเปียนชิพ 2022 ที่มีมือระดับ

โลกทั้งชายและหญิงมาร่วมลุ้นแชมป์กันคับคั่ง 

ร่วมเชียร์นักแบดมินตันไทยคว้าชัยเพื่อแชมป์

แห่งเกียรติยศ โดยทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดสดแบบ

เอ็กซ์คลูซีฟที่เดียว 16-20 มีนาคมนี้ ทางทรู

วิชั่นส์ ช่อง SPO TV (689), ทรูสปอร์ต 3 

(668), ทรูสปอร์ต 5 (684), ทรูสปอร์ต 7 (686)

ทรูวิชั่นส์เอาใจแฟนๆ กีฬาแบดมินตัน

ด้วยการนำาเสนอโปรแกรมถ่ายทอดสด

แบดมินตันรายการใหญ่ รายการสำาคัญช่วงแรก

ของปี 2022 ออล อิงแลนด์ โอเพ่น แบดมินตัน 

แชมเปียนชิพ 2022 ที่เป็นรายการเก่าแก่ระดับ

คลาสสิก และเป็นรายการใหญ่ระดับเวิลด์ทัวร์ 

ซูเปอร์ 1000 รายการแรกของปี รายการนี้แข่ง

มายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แบดมินตัน

โลกถึง 114 ปี ปีนี้จัดที่เบอร์มิงแฮม ประเทศ

อังกฤษ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม ชิงเงิน

รางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทุกๆ ปี ออล อิงแลนด์ โอเพ่น จะดึงดูด

นัดแบดมินตันชั้นนำาของโลกมาร่วมแข่งขันกัน

คับคั่ง และพร้อมเพรียงที่สุด เพราะทุกคนก็

อยากจะสัมผัสและมีส่วนร่วมกับประสบการณ์

ความยิ่งใหญ่ในระดับตำานานของรายการนี้ ปีนี้

ทั้งประเภทเดี่ยว และคู่ จึงเป็นการกลับมารวม

ตัวกันครบที่สุด 

เริ่มที่ชายเดี่ยว นำาโดย วิกเตอร์ แอ็กเซล

เซน มือ 1 ของโลก อดีตแชมป์รายการนี้ อดีต

แชมป์โลก และแชมป์โอลิมปิก 2020 โตเกียว

เกมส์ เคนโตะ โมโมตะ อดีตแชมป์โลก และ

กรุงเทพฯ • “น้องเทนนิส-เจ้าเทม”   

สองฮีโร่โอลิมปิกเกมส์ นำาทัพจอมเตะ

ไทยล่าเหรียญทองศึกซีเกมส์ครั้งที่ 31                                               

ที่เวียดนาม “บิ๊กเอ” มั่นใจครองเจ้า

เหรียญทองอีกสมัย พร้อมเล็งผุดศูนย์

ฝึกเทควันโดเพิ่มอีกแห่งที่เขาใหญ่ และ

เดินหน้าจัดศึกชิงแชมป์ประเทศไทย 2-5 

เม.ย.นี้ ที่ชลบุรี โดยไม่เปิดให้ผู้ชมเข้า

สนามเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่าง

เต็มที่

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2565 “บิ๊กเอ” 

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเท

ควันโดแห่งประเทศไทย เป็นประธาน

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2556 ที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

โดยมีกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้แทน

จากสโมสรสมาชิกเข้าร่วมอย่างพร้อม

เพรียง การประชุมครั้งนี้ดำาเนินการตาม

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมี

การตรวจ ATK หาเชื้อไวรัสโควิด-19 

พร้อมจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างและ

สวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม 

ซึ่ง  เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่ง                                                             

ครัด

ที่ประชุมได้รายการผลการดำาเนินงานในรอบปีที่

ผ่านมา โดยเฉพาะการสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญ

ทองในโอลิมปิกเกมส์ 2020 จากผลงานของ “น้อง

เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ในรุ่น 49 กก.หญิง 

จากนั้นได้มีการสรุปงบดุลประจำาปี 2564 สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธ.ค.64 มีรายได้ 53,778,276.62 บาท มีราย

จ่าย 55,950,346.07 บาท สรุปมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 

2,173,198.61 บาท ทั้งนี้สมาคมได้มอบเงินสนับสนุน

พิเศษเพื่อช่วยเหลือสโมสรสมาชิกในช่วงวิกฤตไวรัสโค

วิด-19 สโมสรละ 10,000 บาท จำานวน 125 สโมสร 

(จาก 127 สโมสร) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000 บาท

หลังการประชุม ผศ.พิมลเผยว่า สมาคมได้เปิด

เผยรายชื่อนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดลุยศึกซีเกมส์

ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12-23 

พ.ค.นี้ รวมทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 

รุ่น 54 กก. “พอล” ปณชัย ใจจุลละ, รุ่น 58 กก. “ฮา

มัน” ธนกฤต ยอดรักษ์, รุ่น 63 กก. “เทม” เทวินทร์ 

หาญปราบ เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ 2016, 

รุ่น 68 กก. “โช” ชายชล โช ส่วนนักกีฬาหญิง รุ่น 46 

กก. “แนท” ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา, รุ่น 49 กก. 

“เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ, รุ่น 53 กก. “พลอย” 

อดีตแชมป์ออล อิงแลนด์ 2019 ตามมาด้วย 

อันเดอร์ส แอนทอนเซน มือ 3 ของรายการ

จากเดนมาร์ก มืออันดับ 4 โจว เทียนเฉิง จาก

ไต้หวัน แอนโทนี กินติง มือ 5 จากอินโดนีเซีย 

ส่วนนักแบดมินตันของไทยได้ร่วมแข่ง 2 คน 

คือ “กันต์” กันตภณ หวังเจริญ รอบแรก พบ 

คิดัมบี้ ศรีกานธ์ จากอินเดีย, “วิว” กุลวุฒิ วิทิต

ศานต์ พบ พรานนอย จากอินเดียเช่นเดียวกัน

หญิงเดี่ยวนำาโดย ไต้ จื่ออิง มือ 1 ของ

โลกจากไต้หวัน และอากาเนะ ยามากูชิ ที่ต้อง

พบกับดาวรุ่งของไทย คือ “จิว” พิทยาภรณ์ 

ไชยวรรณ, เฉิน ยู่เฟย มือ 3 จากจีน เจ้าของ

เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020 อัน เซยอง 

มือ 4 จากเกาหลีใต้ ในขณะที่ “เมย์” รัชนก 

อินทนนท์ มือ 1 ของไทย ในฐานะมือ 7 ของ

รายการ รอบแรกพบ มิเชลล์ ลี จากแคนาดา, 

“หมิว” พรปรีณ์ ช่อชูวงศ์ รอบแรกพบ ไซนา 

เนห์วาล จากอินเดีย, “ครีม” บุศนันท์ อึ๊งบำา

รุงพันธุ์ พบ คิม กาอึน จากเกาหลีใต้, “เม”                            

ศุภนิดา เกตุทอง ดาวรุ่งของไทยที่เข้าชิงชนะ

เลิศอินเดีย โอเพ่น 500 เมือต้นปีที่ผ่านมา พบ 

อายากะ ทากาฮาชิ จากญี่ปุ่น นอกจากนั้นหญิง

เดี่ยวยังมี พีวี สินธุ จากอินเดีย โนโซมิ โอคุฮา

ระ จากญี่ปุ่น

ประเภทหญิงคู่ “วิว” จงกลพรรณ กิตติ

ธรากุล และ “กิ๊ฟ” รวินดา ประจงใจ ใน

ฐานะมือ 8 ของรายการ รอบแรกพบคู่จาก

สกอตแลนด์ จูลี แมคเฟอร์สัน และไครา 

ทอร์เรนซ์ สองพี่น้องตระกูลเอี่ยมสะอาด มูนา 

เบญญาภา และอันนา นันทน์กาญจน์ รอบแรก

พบคู่จากเดนมาร์ก จูเลีย ฟินเน อิปเซน และ

พลอยลภัส ชัยประสิทธิ์, รุ่น 57 กก. “นก” พรรณ

นภา หาญสุจินต์ แชมป์โลกปี 2019, รุ่น 62 กก. 

“ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ โดยมั่นใจว่าทีม

เทควันโดไทยจะคว้าเจ้าเหรียญทองให้ได้อีกสมัย

แน่นอน

“บิ๊กเอ” กล่าวต่อว่า ตนได้ขออนุมัติจากที่

ประชุมเพื่อจัดหาสถานที่ที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

เพื่อก่อสร้างศูนย์ฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง 

เนื่องจากทางโค้ชเช ยองซอก เห็นว่าที่เขาใหญ่มี

ความเหมาะสม และทุกปีเราเองต้องพานักกีฬาเดิน

ทางไปฝึกซ้อมต่างจังหวัดหลายครั้ง ทั้งที่เชียงใหม่ 

เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ทำาให้ต้องใช้งบ

ประมาณจำานวนมาก และตอนนี้ยังต้องมาเสี่ยงกับ

โควิดอีกด้วย หากเรามีศูนย์ฝึกที่เขาใหญ่เพิ่มจะเป็น

ประโยชน์อย่างมาก ซึ่งเรื่องนี้ตนจะเร่งดำาเนินการ

ต่อไป  

นอกจากนี้ สมาคมเตรียมการจัดการแข่งขัน 

GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ประจำาปี 2565 ประเภทต่อสู้ ระหว่างวันที่ 2-5 

เม.ย. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 

ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามระเบียบ

ของภาครัฐอย่างเข้มข้น โดยรายการนี้จะไม่เปิดให้ผู้

ชมเข้าสนามแต่อย่างใด.

ไม เซอร์ โรว, ศุภิสรา เพียวสามพราน และ

พุธิตา สุภจิรกุล พบคู่จากญี่ปุ่น ชิซาโตะ โฮ

ชิ และอาโออิ มัตสึดะ, ในประเภทนี้มือ 1 คือ 

เฉิน ชิงเฉิน และเจีย อี้ฟาน จากจีน มือ 2 

จากเกาหลีใต้ ลี โซฮี และชิน เชืองซาน, มือ 3 

จากเกาหลีใต้ คิม โซยอน และคอง ฮียอง มือ 

4 จากญี่ปุ่น ยูกิ ฟูกุชิมะ และซายากะ ฮิโรตะ

ประเภทชายคู่ “เอ็ม” สุภัค จอมเกาะ 

และ “สกาย” กิตตินุพงษ์ เกตุเรน รอบแรก

พบคู่จากจีน หลิว ยู่เฉิน และจาว เห่าตง ส่วน

คู่มือวางนำาโดย คู่มือ 1 จากอินโดนีเซีย มาร์คัส 

เฟอร์นัลดี กีเดียน และเควิน ซานจายา สุคา

มุลโจ คู่มือ 2 จากอินโดนีเซีย โมฮัมหมัด อา

ซาน และเฮนดรา เซเตียวาน คู่มือ 3 จาก

ญี่ปุ่น ทาคูโระ โฮกิ และยูโกะ โคบายาชิ มือ 4 

จากมาเลเซีย อารอน เชี้ยะ และโซ วู ยิก

ประเภทคู่ผสม มือ 1 ของรายการเป็น 

“บาส-ปอป้อ” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ

ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย ที่กวาด 5 แชมป์ในปี 

2021 รวมทั้งแชมป์โลกที่สเปน รอบแรก พบ

คู่จากมาเลเซีย เฉิน ตัง เจีย และเพ็ก เหยิน 

เว่ย, คู่มือ 2 เจิ้ง ซีเหวย์ และหวง หย่าเฉียง 

จากจีน, คู่มือ 3 หวัง ยี่ลู่ และหวง ตงปิง จาก

จีน คู่มือ 4 ยูตะ วาตานาเบะ และอาริสะ ฮิงา

ชิโนะ คู่มือ 5 ปวีณ จอร์แดน และเมลาตี อ็อก

ตาเวียนติ

โปรแกรมถ่ายทอดสดออล อิงแลนด์ 

โอเพ่น แบดมินตัน แชมเปียนชิพ 2022 ทาง

ทรูวิชั่นส์ SPO TV (689), ทรูสปอร์ต 3 (668), 

ทรูสปอร์ต 7 (686), ทรูสปอร์ต 5 (684)

16 มี.ค. รอบแรก (32 คน) เวลา 16.00-

02.00 น. (SPO TV, TS3/TS7)

17 มี.ค. รอบที่ 2 (16 คน) เวลา 18.00-

04.00 น. (SPO TV, TS3/TS7)

18 มี.ค. รอบ 8 คน ช่วงที่ 1 เวลา 

17.00-22.00 น. (SPO TV, TS3/TS7)

19 มี.ค. รอบ 8 คน ช่วงที่ 2 เวลา 

00.00-05.00 น. (SPO TV, TS3/TS7)

19 มี.ค. รอบรองฯ ช่วงที่ 1 เวลา 

17.00-22.00 น. (SPO TV, TS3/TS7)

20 มี.ค. รอบรองฯ ช่วงที่ 2 เวลา 

00.00-05.00 น. (SPO TV, TS5/TS7)

20 มี.ค. รอบชิงฯ เวลา 19.00-00.00 น. 

(SPO TV, TS3/TS7).

‘ออลอิงแลนด์ โอเพ่น แบดฯแชมเปียนชิพ 2022’

ร่วมเชียร์คนไทย‘ทรูวิชั่นส์’ยิงสดเริ่ม16มี.ค.นี้

‘เทนนิส’นำาทัพล่าทองซีเกมส์

‘บิ๊กเอ’เล็งผุดศูนย์ฝึกที่เขาใหญ่

‘เจ’แอสซิสต์ช่วยทีมชนะขึ้นจ่าฝูง

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ 

สนามฟุตบอลพัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท ฟุตบอลชายทีมชาติ

ไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ภายใต้การคุมทีมของ พิภพ อ่อนโม้ 

ลงเกมอุ่นเครื่องส่งท้ายการเก็บตัวครั้งแรกของปี 2022 พบ

กับทีมชลบุรี เอฟซี อคาเดมี

โดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 35 

นาที รวม 105 นาที

เกมนี้เป็นทีมชาติไทยที่ทำาได้ดีกว่า และเอาชนะชลบุรี 

เอฟซี อคาเดมี ไป 6-3 โดยทีมชาติไทยได้ประตูจากชโนทัย 

คงเหม็ง นาที 4, 19, 30 จิรกิตต์ จีนะสกุล นาที 77 และ

ธนกฤต โชติเมืองปัก นาที 80 อีกหนึ่งประตูเป็นการทำาเข้า

ประตูตัวเองของนักเตะชลบุรี อคาเดมี ในนาที 15

ส่วนชลบุรีได้ 3 ประตูจากอธิป แก้วแจ้ง นาที 27, 

90 และต้นตะวัน ปุนทมุณี นาที 42

สำาหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะมีการเก็บ

ตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมสำาหรับการแข่งขัน 2 

รายการสำาคัญในปี 2022 ประกอบไปด้วย

รายการ AFF U17 Boys Championship 2022 

ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่อินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2565,

รายการ AFC U17 Asian Cup 2023 Qulifiers 

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัดเลือก 

ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2565.

ช้างศึกU17อุ่นเครื่องชนะชลบุรี
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10 บันเทิง

อ่ยถึง อลัน แลดด์ (Alan Ladd)  นักแสดงผมบลอนด์ ร่าง

สูง 5 ฟุต 6 นิ้ว  ดารายอดนิยมชาวอเมริกันแห่งยุคทศวรรษ 

1940s ถึงต้นทศวรรษ 1960s มีผลงานการแสดงภาพยนตร์

กว่า 60 เรื่อง คนที่อยู่ในเหตุการณ์และเคยชมภาพยนตร์ของเขา

เมื่อออกฉายครั้งแรก ปัจจุบันจะมีอายุ 70 ปีขึ้นไป อลัน แลดด์ 

แสดงได้ทุกบท ตั้งแต่หนังแก๊งสเตอร์อย่าง This gun for hire, 

หนังคาวบอยอย่าง  Whispering Smith, หนังแอกชันอย่าง 

Hell below zero, หนังผจญภัยอย่าง Botany Bay, Santiago, 

หนังฟันดาบอย่าง The Black Knight, หนังสงครามอย่าง 

Paratrooper หนังของอลัน แลดด์ ปี 1945-1960 แทบทุกเรื่อง

เข้ามาฉายในบ้านเรา

แต่ที่ได้รับการยกย่องมาจากบทมือปืนพเนจรที่เข้ามาปกป้อง

ครอบครัวชาวไร่ (สามี ภรรยา กับโจอี้ ลูกชาย) ซึ่งถูกคุกคามรังแก

จากนักเลง ในหนังคาวบอยตะวันตกเรื่อง Shane (1953) จากการ

กำากับของ จอร์จ สตีเวนส์ ผู้กำากับเรื่อง Giant (จ้าวแผ่นดิน) บ้านเรา 

Shane ฉายที่โรงภาพยนตร์นิวโอเดียนเมื่อเดือนมีนาคม 1954 เกือบ 

1 ปี หลังจาก Shane เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ในอเมริกา ช่วงนั้นผู้

เขียนยังเด็กมาก ไม่มีโอกาสไปดู   ได้ดูตอนที่ฉายครั้งที่ 2 ในยุคต้น

ทศวรรษ 1960s ที่โรงภาพยนตร์พาราเมาท์ ย่านประตูน้ำา ทั้งเนื้อหา 

บทบาทการแสดง การถ่ายทอด สีหน้าความรู้สึก ความมีคุณธรรม

ของตัวละครในเรื่อง  รวมทั้งเพลงประกอบ เพลง Shane (The Call 

of the far-away Hill) ทำาให้ Shane อยู่ในความทรงจำาของนักชม

ภาพยนตร์หลายคนมาจนถึงทุกวันนี้

อลัน แลดด์ เกิดเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 1913 ท่ีเมืองฮอตสปริงส์ 

รัฐอาร์คันซอ พ่อทำางานเป็นนักบัญชี แม่อพยพจากอังกฤษเมื่อเธอ

อายุ 19 ปี เขาเป็นลูกคนเดียว หนูน้อยอลันเผชิญกับสิ่งไม่คาดฝัน

ตั้งแต่เด็ก เมื่ออายุ 4 ขวบ พ่อหัวใจวาย จากไปต่อหน้าต่อตา  เมื่อ

อายุ 5 ขวบ จุดไม้ขีดไฟ อุบัติเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ จากนั้นแม่พา

หนูน้อยอลันย้ายไปอยู่เมืองโอคลาโฮมาซิตี   ที่นั่นที่เธอแต่งงานใหม่

กับสามีช่างทาสี ครอบครัวย้ายถิ่นฐานอีกครั้งไปแคลิฟอร์เนียในช่วง

ต้นทศวรรษ 1920s ครั้งแรกพักอยู่ในแคมป์อพยพชานเมืองพาซาดี

นา แล้วถึงย้ายไปอยู่ในซานเฟอร์นันโดวัลเลย์ พ่อเลี้ยงรับงานทาสี

ฉากภาพยนตร์ ส่วนอลัน แลดด์ เข้าเรียนชั้นมัธยมปลายที่นอร์ทฮอล

ลีวูดไฮสกูล ระหว่างอยู่ที่นั่นเขาเป็นนักว่ายน้ำาของโรงเรียน แสดง

ละครเรื่อง The Mikado เผอิญแมวมองโรงถ่ายยูนิเวอร์แซลมาพบ

เข้า ชวนไปเป็นนักแสดงเข้าฉาก หลายเรื่องผ่านไป ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

เขาย้ายมาอยู่โรงถ่ายวอร์เนอร์บราเธอร์สก็เช่นกัน หลังจบชั้นมัธยม

ปลาย เขาทำางานหาโฆษณาให้หนังสือพิมพ์ เงินที่เก็บได้มาลงทุนเปิด

ซุ้มขายแฮมเบอร์เกอร์หน้าโรงเรียน ทำาอยู่พักหนึ่งไปไม่รอด เขากลับ

ต่อมา อลัน แลดด์ แสดงคู่กับลอเรตตา ยัง 

จากความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่าง ซู 

แคโรล กับอลัน แลดด์ กลายเป็นความรัก 

ทั้งๆ ที่ซู แคโรล นั้นอายุมากกว่าอลัน แลดด์ 

ร่วม 10 ปี และเคยมีสามีมาแล้ว 3 คน 

รวมทั้งมีลูกติดมาจากสามีด้วย ส่วนตัว   

อลัน แลดด์ เคยแต่งงานมาก่อนกับเพื่อน

สาวครั้งไฮสกูลชื่อ มาร์จอรี เจน ฮาร์                    

โรลด์ แต่งงานเมื่อปี 1935 แยกทางใน

ปี 1941 เธอทิ้งทายาทลูกชายไว้คนหนึ่งชื่อ                                           

อลัน แลดด์ จูเนียร์ ซึ่งต่อมาเป็น

โปรดิวเซอร์หนังชื่อดังหลายเรื่อง (สัปดาห์

หน้าจะเขียนถึง) อลัน แลดด์ แต่งงานกับ

ซู แคโรล ในปี 1942 เธอให้กำาเนิดลูกชาย 

เดวิด แลดด์ และลูกสาว อลานา แลดด์ ทั้ง

สองทำางานเป็นดาราภาพยนตร์ในเวลาต่อ

มา อลัน แลดด์ เป็นคนรักครอบครัว เขามัก

พาลูกไปเยี่ยมกองถ่ายและใช้เวลาอยู่กับเขา 

ถ้าเป็นต่างรัฐจะให้ลูกและภรรยาเดินทางไป

พบ เขาเป็นคนกลัวการนั่งเครื่องบิน ขนาด

ไปยุโรปยังนั่งเรือเดินสมุทร อลัน แลดด์ เป็น

คนรักเพื่อน เขามักใส่ชื่อเพื่อนสนิทให้มาร่วม

แสดงในสัญญาหนังเรื่องใหม่ ขออย่างเดียว

ความสูงอย่าเกิน 5 ฟุต 10 นิ้ว เพราะอลัน 

แลดด์ สูงแค่ 5 ฟุต 6 นิ้ว

ปี 1943 อลัน แลดด์ รับบททหารเกณฑ์ที่ไปพัวพันกับแก๊ง

อาชญากร ช่วงนั้นเป็นช่วงที่อเมริกาเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 ดาราหลายคนรวมทั้งอลัน แลดด์ ถูกหมายเกณฑ์เข้าประจำาการ 

ขณะเดียวกันถูกเลือกให้เป็นนักแสดงในภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์

กองทัพ และแสดงหนังสั้นอยู่หลายเรื่อง เขาออกจากประจำาการ 

กองทัพในปี 1945 แล้วกลับมาทำางานกับโรงถ่ายพาราเมาท์ แต่ละปี               

อลัน แลดด์ มีหนังที่เขาแสดงไม่ต่ำากว่าปีละ 3 เรื่อง ซึ่งมีทั้งหนัง

แนวทริลเลอร์ สืบสวน สอบสวน 

แอกชัน และผจญภัย อาทิ The 

Blue Dahlia (1946), OSS (1946), 

Calcutta (1947), Saigon (1947), 

Whispering Smith (1948) หนัง

คาวบอยสีเรื่องแรกที่เขาแสดง หนัง

เล่าถึงคดีสอบสวนของตำารวจรถไฟ 

The Great Gatsby (1949), หนัง

ประวัติขุนมีด จิม โบวอี ในเรื่อง The 

Iron Mistress (1951), Thunder in 

the East (1952) หนังเล่าเหตุการณ์

ในอินเดียหลังประกาศอิสรภาพ 

Botany Bay (1952) ถ่ายทอด

เหตุการณ์กบฏในเรืออังกฤษลำาแรกที่

เดินทางไปถึงออสเตรเลียในปี 1788,  

Desert Legion (1952) เรื่องราวกอง

ทหารต่างด้าวที่ประจำาการในทะเล

ทรายในแอลจีเรีย, Shane (1953),

หลังจากถ่ายทำา Shane เสร็จ

ในอเมริกา ทางโรงถ่ายพาราเมาท์

ยกกองไปอังกฤษเพื่อถ่ายทำาหนัง 3 เรื่อง เหตุผลเป็นเพราะภาษีถ่าย

ทำาภาพยนตร์ในอังกฤษน้อยกว่าในอเมริกา อลัน แลดด์ นำาแสดง

ในหนังสงครามเรื่อง Paratrooper หรือ The Red Beret กำากับ

โดย เทอเรนซ์ ยัง หนังเล่าถึงปฏิบัติการของหน่วยพลร่มในช่วง

สงครามโลก Hell Below Zero (1954) หนังเล่าถึงปฏิบัติการของเรือ

ล่าวาฬในแถบแอนตาร์กติก The Black Knight (1954) หนังฟันดาบ 

เล่าถึงอัศวินพิทักษ์บัลลังก์พระเจ้าอาร์เธอร์ 

ไปทำางานให้ โรงถ่ายวอร์เนอร์ในตำาแหน่งช่างเทคนิคตั้งกล้องถ่าย ทำา

อยู่ 2 ปี เก็บเงินได้ส่วนหนึ่ง เข้าเรียนการแสดงกับเบน บาร์ด ครู

สอนการแสดงชื่อดัง ปี 1936 หลังจบหลักสูตร อลัน แลดด์ ได้บท

ดาราประกอบเข้าฉากในหนังเพลงคอมิดีเรื่อง Pigskin Parade ด้วย

เสียงเข้มแข็ง กังวาน เป็นเอกลักษณ์ เหมาะกับพากย์เสียงละครวิทยุ 

เขาตัดสินใจเข้าวงการ ทำางานพากย์เสียงละครที่สถานีวิทยุ KFWB 

วิทยุเครือข่าย  CBS ในลอสแองเจลิส เขาทำาอยู่ 3 ปี จนกระทั่ง 

ซู แคโรล (Sue Carol) เอเยนต์นักแสดงซึ่งติดใจในน้ำาเสียงและ

ลีลาการพูดของอลัน แลดด์ ในละครวิทยุ เธอติดต่อขอพบตัว เกลี้ย

กล่อมให้เขาเปลี่ยนมาเป็นนักแสดงภาพยนตร์อาชีพจะรุ่งกว่า เขา

ตกลงทำาตามเธอ 

ซู แคโรล จัดให้อลัน แลดด์ แสดงภาพยนตร์ ทั้งเป็นนักแสดง

เข้าฉาก ทั้งดาราประกอบ จนกระทั่งปี 1939 เขาได้บทสำาคัญแสดง

เป็นดาราประกอบในหนังเล่าถึงการเดินเรือสมุทรข้ามมหาสมุทร

แอตแลนติก ชื่อหนัง Rulers of the Sea ตามด้วยบทดาราประกอบ

ในหนังอีกหลายเรื่อง อาทิ Her first Romance (1940), The Black 

Cat (1941), The Reluctant Dragon (1941) จนกระทั่งได้บทนำาใน

หนังสงคราม Joan of Paris (1941) กับโรง

ถ่าย RKO เมื่อโรงถ่ายพาราเมาท์ยื่นข้อเสนอที่ดีกว่า เขาย้ายไปอยู่

พาราเมาท์ ประเดิมด้วยหนังแก๊งสเตอร์ บทมือปืนรับจ้าง ในหนัง

สไตล์ฟิล์มนัวร์เรื่อง This Gun for hire (1942) คู่กับเวโรนิกา เลค 

หนังประสบความสำาเร็จทำาให้ทั้งสองได้แสดงหนังร่วมกันอีกหลาย

เรื่อง อาทิ The Glass Key (1942), China (1943) หนังตามล่าหา

สมบัติในเมืองจีน กลายเป็นไอเดียเรื่องราวอินเดียนา โจนส์ ในเวลา

หลังจากเสร็จสิ้นถ่ายทำาภาพยนตร์ 3 เรื่องที่โรงถ่ายใน

อังกฤษ เมื่อถึงอเมริกา อลัน แลดด์ มีคิวถ่ายทำาหนังทุนสูงชื่อ 

Saskatchewan (1954) เรื่องราวการสำารวจดินแดนใหม่ทางตอน

เหนือของแคนาดา ซึ่งภายหลังตั้งชื่อว่าจังหวัด Saskatchewan 

ดาราร่วม แสดงด้วย ได้แก่ เชลลี วินเตอร์ส Drum Beat (1954)   

อลัน แลดด์แสดงเป็นคนขาว รับคำาสั่งจากทางรัฐบาลอเมริกันให้

มาเจรจาหย่าศึกกับนักรบอินเดียนแดง ปี 1957 ในหนัง Boy on a 

dolphin อลัน แลดด์ มารับบทนักโบราณคดีดำาน้ำาตามหาเทวรูปที่จม

อยู่ใต้ท้องทะเลในกรีซ โดยมีสาวพื้นเมืองแสดงโดยโซเฟีย ลอเรน

คอยช่วย มีเรื่องเล่ากันว่าเนื่องจากโซเฟีย ลอเรน เป็นผู้หญิงที่สูง 

กว่าอลัน แลดด์ มาก บางครั้งเวลาถ่ายทำา บทคู่กับอลัน แลดด์ ผู้

กำากับต้องให้ โซเฟียยืนบนกล่อง เพื่อไม่ให้แลดูน่าเกลียดจนเกินไป ปี 

1958 อลัน แลดด์ จับลูกชาย เดวิด แลดด์ มาแสดงหนังด้วยกันใน

เรื่อง The Proud Rebel (1958) โดยเดวิด แลดด์ รับบท ลูกชายวัย 

10 ขวบช็อกพูดไม่ได้หลังจากเห็นแม่ถูกไฟคลอกตายต่อหน้า อลัน 

แลดด์ ซึ่งเป็นพ่อหาทางรักษา โดยปรึกษากับแพทย์คนแล้วคนเล่า

ช่วงปลายทศวรรษ 1950s ความนิยมชมชอบในตัวอลัน 

แลดด์ จากบรรดาแฟนๆ เริ่มถดถอย หนังที่แสดงเริ่มน้อยลงอีกทั้ง

ไม่ได้รับการต้อนรับเท่าที่ควร อย่างเช่น Guns of the Timberland 

(1959) เขาลองเปลี่ยนไปแสดงหนังขุนดาบโรมัน ที่ถ่ายทำาในอิตาลี 

หนังก็ล้มเหลว อลัน แลดด์ เริ่มดื่มหนัก ปล่อยตัว น้ำาหนักขึ้น โรง

ถ่ายฮอลลีวูดเริ่มหันหลังให้กับอลัน แลดด์ หนังเรื่องสุดท้ายที่แสดง 

เขาเป็นดาราประกอบในบท Nevada Smith ผู้มีอิทธิพลปะทะบทกับ

จอร์จ เปปาร์ด ในเรื่อง The Carpetbaggers (จอมทระนง)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 1962 ที่บ้านพักในเมืองปาล์มสปริงส์                                                                   

แคลิฟอร์เนีย มีผู้พบเขานอนเสียชีวิตกระสุนเจาะอก นอนจมกอง

เลือดบนพื้น ใกล้ลำาตัวเป็นปืนที่ใช้สังหาร สาเหตุการเสียชีวิตมี 

2 ประการ ถ้าไม่ฆ่าตัวตายก็ทำาปืนลั่น แพทย์พบว่าก่อนเสียชีวิต       

อลัน แลดด์ ดื่มแอลกอฮอล์และเสพยาเกินขนาด เป็นที่น่าเศร้า     

อลัน แลดด์ อายุแค่ 50 ปี ส่วนซู แคโรล ภรรยาเสียชีวิตตามหลัง 

20 ปีต่อมา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 1982 สาเหตุจากโรคหัวใจวาย 

ขณะมีอายุ 75 ปี. 

แนวนิยมของซีรีส์จากแดนกิมจิ น่าจะเป็นแนว

กฎหมาย เพราะมีมาก มีมาให้ดูกันปีละหลายเรื่อง ล่าสุด

แถมยังมาแรงติดอันดับหนึ่งเน็ตฟลิกซ์บ้านเรา คือ Juvenile 

Justice หญิงเหล็กศาลเยาวชน...ชื่อไทยและอังกฤษบอกชัด

ว่า เน้นไปที่คดีเด็กและเยาวชน ทั้งเหยื่อและผู้ก่อเหตุ 

เปิดซีซั่นอย่างเข้ม-ด้วยคดีสะเทือนขวัญ ฆ่าหั่นศพ

เด็ก 9 ขวบ โดยฆาตกรโรคจิตวัย 13 คดีแรกของผู้พิพากษา

หญิงคนใหม่แผนกคดีอาญาเด็กและเยาวชนเขตยอนฮวา ชิม

อึนซอก เจ้าของฉายา อึนซอกสิบ จากการลงโทษเด็กและ

เยาวชนผู้กระทำาผิดในอัตราสูงสุดระดับ 10 และสองตอน

แรกใช้เวลาไปกับการแนะนำาตัวละคร อึนซอก ผู้พิพากษาที่

ด้วยภาพการก่อเหตุแบบเลือดท่วมจอ พฤติกรรมโหด

ของเด็กมาในแบบละไว้ในฐานที่เข้าใจ การดำาเนิน

เรื่อง สาส์นสำาคัญๆ นำาเสนอผ่านบทสนทนาของตัว

ละคร แม้จะเป็นการจับใส่ปาก แต่ก็ไปกันได้กับแนว

หนังกฎหมาย ที่ต้องสอบปากคำา ถกเถียง วางแผน 

ในการว่าความ การพิจารณาคดี 

นอกจากสะท้อนปัญหาเด็ก ทำาให้เห็นว่าเป็น

ผลมาจากปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ความรุนแรง เล่น

กับแนวคิดเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้ดีต้องใช้คนทั้งหมู่บ้าน 

แต่ละคดียังมีจุดร่วมอยู่ที่กฎหมายอาญาเด็กและ

เยาวชน ที่เหมือนกันในทุกประเทศ นั่นคือตราขึ้น

ด้วยกรอบความคิด เห็นแก่อนาคตของเด็ก ด้วย

ทฤษฎีลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู และตามสำานวนนัก

กฎหมาย เห็นว่าพวกเขาเหล่านี้อาจมีความรู้สึก

ผิดชอบอย่างจำากัด ไม่เหมือนผู้ใหญ่ จึงกำาหนด

ความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนไว้เป็น

กรณีพิเศษ และคดีแรกทำาให้เห็นช่องโหว่ของกฎหมาย ทั้งที่ฆ่า

หั่นศพแต่อายุไม่ถึง 14 จึงไม่ต้องติดคุก แต่ถูกส่งไปศูนย์ฟื้นฟู

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำาให้เด็กได้ใจ ไม่กลัวกฎหมาย ส่งผล

ให้ทำาผิด และระดับความรุนแรง ความโหด จะเพิ่มขึ้น ดังที่นำา

เสนอในคดีสุดท้าย   

แนวคิดการลงโทษเยาวชนอย่างสาสมกับความผิด จึง

เป็นการสร้างสำานึก...สำานึกในความผิด ทำาให้กลัวกฎหมาย และ

สำาหรับเหยื่อ เป็นการให้ความยุติธรรม และปกป้องสิทธิ 

Juvenile Justice เป็นซีรีส์กฎหมายเนื้อหาเข้มๆ ที่คนดู

หนังหวังสาระไม่ควรพลาด. 

ประกาศตัวว่ารังเกียจ (เกลียด) 

ผู้ต้องหาเยาวชน และชาแทจู                         

ผู้พิพากษารุ่นน้องผู้เป็นพ่อพระ

ของเหล่าผู้ต้องหาเด็ก ที่มา

ความต่างของคู่ต่างขั้ว เดินคู่

ไปกับการพิจารณาคดีของทั้งคู่ 

จากคดีแรก ฆ่าหั่นศพ ตามมา

ด้วย - ความรุนแรงในครอบครัว - การทารุณเด็กและ

การคอร์รัปชันในศูนย์ฟื้นฟูเยาวชนเอกชน - โกงการ

สอบของลูกท่านหลานเธอ ณ โรงเรียนมัธยมมุนกวัง 

- อุบัติเหตุขับรถชนคนตายโดยเยาวชนที่ไม่มีใบขับขี่ 

และปิดซีซั่นแรกด้วยคดีข่มขืนรุมโทรมเด็กหญิง 

บทของคิมมินซอก เป็นไปตามสูตรซีรีส์กฎหมาย 

รวมเรื่องสั้นติดตามชีวิตผู้พิพากษาหญิงเหล็ก ชิมอึน

ซอก ผู้มีบาดแผล ปมในใจ ไม่ปิดบังซ่อนเร้นอคติกับ

จำาเลยที่เป็นผู้เยาว์ รับบทนี้โดย คิมฮเยซู ทนายสาว

จาก Hyena หรือใกล้ตัวกว่าน่าจะเป็นตำารวจหญิง

แกร่งจาก Signal คุณน้ามากับพฤติกรรมมนุษย์ป้า 

หน้านิ่ง บอกบุญไม่รับ ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าคิดกล้า

แสดงออก ประสานางเอกซุกซ่อนความเมตตาปรานี 

กับทั้งเหยื่อและจำาเลยเอาไว้ภายใต้ความใจร้ายใจดำา 

ทำาให้ผู้ชมเข้าใจจิตใจ กระบวนการทำางาน วิธีคิดของ

เธอ คู่เพื่อนร่วมงาน ผู้พิพากษาชาแทจู รับบทโดย 

คิมมูยอล เป็นพระรองในสไตล์หนังคู่ต่างขั้ว ต่างกัน

แบบอยู่คนละด้านของเหรียญ สอง

นักแสดงต่างทำาหน้าที่ของตัวเองได้ดี 

พูดถึงนักแสดงแล้ว ก็ไปให้สุด สองหัวหน้า 

หัวหน้าคดีอาญาเด็กและเยาวชน  คังวอนจุง รับบท อี

ซองมิน และนากึนฮี รับบท อีจองอึน ตามสไตล์เจ้า

นายเกาหลี วางอำานาจ ข่มลูกน้อง ทำางานตามตำารา 

มีพฤติกรรมชวนสงสัยว่ามีนอกมีใน มีวาระซ่อนเร้น 

เป็นตัวละครที่ใส่เข้ามาเพื่อทำาให้เห็นข้อบกพร่องของ

ระบบ ข้อกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ทำาให้เราเห็นว่าผู้

พิพากษาก็เป็นคนหลงทิศ หลงทาง เสียศูนย์ได้ ด้วย

ตัวแปร ความรัก รักลูก รักครอบครัว หน้าตาชื่อเสียง 

และอุดมการณ์ ทำาความดีเพื่อสังคม แต่การแสดงแบบ

เล่นใหญ่เกินเบอร์ ทำาให้กลายเป็นเจ้านายบ้าอำานาจ       

ขี้วีน ขี้เหวี่ยง 

ผลัดเปลี่ยนมาสร้าง

สีสันให้กับเรื่องคือนักแสดงรับ

เชิญ ในบทเยาวชนผู้กระทำาผิด 

คงเพราะว่าด้วยคดีอาชญากรรม

ที่สะเทือนขวัญ ใช้ดาราอายุ

น้อยๆ คงไม่เหมาะ เยาวชนเลย

หน้าแก่พอๆ กับผู้พิพากษา 

เช่นเดียวกับหนังซีรีส์กฎหมาย ใช้เวลาส่วนใหญ่ในศาล แต่

การหาหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคดี มีโทนหนังสืบสวน

สอบสวน เปิดโอกาสให้สองผู้พิพากษาได้ทำาตัวเป็นนักสืบ ได้ทำางาน

ภาคสนาม ไล่ล่ายุวอาชญากรอยู่บ้าน 

ในส่วนของเนื้อหาชัดเจนสำาหรับสาส์น สะท้อนปัญหาใหญ่ใน

ทุกสังคม นั่นคือปัญหาเด็ก พูดให้ชัดคือยุวอาชญากร ไม่เพียงก่อคดี

มากขึ้น บอกชัดด้วยกองเอกสารและบทสนทนาของผู้พิพากษาและ

ผู้ช่วยยังรุนแรง โหดไม่แพ้ผู้ใหญ่ เห็นได้จากคดีเปิดเรื่อง ฆ่าหั่นศพ

เด็ก 9 ขวบ ที่ตามๆ มาก็รุนแรงไม่แพ้กัน แต่ไม่ได้ทำาร้ายจิตใจผู้ชม รัชชพร เหล่าวานิช

เ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Juvenile Justice 

‘อลัน แลดด์’จากพ่อถึงลูก (1)
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11ดวง/อาหาร

าวพิษณุโลกไอเดียดีต่อ 

ยอดผลผลิตจาก “ตาล

โตนด” ของดี อ.วัดโบสถ์ 

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด

ช่วยแก้กระหายคลายร้อน อาทิ วุ้น

ลอนตาล อเมริกาโน่น้ำาตาลสด ชาเขียว

น้ำาตาลสด เค้กบัตเตอร์วุ้นลอนตาล 

ลอนตาลลอยแก้ว ไอศกรีมกะทิ ท็อปป้ิง 

ลอนตาลเชื่อมกับรากบัวเชื่อม ราดด้วย

ไซรัปน้ำาตาลโตนด หวานเย็นชื่นใจ

ร้านตาลโตนดวัดโบสถ์ ตั้งอยู่

ภายในปั๊มน้ำามันเชลล์ วัดคูหาสวรรค์ 

ถนนสิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ซึ่งเป็นร้านของนางรัชญา อรุณวรกิต 

ติ อายุ 39 ปี เจ้าของร้านเดียร์ ตาล

โตนดวัดโบสถ์ มีแนวคิดในการนำา

ผลผลิตตาลโตนด 

ของดี อ.วัดโบสถ์ 

นำามาแปรรูปเป็น

สินค้าหลากหลาย

ขายในร้านกาแฟ

ภายในปั๊มน้ำามัน เน้น

เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

ว่าง อาหารเคียงคู่กับ

เครื่องดื่ม ชา กาแฟ 

และน้ำาตาลโตนด เพื่อ

เพิ่มความสดชื่นและคลายร้อนได้เป็น

อย่างดี

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย วุ้นลอน

ตาล ซึ่งมีการใช้น้ำาตาลโตนดสด ผสม

กับวุ้นแล้วเพิ่มเนื้อลอนตาล แช่เย็น

หวานฉ่ำาชื่นใจ มีราคาตั้งแต่ชิ้นละ 

25-150 บาท 

เค้กบัตเตอร์

วุ้นลอนตาล 

เป็นการ

เพิ่มเนื้อ

สัมผัสของความ

เป็นบัตเตอร์เค้กใบเตยกับวุ้นลอนตาล

และน้ำาตาลโตนดเข้ากันอย่างลงตัว สำาหรับ

ราคาขายช้ินละ 50 บาท หรือเป็นปอนด์

ปอนด์ละ 280 บาท เมนูลอนตาลลอยแก้ว 

เป็นอีกเมนูท่ีทางร้านนำาไปแช่เย็นจนเป็น

เกล็ดน้ำาแข็ง รับประทานช่วงอากาศร้อนๆ 

จะรู้สึกสดชื่นและชื่นใจคลายร้อนได้อย่างดี

ขณะที่ไอศกรีมกะทิ ที่มีท็อปปิ้ง 2 

หน้า คือ ลอนตาลเชื่อมกับรากบัวเชื่อม 

ราดด้วยไซรัปน้ำาตาลโตนด เป็นอีกเมนู

หวานเย็นชื่นใจที่นิยม แต่หากเป็นเมนู

เครื่องดื่ม ที่ได้รับความนิยม คือ อเมริกา

โน่น้ำาตาลสด ชาเขียวน้ำาตาลสด จำาหน่าย

แก้วละ 50-60 บาท  

นางรัชญาเล่าว่า ตาลโตนดถือเป็น

ของดีของอำาเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 

ชาวบ้านจะมีรายได้ในการนำาตาลมา

จำาหน่าย แต่ในการแปรรูปยังมีไม่มากนัก 

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด 

นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยเพ่ิมราย

ได้ให้กับเกษตรกรท่ีปลูกตาลโตนดสามารถ

จำาหน่ายผลผลิตได้เพ่ิมข้ึน จากการนำามา

แปรรูปเป็นสินค้าหลากหลายเมนู และมี

ช่วงระยะเวลาในการขายต้ังแต่ช่วงเดือน

พฤศจิกายน มาจนถึงเดือนมิถุนายน โดย

เฉพาะในเทศกาลช่วงปีใหม่ และเทศกาล

สงกรานต์ เป็นช่วงท่ีขายดีมีรายได้เฉล่ียเดือน

ละเกือบ 1 แสนบาทเลยทีเดียว

สำาหรับผู้สนใจสามารถแวะมาได้ท่ีร้าน

ตาลโตนดวัดโบสถ์ ภายในป๊ัมน้ำามันเชลล์ วัด

คูหาสวรรค์ ถนนสิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

หรือติดตามทางเพจเจ๊เดียร์ ตาลโตนดวัดโบสถ์ 

หรือโทรศัพท์ 09-7965-4964.

ส

รับมือราหูผู้มัวเมาย้ายจากพฤษภเข้าเมษสิบแปดเดือน(ต่อ)

รูปจักรราศีเมษ-มีน

พระราหูจร (8) ย้ายจากพฤษภเข้าเดินในราศีเมษ

ระหว่าง 29 มีนาคม 2565-18 ตุลาคม 2566

ตามที่ผู้เขียนได้บอกเค้าโครงชีวิตคนทุกลัคนาราศีตลอดปี 

2565 ไปแล้ว (สามารถย้อนกลับไปหาอ่านรายละเอียดได้ที่แม่

หมอสมัครเล่นตอนที่ 401-412) นั้น 

มาบัดนี้ ใกล้ถึงวาระที่พระราหูผู้มัวเมาจะจรจากราศี

พฤษภเดินตามเข็มนาฬิกาเข้าไปเดินในราศีเมษตั้งแต่ 29 

มีนาคม 2565 จนถึง 18 ตุลาคม 2566-เป็นเวลา 18 เดือน

เต็ม

จึงในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่จะเกิดกับคนทุกลัคนาราศีได้

ตลอดเวลา เพราะยังมีอิทธิพลของดาวอีกหลายดวงที่จะทำามุม

กับทุกดวงชะตานั้น ต่อไปนี้ จะได้สกัดเฉพาะแนวโน้มถึงผลของ

พระราหูจร (8) ที่จะมีต่อคนทุกลัคนาราศีมานำาเสนอต่อจาก

ตอนที่แล้วดังนี้

8.ท่านที่ลัคนาสถิตราศีพิจิกหยุดปรากฏการณ์ดาวลุ่ม 

หลงมัวเมาที่ทำาให้เกิดปรากฏการณ์ดวงแตก-ร้าว (ราหูจร 8 

เล็งลัคนา) เข้าสู่ปรากฏการณ์ใหม่ยิ่งสู้ยิ่งได้แต่ต้องระวังไม่ห้าว

มากหรือผิดใจกับใคร ตามโฉลก..จะได้ลาภอย่าคิดบาปผิดใจ

เขา…(พระราหูจร 8 เข้าเดินในราศีเมษภพที่หก-อริ) นับเป็นอีก

เพียงหนึ่งในสามราศีเท่านั้นที่พระราหูจรให้คุณในรอบสิบแปด

เดือนนี้

เพราะ อันพระราหูจรนี้นานๆ จะส่อแววให้คุณงามความ

เป็นทุกขลาภหรือลาภทุกข์ จนเมื่อ 18 เดือนผ่านพ้นไปแล้วพวก

ท่านอาจจะบอกกับตัวเองว่า ไม่น่าเลย เช่นซื้อบ้านแพงมาก

ปล่อยเช่าไม่คุ้มจะขายก็ยาก-จองคอนโดฯ หลายห้องไปไม่รอด

ขาดสภาพคล่องตั้งแต่จ่ายเงินดาวน์-ซื้อที่ดินทำาการเกษตรแล้ว

ไม่คุ้ม-เสียที่ดินมรดกที่ได้มาเกือบหมดเพราะรังวัดใหม่แล้วทับ

ซ้อนที่ป่า-เจอปัญหาเอกสารสิทธิ-ซื้อที่ดินถูกโกง-แบกภาระใน

บ้านหนักมาก-บางท่านสถาบันการเงินให้ผ่อนอสังหาฯ เฉพาะ

ดอกเบี้ยแต่ก็เป็นการยืดหนี้อีกยาว-ที่เจอแรงมากๆ (เกณฑ์ร้าย

อื่นแทรก) ไฟไหม้อสังหาฯ-พลาดให้คนกู้เงินโดยไม่มีเอกสาร-

จ่ายเงินชดเชยเพราะเปลี่ยนที่เรียน ฯลฯ

11.ท่านที่ลัคนาสถิตราศีกุมภ์ เป็นหนึ่งในสามลัคนาราศีที่

จะได้คุณงามความดีจากราหูจรย้ายรอบนี้ คือ เริ่ม วาระของตัว

พวกท่านเอง ยาวนาน 18 เดือนที่จะ กล้าหาญ หรือ เดินทาง

บ่อยทั้งใกล้-ไกล หรือได้ ใกล้ชิดญาติพี่น้อง หรือ ผู้หลักผู้ ใหญ่

ให้การสนับสนุน ให้ตำาแหน่ง-สถานะ-ยศ-หรือเงินทอง ตาม

โฉลก…พระภูบาลให้สถานยศเงินทอง…(พระราหู 8 ดาวประจำา

ชีพพวกท่านเข้าไปเดินในราศีเมษ-ภพสหัชชะ) เช่น

ครอบครัวให้เงินหลายล้านตั้งตัว หรือได้บริหารมรดก

ของครอบครัว หรือนายเพิ่มงานให้ หรือสุขภาพดีขึ้นเพราะออก

กำาลังกาย หรือนายให้ตำาแหน่งที่แม้จะอึดอัดหรือขอตำาแหน่งมา

นานก็จะได้ช่วงนี้ หรือผู้ใหญ่ส่งงานและลูกค้าให้ดูแลเพิ่มหรือ

กลับมาใกล้ชิดญาติพี่น้องมากขึ้น หรือบางท่านเดินทางใกล้หรือ

ไกลถี่ๆ เป็นต้น

ระยะที่ได้เกณฑ์นี้ (18 เดือน) อาจจะมีบางระยะที่บาง

ท่าน ได้เกณฑ์ร้าย (พระราหูเป็นกาลกิณีจร) โปรดระวังอาการ 

กล้าเกินเหตุ มุทะลุ เห็นช้างเท่าหมู วู่วามลมเพลมพัด หรือ ใช้

อารมณ์ชนิดเอาช้างฉุดก็ไม่อยู่ ทะเลาะกับพี่น้อง หรือเพื่อน

บ้าน ที่จะเกิดปัญหาได้

12.ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมีน-ราหูค้นทรัพย์ คือ

ปรากฏการณ์ร้ายทางการเงินแทรกเข้ามาในชีวิตเป็นระยะสิบ

แปดเดือนจนถึง 18 ตุลาคม 2566 

ดีกับดวงชะตา ซึ่งพวกท่านทั้งหมดจะได้จาก

เกณฑ์นี้ตามระดับวาสนาของแต่ละท่าน

อธิบายคือราหูตำาแหน่งนี้เรียกราหู ขันธพล 

หรือ ราหูแห่งพละกำาลัง ช่วยให้ แคล้วคลาด-

ศัตรูทำาอันตรายไม่ได้-มีชัยชนะต่อศัตรูอุปสรรค

หนี้สิน จึงเป็นระยะของการสู้และฟันฝ่า เช่น    

มีหนี้ก็ควรจะวางแผนทำาให้เป็นหนี้ดีภายใน     

18 เดือน (ถึงเดือนตุลาคม 2566) หรืออยากได้

บ้าน ที่ดิน รถเก๋ง หรือเรียนต่อก็ควรสู้ในระยะ  

นี้ หรือหากมีคดีความคงได้สู้กันหนัก ส่วนผลจะ

ออกมาอย่างไรนั้นต้องดูส่วนประกอบด้านอื่น 

ด้วย แต่หนีไม่พ้นต้องยิบตาเพราะมีพละกำาลังที่

จะสู้

กระซิบว่า ไม่ว่าปรากฏการณ์ดี-ร้ายอื่น

จะเกิดแค่ไหน แต่พวกท่านส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่ 

ปรากฏการณ์ดาวดี-ร้ายรุมให้คุณงามความดีไป

ถึง 1 มีนาคม 2566-โปรดสู้แล้วเอาให้ได้มากที่สุดก่อนเกณฑ์                                                                      

ดีจะค่อยๆ คลายไป (ดูภาพรวมได้ในแม่หมอสมัครเล่นตอนที่ 

408)

9.ท่านที่ลัคนาสถิตราศีธนู มีปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลง

เรื่องความรัก-ลูกๆ-ความหวังหรือการเสี่ยงที่จะระรานอารมณ์

ให้พวกท่านไม่สบายใจเพิ่มมา หรือ ถูกแย่งของรักที่ ไม่จำาเป็นจะ

ต้องเป็นคนรักอย่างเดียว ตามโฉลก…เพื่อนปองของเราขัดข้อง

ก็จะเอา… (พระราหูจรเดินในราศีเมษภพปุตตะ) เช่น

ไม่สบายใจลูกหลานเกี่ยวกับการแสดงออกทางโลกโซเชียล 

-หรือลูกหลานเด็กๆ ในดูแลโดนบูลลี่เอง-หรือพวกท่านเสี่ยงมาก

เกินไปจนเกิดเรื่องได้มากเสียมาก หรือเมาแล้วขับ  หรือบางท่าน

มีส่วนไปเกี่ยวข้องวงการบันเทิง หรือเหล้ายา  หรือเริ่มเกี่ยวข้อง

กับธุรกิจกัญชา หรือพืชกระท่อม หรือบางท่านเริ่มทำา หรือเลิก

โรงเรียนอนุบาล หรือบางท่านถูกแย่งแฟน หรือตำาแหน่ง หรือ

ของรักอย่างเอาดื้อๆ ก็มีทำาให้กระทบอารมณ์มาก

10.ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกรเริ่มปรากฏการณ์ 18 เดือน

ของการห้ามพลาดเด็ดขาด เรื่อง-บ้าน-ที่ดิน-รถเก๋ง-การเรียน-

เอกสารสัญญา เพราะเหมือนมีอะไรบังตา โดย เรื่องเงินจะล่อ

ตาล่อใจ ชนิด เอาช้างมาฉุดก็หยุดไม่อยู่ เพราะส่วนใหญ่ ได้

ไม่คุ้มเสีย และ ระวังถูกหลอกด้วยเรื่องเหล่านี้ ตามโฉลก..จะ

รำาคาญ คนสามานย์จะหมายปอง..(พระราหูจร 8 เดินในราศี

เมษเป็นสี่กับลัคนา-ดวงแตก-ร้าว)

เกณฑ์นี้ ไม่ว่าจะดีแค่ไหน (ระยะพระราหูเป็นศรีจร) ก็จะ

จึง เป็นระยะ ห้ามพลาดเรื่องเงินเด็ดขาด เพราะมี

โอกาสกระเป๋าฉีก พานจะล้มละลายหรือการเงินทรุดโทรม-

ทรามยิ่งด้วยฤทธิ์ราหูค้นทรัพย์ (พระราหูจร 8 เดินในราศี

เมษ-ดินแดนของการเงิน-เศรษฐกิจของพวกท่าน) รวมทั้ง ถูก

ใส่ความโดยคนใกล้ชิด ตามโฉลก…ศัตรูสนิทใส่ความผิดให้วาย

ปราณ…

อาการราหูค้นทรัพย์นี้ทางโหรเรียกว่าชะตาแตก-ช้ำา-

ทุกข์ๆ ยากๆ หรือพินทุบาทว์ด้วย เรื่องเงิน หรือ เศรษฐกิจ ของ

พวกท่าน

ยกตัวอย่างง่ายๆ ราหูค้นทรัพย์เมืองรัตนโกสินทร์มาตั้งแต่ 

10 กันยายน 2563 รัฐบาลต้องกู้เงินรับมือวิกฤตการณ์ โควิด-

19 ทั้งรักษาพยาบาลและดูแลประชาชนกระเป๋าปลิ้นชนิดหนี้

สาธารณะของชาติพุ่ง หนี้ครัวเรือนและหนี้ประชาชนก็เพิ่ม

แต่อย่าลืมว่าทางโหรนั้น พระราหูเป็นตัวแทนโชคลาภ-

ความสำาเร็จของเมืองที่ลัคนาสถิตราศีเมษ (เกษตรภพที่สิบเอ็ด-

ลาภะ) จ่ายไปยังมี โอกาสได้คืนและคุ้ม

ผิดกับพวกท่าน พระราหูเป็นตัวแทน ความวิบัติขนาด

ใหญ่-เสียหาย-รายจ่าย-การทรยศหักหลัง-จำากัดเสรีภาพ-

เหตุการณ์ ไม่คาดฝันฉับพลันทันด่วน (เกษตรภพที่สิบสอง-วิ

สาสน์) จึง ต้องระวังจะเกิดเรื่องใหญ่ทางการเงินด้านร้ายในสิบ

แปดเดือนนี้ ถึงแม้จะมีดี (ระยะพระราหูเป็นศรีจร) เช่นขยันหา

แต่ก็ยังสุ่มเสี่ยงมาก

และ ระวังถูกหลอกทุกประเภท-อาการ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเอาผลประโยชน์เข้าล่อ-ระวังการใช้จ่ายแบบหน้ามืดตามัว

ไม่คิดหน้าคิดหลัง-ระวังเก็งกำาไรมากเกินไป ฯลฯ สรุปง่ายๆ

พยายามอย่าให้เงินออกจากกระเป๋าเป็นดีที่สุด

ตัวอย่างผู้เขียนเอง เคยถูกโกงเสียเงินแสนมาแล้วด้วย

ปรากฏการณ์ราหูค้นทรัพย์ ทุกวันนี้ยังเจ็บใจไม่หาย ฟ้องไปก็ได้

แต่คำาพิพากษามา

มีบางท่านเริ่มจากให้คนประเภทสิบแปดมงกุฎกู้ระดับหมื่น 

สุดท้ายเคลิ้มเสียไปสิบล้านจนเรื่องของผู้เขียนกลายเป็นจิ๊บๆ ไป

เลย

จึงขอฝากวาทะครูโหรท่านหนึ่งว่า อันราหูค้นทรัพย์นี้ (ทั้ง

พื้นชะตาเดิมที่เกิดได้ตลอดชีวิต หรือเกิดบางช่วงเหมือนที่พวก

ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมีนกำาลังจะต้องฟันฝ่าในอีกสิบแปดเดือนนี้) 

หากฐานการเงินไม่ด ีหรือ หาเงินไม่เก่ง ระวังปรากฏการณ์ร้าย

ของชีวิตคือ..กินข้าววัด นอนศาลา ห่มผ้าผี..

คำาแนะนำาคือ มีสติ พยายามกอดเงินให้แน่นที่สุดสิบแปด

เดือน.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

พาชิมหลากเมนูคลายร้อน

‘ตาลโตนด’ ของดีวัดโบสถ์



พิทักษ์ โรจน์” ส.ส.ราชบุรี ในฐานะ กมธ.สัดส่วนประชาธิปัตย์ 

ดันไม่เห็นด้วยกับแนวคิดพรรคที่ตนเองสังกัดอยู ่ด้วยการหันไป

สนับสนุนระบบจัดสรรปันส่วนผสม!!!      

ทว่า พรรคเดียวกัน “สาธิต ปิตุเตชะ” ในฐานะประธาน 

กมธ. ชี้เปรี้ยงว่าสูตรจัดสรรปันส่วนผสม (MMP) ไม่น่าจะทำาได้ 

เพราะรัฐธรรมนูญเขียนคลุมไว้เป็นแม่น้ำาสองสาย จะมารวมเป็น

สายเดียวกันก็คงยากหน่อย แต่ไม่เป็นไรถือเสียว่าเป็นแนวคิด

ขณะท่ีท่าทีของ ส.ว.ท่ีเป็น กมธ. ท้ัง “พล.อ.เลิศรัตน์  รัตน

วานิช” และ “ดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม” เห็นในทิศทางเดียวกันคือ 

ใช้สูตร MMP ไม่ได้แล้ว โดย พล.อ.เลิศรัตน์ให้สัมภาษณ์ตอนหน่ึง

ว่า “ไม่สามารถย้อนไปใช้สูตรแบบ MMP ได้อีก เพราะรัฐสภาได้เห็น

ชอบให้ใช้ระบบคำานวณแบบคู่ขนานแล้ว อีกท้ังร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... ท่ีรัฐสภารับ

หลักการท้ัง 4 ฉบับ เขียนเน้ือหาไว้เหมือนกันคือ ให้คำานวณโดย

ใช้ 100 หาร ส่วนท่ีมีคนเสนอให้ใช้ 500 หารน้ันเป็นส่ิงไม่ถูกต้อง”

ถ้ามองตามรูปการณ์เรื่องน้ีน่าจะจบ แต่ก็ได้ยินเสียงกระซิบ

ออกมาจากห้อง กมธ.ว่า จะมีผู้ย่ิงใหญ่ส่ังการผ่านนอมินีให้เคลื่อนไหว

ต่อ เพราะไม่อยากได้การคำานวณน้ี  เนื่องจากจะทำาให้ตัวเองเสีย

ประโยชน์ได้ ส.ส.น้อยลง และท่ีสำาคัญคือกลัว “เพื่อแม้ว” คืนชีพ

 ว่ากันว่าตอนนี้ดีลเปลี่ยน เพราะความนิยมของประชาชน

ในตัว พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  และพรรคพลัง

ประชารัฐ ที่ม ี“พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ”  เป็นหัวหน้าพรรค 

ถดถอยอย่างหนัก ดูได้จากการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา จากที่เคย

อยากได้บัตรเลือกตั้งสองใบ ก็อยากจะให้กลับไปใช้บัตรใบเดียว แต่

ก็สายเกินไปแล้ว

หนทางเดียวที่พอจะพยุงกันได้คือ สูตรคำานวณ ฉะนั้น ใน

การพิจารณาจึงต้องจับตาพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ 

สาย “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับ  “พรรคภูมิใจ

ไทย” ซึ่งจะเคลื่อนไหวโดย “อัครเดช” เด็กในมุ้ง  “เสี่ยต่อ” เฉลิม

ชัย แถมยังมีข่าวล่าจะย้ายซบอก “พรรคภูมิใจหนู” ในศึกเลือกตั้ง

รอบหน้าอีกด้วย  

อืม ฝุ่นตลบในห้อง กมธ.อีกแล้วสินะ หุหุ.

ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือตั้งใจหลุด  กับภาพการนั่งล้อมวงรับ

ประทานอาหารของ เสี่ยหนู-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 

กับ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในช่วงที่อนุทินเดินทางไปปฏิบัติ

ภารกิจที่ศรีสะเกษ แต่ที่น่าแปลกใจคือ ในภาพมีนายธีระ ไตรสรณ

กุล, นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน ์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ร่วม

วงอยู่ในเฟรมด้วย

ทำาให้กระแสข่าวการย้ายพรรค เปลี่ยนขั้ว ถูกโหมกระพือ

ขึ้นอีกครั้ง และยิ่งเสี่ยหนู-อนุทิน กางตัวเลข โชว์ โพยให้บิ๊กตู่-

พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมดู ย้ำา

ชัดม ีส.ส. 260 เสียง พร้อมโหวตสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ ์ในศึก

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยตัวเลขที่ว่านั้นไม่ได้รวมกลุ่ม ขบถ

ธรรมนัส 18 เสียง ที่ไปสร้างเส้นทางใหม่ทางการเมืองกับพรรค

เศรษฐกิจไทย

พรรคภูมิใจไทยช่วงนี้เดินเกม ดูดแหลก-ตกปลาในบ่อเพื่อน 

โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย อย่างสนุกสนาน หนึ่งในนั้นคือ กลุ่ม

อีสานใต ้สุรินทร์-ศรีสะเกษ-บุรีรัมย ์ที่หมายตาช้อนเอาไปเป็นพวก 

ผนึกกำาลังขยายฐานการเมือง 

อย่างที่รู้กันด ีบุรีรัมย์เป็นฐานการเมืองหลักภูมิใจไทย  แต่ 

บิ๊กเน-เนวิน ชิดชอบ ทำาให้ บิ๊กหนู-อนุทิน อยากผนึก 3 จังหวัด

อีสานใต้ที่มีอาณาเขตติดกัน มัดรวมให้เป็นอาณาจักรภูมิใจไทยให้

ได้ทั้งหมด โดยที่ไม่แบ่ง ส.ส.ให้พรรคการเมืองอื่นแม้แต่เสียงเดียว

ว่ากันว่าในการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ สำาหรับการเลือกตั้งครั้ง

หน้า บุรีรัมย์จากเดิม 8 เขต จะเพิ่มเป็น 10 เขต  ศรีสะเกษจาก

เดิม 8 ขยับเป็น 9 สุรินทร์จากเดิม 7 จะเพิ่มเป็น 8 รวมจำานวน

เสียง ส.ส.กลุ่มอีสานใต้มีถึง 27 คน

โดยภูมิใจไทยมองการณ์ไกล ที่ไม่ได้เพียงแค่จะเพิ่มจำานวน 

ส.ส. ขยายฐานอำานาจทางการเมืองเพียงอย่างเดียว  แต่ยังหวังจะ

ดัน บิ๊กโปรเจกต์ เชื่อมโยง 3 จังหวัดอีสานใต้เข้าด้วยกัน

มนตร์เสน่ห์อีสานใต้มักถูกมองข้าม ไม่ค่อยถูกพูดถึง แต่

นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
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12 ในประเทศ

มื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทลำาดับใดจะได้รับ

ส่วนแบ่งเท่าไร เกิดปัญหาโต้เถียงกันเป็น

อย่างมากว่าใครควรจะได้ส่วนแบ่งมากน้อย

เพียงใด เป็นข้อพิพาทที่ต้องถึงโรงศาลเป็น

ประจำา ดังนั้นเพื่อขจัดปัญหาและง่ายต่อความ  

เข้าใจจะได้วิเคราะห์ข้อกฎหมายในเรื่อง การแบ่ง

มรดก

การแบ่งมรดกกฎหมายกำาหนดให้ต้องแบ่ง

แก่ทายาทโดยพินัยกรรมก่อน เพราะเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของเจ้ามรดกที่ได้กำาหนดการเผื่อตาย

ในเรื่องทรัพย์สิน ซึ่งกฎหมายจะบังคับให้เป็นไป

ตามเจตนาเป็นสำาคัญ แต่หากเจ้ามรดกไม่ได้ทำา

พินัยกรรมไว้หรือเป็นทรัพย์มรดกนอกพินัยกรรม 

การแบ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อ                                                          

ไปนี้

1) ทายาทโดยธรรม มีหกลำาดับเท่านั้น แต่ละ

ลำาดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี ้(ป.พ.พ. 

มาตรา 1629, 1630)  

(1) ผู้สืบสันดาน

(2) บิดามารดา

(3) พี่น้อง ร่วมบิดามารดา เดียวกัน

(4) พี่น้อง ร่วมบิดา หรือ ร่วมมารดา     

เดียวกัน

(5) ปู่ ย่า ตา ยาย

(6) ลุง ป้า น้า อา

หลักการแบ่งมีว่า “ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมี

ชีวิตอยู่  หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้ว

แต่กรณีในลำาดับหนึ่งๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น ทายาทผู้ที่

อยู่ในลำาดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้

ตายเลย

แต่ความในวรรคก่อนนี ้มิให้ใช้บังคับในกรณี

เฉพาะที่มีผู้สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู ่หรือมีผู้รับ

มรดกแทนที่กัน แล้วแต่กรณี และมีบิดามารดายัง

มีชีวิตอยู่ในกรณีเช่นนั้นให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่ง

เสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตร”  

หมายความว่าการแบ่งมรดกถือหลักญาติสนิท

ตัดญาติห่าง ตราบใดที่มีญาติสนิทลำาดับต้น ทายาท

ลำาดับถัดไปหมดสิทธิได้รับมรดก ยกเว้นทายาท

ลำาดับ (1) และ (2) ไม่ตัดกัน โดยกฎหมายให้ถือว่า

ทายาทลำาดับ (2) เป็นทายาทชั้นบุตรด้วย เช่น เจ้า

มรดกตาย ในขณะตายมีบุตร 2 คน มีบิดาอีก 1 

คนที่ยังมีชีวิตอยู ่ส่วนมารดาเสียชีวิตไปก่อนแล้ว

และมีพี่ชายของเจ้ามรดกอีก 2 คน ดังนี้การแบ่ง

มรดกถือว่าบุตร  2 คนซึ่งเป็นทายาทลำาดับ (1) ตัด

พี่ชายของเจ้ามรดกซึ่งเป็นทายาทลำาดับ (3) แต่ไม่

ตัดลำาดับ (2) ดังนั้นทรัพย์มรดกจึงต้องแบ่งเป็นสาม

ส่วนให้กับลูก 2 คนกับบิดา 1 คน คนละส่วนเท่าๆ 

กัน 

2) ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรส คือสามีหรือ

ภริยาของผู้ตาย และต้องเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วย

กฎหมายเท่านั้น 

หลักการแบ่งให้คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู ่กฎหมาย

ให้มีสิทธิรับมรดกตามลำาดับและส่วนแบ่งดังต่อไปนี ้

(ป.พ.พ. มาตรา  1635) 

(๑) ถ้ามีทายาทตาม (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมี

ผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณ ีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่

นั้นมีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาท

ชั้นบุตร

 (๒) ถ้ามีทายาทตาม (3) และทายาทนั้นยัง

มีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่หรือถ้าไม่มีทายาท

ตาม (1) แต่มีทายาทตาม (2) แล้วแต่กรณี คู่สมรส

ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง

(๓) ถ้ามีทายาทตาม (4) หรือ (6) และทายาท

นั้นยังมีชีวิตอยู ่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือมี

ทายาทตาม (5)  แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่

มีสิทธิได้มรดกสองส่วนในสาม

(๔) ถ้าไม่มีทายาทโดยธรรมตามที่ระบุไว้ทั้งหก

ประเภทดังกล่าวมาแล้ว คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมี

สิทธิได้รับมรดกทั้งหมด

มีข้อสังเกตว่า ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรส

จะไม่ตัดสิทธิของทายาทที่เป็นญาติทั้งหกลำาดับ แต่

จะมีสิทธิได้รับมรดกมากน้อยขึ้นอยู่กับลำาดับทายาท

ที่มีสิทธิรับมรดกว่ามีลำาดับห่างเพียงใด

ข้อมูลที่นำาเสนอในครั้งนี้หวังว่าจะเป็น

ประโยชน์กับวิถีชีวิตประจำาวัน ในการนำาไปใช้

วิเคราะห์จัดสรรทรัพย์สินของผู้ตายเพื่อไม่ให้ต้อง

เกิดเป็นข้อพิพาทกันในภายหลัง ว่าใครมีสิทธิไม่มี

สิทธิอย่างใดในทรัพย์มรดก และไม่ต้องเกิดข้อพิพาท

กันในโรงศาลเพิ่มขึ้นอีกนั่นเอง.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘แบ่งมรดก’  

ศึกอีสานใต้

เมื่อมองให้ลึกลงไปยังมีหลายเรื่องที่รอการพัฒนาอยู่ ไม่ว่าจะเป็น

แหล่งวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว การกีฬา  อาหารการกิน         

โลจิสติกส์การเดินทางการขนส่ง โดยให้บุรีรัมย์เป็นศูนย์กลาง

ที่ผ่านมา ภูมิใจไทยปูพรมนำาร่อง เจาะพื้นที่ไปได้มาก ทั้ง

ระดับท้องถิ่น อบต., อบจ. ที่ส่วนใหญ่เป็นคนของภูมิใจไทยทั้งสิ้น 

จะเหลือก็เพียงระดับประเทศ ส.ส.ที่บางเขตใน สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

ยังเจาะไม่เข้า ดังนั้นในรอบหน้า กลุ่ม 3 จังหวัดอีสานใต ้ไม่หวัง

เพียงแค่ “เจาะ” แต่จะต้อง “เอาให้ได้”

ส่วนทางฝั่งเพื่อไทย คนแดนไกล-ทักษิณ ชินวัตร รวมทั้ง

บิ๊กๆ แกนนำาในพรรค รู้ดีว่าศรีสะเกษที่แม้ในระดับประเทศจะม ี

ส.ส.จากสองพรรคใหญ่ แต่มองลึกลงไป ส.ส.  นักการเมืองท้องถิ่น 

ล้วนเป็นเครือญาติผูกโยงเครือเดียวกัน  และเคยมีสัญญาณแปลกๆ 

บ่อยครั้งจากการโหวตออกเสียงครั้งสำาคัญๆ ในสภาที่แสดงให้เห็น

มาแล้ว ดังนั้นโอกาสที่ ส.ส.จะหอบหิ้วย้ายตามกันไปเป็นแพ็กเกจ 

จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้

เพื่อไทยเตรียมผู้สมัคร “ศรีสะเกษ” ที่มีทั้งหน้าใหม่ หน้า

เก่า รองรับคนที่จะหายไปทุกเขตเลือกตั้ง ฉะนั้น ศึกเลือกตั้งรอบ

หน้าในสมรภูมิอีสานใต้ ภูมิใจไทย VS  เพื่อไทย คงฟัดกันนัว ไม่มี

ใครยอมใคร อยู่ที่ว่าใครจะแน่กว่ากัน.  

แม้รัฐสภาอยู่ระหว่างปิดสมัยประชุม  แต่งานคณะ

กรรมาธิการชุดต่างๆ ยังคงดำาเนินการต่อเนื่อง มีประชุมพิจารณา

เรื่องต่างๆ เหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะ กมธ.วิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ผ่านไปสองสัปดาห ์

คณะ กมธ.พิจารณาไปประมาณ 3 มาตรา

โดยขณะนี้มีหลายประเด็นสำาคัญให้ต้องถกเถียง สำาหรับร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. แน่นอนที่สุด

คือ สูตรการคำานวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) และการ

กำาหนดหมายเลขประจำาตัวผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และผู้สมัคร 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ส่วนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง คือค่าสมาชิกพรรค และการทำาไพรมารีโหวต

ที่น่าสนใจสุดเห็นจะเป็น วิธีคำานวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต ์ 

เนื่องจากคณะ กมธ.เกิดความเห็นที่แตกต่าง แม้ในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 91 กำาหนดไว้ชัดเจนว่าต้องหารด้วย 100 และพรรคใหญ่ๆ 

แทบทุกพรรคก็ดูเหมือนจะเข้าใจเจตนาของรัฐธรรมนูญ เพราะเมื่อ

เสนอแก้ไขกฎหมายลูก ส.ส. ก็ยังระบุไว้ในร่างของตัวเองว่าต้อง

หารด้วย 100 แต่ยังมีบางฝ่ายพยายามดันสูตรจัดสรรปันส่วนผสม

หารด้วย 500 อยู่ดี

ที่แปลกที่สุดต้องยกให้ “พรรคประชาธิปัตย์” มีที่ ไหนเป็น

เจ้าของต้นตำารับให้คำานวณแบบหาร 100 แต่  “อัครเดช วงษ์

ระเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนตั้งแต่

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึก

ฤทธิ์  ปราโมช ครบ ๔๗ ปี มีความสัมพันธ์อย่างใกล้

ชิด ในขณะที่ก่อนหน้านี้การรับรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชน

จีนมาเปิดเผยต่อสาธารณชน เมื่อองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้จัดงานนิทรรศการจีนแดง ที่หอประชุมใหญ่มหา 

วิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี ๒๕๑๗ การจัดงานครั้งนั้นได้รับความ

สนใจจากนิสิตนักศึกษาและประชาชนคนไทย รวมทั้งคนไทยเชื้อ

สายจีนเข้าชมนิทรรศการและการอภิปรายกันอย่างล้นหลาม มีการ

จัดแสดงต่อเนื่องเป็นเดือน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเปิดโลกทัศน์

การรับรู้จีนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่หลังม่านไม้ไผ่มานาน” พีรพล ตริยะ

เกษม อดีตนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วง

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิชา 

การ ๑๔ ตุลา นักธุรกิจผู้ทำางานอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ของชาติ

ไทยและประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเวียดนาม เปิดฉากเล่าเรื่อง

พีรพลกล่าวว่า คนจีนรักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส่งผลให้รัฐบาลจีนรักพระองค์ท่านตาม

ประชาชนชาวจีน อีกท้ังพระองค์ทรงขยันไปมาหาสู่ทุกมณฑลของ

จีนแผ่นดินใหญ่ รัฐบาลจีนเสนอเรือดำาน้ำาให้ไทยฟรี ส่วนหน่ึงเพราะ

เมืองไทยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จีนก็รู้สึก Happy จีนรู้ซ้ึงดี

ว่ารัฐบาลไทยตราบใดท่ีทหารยังมีอำานาจอยู่ ถึงท่ีสุดแล้วก็พร้อมรับใช้

รัฐบาลสหรัฐฯ การท่ีจีนและประเทศรัสเซียจับมือร้ือฟ้ืนความสัมพันธ์

ท่ีดีต่อกันย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ เป็นท่ีทราบกันดีว่าประธานาธิบดี

วลาดิมีร์ ปูติน ชอบเมืองไทยและคนไทยมาก ขณะน้ี พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้ังเป้าหมายว่ารัฐบาลจะมีเสถียรภาพ

อยู่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอ

เปก ๒๐๒๒ ในเดือน พ.ย.ท่ีเมืองไทย เพื่อต้อนรับผู้นำาเอเปก อย่างไร

ก็ตาม เป็นท่ีรู้กันว่าการเมืองไทยยังมีบุคคลท่ีมีโอกาสช่วงชิงเข้ามา

เป็นนายกรัฐมนตรี ๒ นาย ซ่ึงเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาแล้วท้ัง

คู่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย และศาสตราภิชาน 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จึงเป็นเรื่องท่ีคอการเมืองเฝ้าจับตาดู 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                              

เจ้าหญิงชาวไทยทรงได้รับเลือกโดยการลงคะแนนเสียงจากผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตชาวจีนให้เป็น “มิตรนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ ๑๐ อันดับแรก” 

ในกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกมิตรนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ ๑๐ อันดับ

แรกเมื่อป ีพ.ศ.๒๕๕๒ ความผูกพันกับจีนเมื่อเทียบกับการเฉลิมพระ

เกียรติอื่นๆ พระองค์ทรงให้ความสำาคัญกับการพิจารณาคัดเลือกดัง

กล่าวมากที่สุด และเสด็จฯ ไปรับรางวัล ณ กรุงปักกิ่งด้วยพระองค์

เอง เพราะเป็นรางวัลที่ได้มาจากการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของ

ประชาชน เมื่อสิบปีที่แล้วเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ คนจีนจำานวน ๗ หมื่น

คนเสียชีวิต ที่โรงเรียนแห่งนี้พังเสียหายทั้งหมด สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงใช้เงินส่วนพระองค์

สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ในเวลาอันรวดเร็ว โรงเรียนได้ใช้ชื่อ เหมียน

ยางเซียนเฟิงลู่ สิรินธร เป็นชื่อของโรงเรียน เรื่องนี้พระองค์ทรงทำา

เงียบๆ ไม่ได้มีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด แต่คนจีนทั้ง

ประเทศได้รับรู้ถึงน้ำาใจจากประเทศเล็กๆ อย่างประเทศไทย 

อาจารย์หยูเหวินหง เป็นครูผู้ถวายการสอนภาษาจีนสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าหญิงชาวไทย

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายป ี อาจารย์หยูเป็นครูท่านแรกที่นำาอนุทิน

ที่เขียนบันทึกในระหว่างประจำาอยู่ที่เมืองไทยและทำาหน้าที่ถวายพระ

อักษรมารวบรวมเป็นหนังสือ ภาษาเป็นเหมือนดั่งสะพาน ไม่ได้เป็น

เพียงการสร้างมิตรภาพส่วนบุคคลระหว่างพระองค์กับครูชาวจีน

เท่านั้น แต่ยังเป็นประจักษ์พยานถึงสัมพันธไมตรี รวมทั้งการติดต่อ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยที่ดีที่สุด ด้วยไมตรีจิต

และด้วยความรัก

ลิขิตแห่งความผูกพันกับภาษาจีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงตอบคำาถาม  “ข้าพเจ้าเริ่ม

เรียนภาษาจีนภายหลังจากสำาเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ใน

ตอนแรกเริ่มนั้นไม่ได้คิดจะเรียนภาษาจีน เพราะรู้สึกว่ายากเกินไป 

วิชาเอกตอนที่เรียนในมหาวิทยาลัยคือทางด้านภาษา คิดว่าหลังจาก

เรียนจบแล้วก็ค่อยไปเรียนทางด้านเกษตรศาสตร์ มีเพื่อนบางคนอยาก

เรียนภาษาเยอรมัน ข้าพเจ้าก็อยากลองเรียนภาษาเยอรมันเช่นกัน แต่

สมเด็จแม่รับสั่งว่า ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสที่ทรงเรียนนั้นยังไม่

ได้ถึงขั้นที่เชี่ยวชาญ หากไปเรียนภาษายุโรปอีก ๑ ภาษาอาจจะทำาให้

ผสมปนเปกัน ไม่ค่อยมีประโยชน์ วัฒนธรรมจีนมีความหลากหลาย

อุดมสมบูรณ ์การเรียนภาษาจีนน่าจะดีกว่า คนจีนชอบการศึกษา

ค้นคว้า ชอบการเรียนรู ้และมีผลงานหรือหนังสือต่างๆ จำานวนมาก 

หากเรียนภาษาจีนได้ด ีจะสามารถได้รับความรู้มากมายจากหนังสือจีน

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต”

“อ่านหนังสือหมื่นเล่ม เดินทางหมื่นล้ี” สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เร่ิมต้นเสด็จพระราชดำาเนินเยือน

จีนต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน ๕๐ คร้ังครบทุกมณฑล ทรงเข้าใจ

สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของจีนในทุกๆ ด้านอย่างถ่องแท้ลึก

ซ้ึง  รอยพระบาทยาตราไปท่ัวพ้ืนท่ีอันกว้างใหญ่ท้ังตอนเหนือและ

ตอนใต้ของแม่น้ำาแยงซี ได้เสด็จพระราชดำาเนินผ่านไปยังภูเขาแม่น้ำา

ต่างๆ ท่ีชาวจีนจำานวนมากยังไม่เคยย่างกรายเข้าไปถึง

ผลงานพระราชนิพนธ ์ย่ำาแดนมังกร มุ่งไกลในรอยทราย 

เกล็ดหิมะในสายหมอก ด้วยการทรงบันทึกเรื่องราวต่างๆ ตลอด

การเดินทางเพื่อคนไทยได้รู้จักสภาพท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีของชาวจีน ทั้งยังได้ทรงพระราชนิพนธ์แปลผลงาน

นวนิยาย วรรณกรรม บทกวีจีนเป็นจำานวนมากเพื่อให้คนไทย

ได้อ่าน อย่างที่เรียกว่าซึมซับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของ

จีนได้อย่างถ่องแท้ผ่านการอ่าน ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จฯ เยือน

สาธารณรัฐประชาชนจีน  ทรงรวบรวมสาระสำาคัญไว ้การแลก

เปลี่ยนความร่วมมือกับนักวิชาการชาวจีนในด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ทรงศึกษาคัมภีร์ โบราณทางพระพุทธ

ศาสนา จึงทรงรู้เนื้อหาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นจำานวนมาก 

ในฐานะครูผู้สอนได้แนะนำาให้พระองค์ท่านได้อ่านนวนิยาย

คลาสสิก ความฝันในหอแดง เหลียวไจจื้ออี ้บทละครพูดเรื่อง ร้าน

น้ำาชา ผลงานของชวนหนี เรื่อง ความรักใดจะไม่ปวดร้าว ผลงาน

ซูเฉี้ยว ตำานานกับข้าวคู่ นิทานสำาหรับเด็กของเจิ้งเยวียนเจี๋ย ผู้

เป็นราชาแห่งนิทานสำาหรับเด็ก ผลงานของมั่วเหยียน นักเขียนผู้

ได้รับรางวัลโนเบลคนแรกของจีน ครั้งหนึ่งเด็กนักเรียนชาวจีนซัก

ถามถึงเทคนิคในการเรียนภาษาจีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระองค์มีรับสั่งเป็นภาษาจีนว่า 

ในการเรียนต้องสนใจศึกษาสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจัง อย่างเช่นเวลา

ที่ข้าพเจ้าเห็นอะไรก็จะพิจารณาอย่างละเอียด ไม่เข้าใจก็ต้องถาม

อาจารย ์ถ้าหากจำาไม่ได้ก็ต้องจดบันทึกไว้  เมื่อนำามาอ่านอีกครั้งก็

จะเข้าใจมากยิ่งขึ้น ถ้ามีเรื่องที่จะต้องฝึกฝนด้านภาษาก็ต้องฝึกฝน

บ่อยๆ เวลาเรียนรู้ควรต้องศึกษาอย่างละเอียดและให้ความใส่ใจ

งานพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง ๒๐๒๒ เมื่อวัน

ที่ ๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกถึงความยิ่ง

ใหญ่อลังการในการจัดงาน ตั้งแต่การเชิญธง ขบวนพาเหรด

ของนักกีฬา การแสดงทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของ

จีนแผ่นดินใหญ ่ทั้งนี้ในงานเลี้ยงค่ำาคืนวันเสาร์ที่ ๕ ก.พ.๒๐๒๒ 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งแดนมังกรต้อนรับอาคันตุกะซึ่งเป็น

ผู้นำาและตัวแทนของราชวงศ์จากชาติต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วม

พิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาว ณ กรุงปักกิ่ง (เป่ยจิง) บนโต๊ะอาหาร

ขนาดใหญ่สร้างเป็นเมืองจำาลองย่อส่วน เป็นทิวทัศน์สุดตระการตา

ดุจเทพนิยายดิสนีย์แลนด์  เกิดอรรถรสดื่มด่ำา Bon Appetit!

ขอขอบคุณ กมลศรี เสรีรักษ์, ดร.โสมสุดา ลียะวณิช 

ข้อมูลจากหนังสือวันเสาร์-ชั่วโมงทรงพระอักษร  อาจารย์หยู   

เหวินหง บ.นานมี-สำานักพิมพ์ทองเกษม ๐-๒๖๔๘-๘๐๐๐.

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ๔๗ ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงไปมาหาสู่ครบ ๕๐ มณฑล

เ

สาธิต ปิตุเตชะ

‘‘ป

ฝุ่นคลุ้งในห้อง กมธ.
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13สิ่งแวดล้อม

4

เอง มีปัญหาการจราจรหนาแน่นมาก มลภาวะจากรถยนต์ก็น่าจะเป็น

ส่วนหนึ่งของการสร้างปัญหาฝุ่นด้วยเช่นกัน

“ในการทำากิจกรรมบ้านสู้ฝุ่น ต้องขอบคุณ ม.เชียงใหม่ ที่ทำาให้

เรารู้จักสภาลมหายใจเชียงใหม่ ซึ่งมีเจตนาตรงกันในเรื่องการสื่อสาร

เรื่่องอากาศสะอาดเหมือนกับบ๊อช ตลอดจนเชียงใหม่มี pain point 

เรื่องมลภาวะทางอากาศที่ย่ำาแย่มาหลายปี จึงคิดว่าโซลูชั่นของบ๊อช

ที่สามารถวัดค่าฝุ่นได้เชิงลึก หลากหลาย น่าจะช่วยวิจัยปัญหานี้ ได้ 

แม้จะยังไม่ได้ผลสรุป เพราะติดขัดปัญหาทางเทคนิคบางประการ ซึ่ง

ทางบ๊อชที่เยอรมันกำาลังดูให้ แต่ตามแผนจะต้องสามารถเห็นข้อมูล

ได้ทุกจุดที่มีการติดตั้งเครื่องวัด โดยโครงการที่ร่วมทำากับ ม.เชียงใหม่ 

จะเป็นโครงการนำาร่อง ในอนาคตบ๊อชอาจร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ              

ต่อไป”

อินทิราบอกอีกว่า ไม่ได้มีแต่ที่เชียงใหม่เท่านั้น ก่อนหน้านี้บ๊อชก็

มีประสบการณ์นำาเทคโนโลยีวัดค่าฝุ่นไปติดตั้งที่กรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษมาแล้ว โดยติดตั้งไป 20 ตัว ข้อมูลที่ได้สามารถลิงก์กับกล้อง

วงจรปิดหลายชุด และนำาข้อมูลมาแก้ปัญหาฝุ่น โดยการใช้ปล่อยไฟ

จราจรมาเป็นตัวช่วย และข้อมูลนี้ยังสามารถนำามาใช้เพื่อวางผังเมืองได้

อีกด้วย หรือนำาไปใช้กับปัญหาอื่นๆ ขึ้นกับบริบทของแต่ละพื้นที่

“บ๊อชเองเราเป็นผู้นำาผลิตส่วนประกอบรถยนต์  Neutral 

Technology และมุ่งมั่นเรื่องทำาอากาศสะอาดขึ้น ในช่วง 10-15 ปี

ข้างหน้าก่อนที่รถยนต์ไฟฟ้าแพร่หลาย เราก็จะขอมีส่วนร่วมทำาอากาศ

สะอาดไว้ก่อน” อินทิรากล่าว

รศ.ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และสิ่ง

แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาย

ใต้ความร่วมมือกับบ๊อช ทำาให้เราเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยติดตาม

สถานการณ์ค่าดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณที่กำาหนดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงช่วยให้เราสามารถศึกษาและบอกได้ว่าการ

ปลูกพรรณไม้สู้ฝุ่นมีส่วนช่วยทำาให้คุณภาพอากาศในบริเวณนั้นๆ ดีขึ้นได้

มากน้อยอย่างไร

สุรีรัตน์ ตรีมรรคา รองประธานคณะกรรมการอำานวยการ สภา

ลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวว่า “โครงการ “บ้านสู้ฝุ่น” มีเป้าหมายที่

สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศ หาก

ทุกภาคส่วนช่วยกันแล้ว เราจะสามารถตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำาให้เมืองเชียงใหม่กลับมาเป็นเมืองที่น่า

อยู่อีกครั้ง

มร.ฮงกล่าวปิดท้ายว่า เทคโนโลยีขับเคลื่อนของบ๊อช ถือว่า

สอดคล้องไปกับทิศทางการขยายตัวของสังคมเมืองทั้งในประเทศไทย

และในระดับโลก ที่ต้องมีทั้งความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และ

ความยั่งยืน รวมไปถึงสามารถปกป้องชีวิตและสุขภาพของเราได้ ซึ่ง

ความยั่งยืนนั้นเป็นแนวคิดหลักของผลิตภัณฑ์ของบ๊อช ที่ต้องการเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ช่วยยก

ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้คนอย่างยั่งยืน.

โดย “บ๊อช” ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณ

ฝุ่นละออง ในบริเวณชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อ

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อวัดค่าคุณภาพอากาศ โดยพุ่ง

เป้าไปที่ระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในบริเวณพื้นที่

รอบชุมชนหมื่นสาร นอกจากนั้น ยังร่วมมือกับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และ

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

นช่วงหน้าแล้งของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่ต้องประสบปัญหา

ฝุ่นควันปกคลุม โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน

เมษายน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและความ

เสียหายทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจำานวนมาก  สาเหตุ

หลักของฝุ่นควัน รับรู้กันว่าเกิดจากการเผาในพื้นที่ป่า การเผาใน

พื้นที่เกษตรกรรม การเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง และมลพิษทางอากาศจาก

เครื่องยนต์ รวมถึงปัญหาหมอกควัน ไฟป่าจากพื้นที่ข้างเคียง ปริมาณ

มากจนสะสมกลายเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า PM 2.5

ทางด้านรัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่นควันที่บางปีถึงขั้นวิกฤต โดยคณะ

รัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ให้การแก้ปัญหา PM 2.5 

เป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ง

ชาติจัดทำาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนใน 3 มาตรการ ได้แก่ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การป้องกันและลดการเกิด

มลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำาเนิด) และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการมลพิษ

ขณะที่คนภาคเหนือได้ขับเคลื่อนการแก้ปัญหากันเอง ด้วยการ

ตั้ง 9 ภาคีสภาลมหายใจภาคเหนือ ได้แก่ สภาลมหายใจภาคเหนือ สภา

ลมหายใจเชียงราย สภาลมหายใจเชียงใหม่ สภาลมหายใจน่าน สภาลม

หายใจพะเยา สภาลมหายใจแพร่ สภาลมหายใจแม่ฮ่องสอน สภาลม

หายใจลำาปาง และสภาลมหายใจลำาพูน เพื่อร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียน

รู้แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศภาคเหนือ  

โดยเฉพาะสภาลมหายใจเชียงใหม่ ที่เจอปัญหาฝุ่นควันพิษหนัก

สุด ได้ทำาข้อเสนอ 8 ข้อ ที่ดำาเนินการในปี 2565   ดังนี้ 1.ติดตั้งเครื่อง 

วัดคุณภาพอากาศขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทุกตำาบล

ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ 2.สร้างเวทีการมีส่วนร่วมอย่างน้อย 1 ครั้ง

ต่อปี 3.ใช้มาตรการเชิงรุกเปลี่ยนการเผาภาคเกษตรให้เป็นวิธีการอื่น 

4.จัดการไฟป่าชุมชนและท้องถิ่น โดยกำาหนดมาตรการระดับพื้นที่ และ

สร้างพื้นที่ต้นแบบทุกจังหวัด 5.พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ 

ใช้ในทุกจังหวัดอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 6.แก้ไขปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนเชิง 

รุก ที่เกิดจากพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรม 7.ส่งเสริม พ.ร.บ.อากาศสะอาด 

ผลักดันสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดของประชาชนตามกฎหมาย และ       

8.รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนต่อเนื่องตลอดทั้งปี เปิดเผย

ข้อมูลด้านสุขภาพเป็นสาธารณะ  

ในประเด็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อหาต้นตอของ

ฝุ่น ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นหลัก เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช                                                                     

ประเทศไทย ได้จับมือสภาลมหายใจเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ได้สนับสนุนโครงการวิจัย “บ้านสู้ฝุ่น” ที่เป็นโครงการต้นแบบ 

ในการจัดการพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกพรรณไม้สู้ฝุ่นภายในครัวเรือน 

เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กใน จ.เชียงใหม่ 

ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบปัญหามลภาวะรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งใน

ประเทศไทย  

ใ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนการติดตั้งเครื่อง 

“DustBoy” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยระบบ

เซ็นเซอร์ที่พัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย

สำาหรับการทำางานของเครื่องวัดคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่น

ละอองของบ๊อชนั้น สามารถเก็บข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศในพื้นที่วิจัย

แบบเรียลไทม์ ที่สำาคัญยังเป็นการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของดัชนีคุณภาพ

อากาศและค่าฝุ่นละอองอีกด้วย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะช่วยให้นักวิจัยสามารถ

ระบุได้ว่า ฝุ่นที่เกิดขึ้นนั้นมีต้นตอจากสาเหตุอะไร และการปลูกพรรณไม้

ชนิดใดที่จะสามารถดูดซับฝุ่นละอองขนาดเล็กในบริเวณนั้นๆ ได้  

ในเรื่องของพรรณไม้ช่วยแก้ปัญหาฝุ่น เบื้องต้นผลวิจัยบ่งชี้ว่า พืช

พรรณบางชนิดที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น มีลักษณะของใบเรียวเล็ก ผิว

หยาบ มีขน และเหนียว มีลำาต้นและกิ่งก้านพันกันสลับซับซ้อน และ

พืชที่มีใบขนาดเล็กจำานวนมาก สามารถช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศได้ 

ผลการศึกษาวิจัยนี้ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อ

ลดผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมี

อากาศที่ดีขึ้น

โจเซฟ ฮง กรรมการผู้จัดการ บ๊อช ประเทศไทย และประเทศ

ลาว กล่าวว่า บ๊อซดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

นวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเครื่องตรวจวัด

คุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่นละอองของบ๊อชนับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน 

ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

สุขภาพของผู้คนและสภาพแวดล้อม จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่

นวัตกรรมของบ๊อชสามารถช่วยสนับสนุนการสร้างอนาคตที่มาพร้อม

อากาศบริสุทธิ์ให้เป็นจริงได้

อินทิรา ปาร์ค ผู้จัดการสื่อสารองค์กรประจำาประเทศไทย บริษัท 

โรเบิร์ต บ๊อช ประเทศไทย กล่าวว่า บ๊อชดำาเนินงานภายใต้พื้นฐานความ

ยั่งยืนและให้ความสำาคัญกับอากาศสะอาด ส่วนการร่วมแกัปัญหาฝุ่นควัน 

ที่เชียงใหม่ ปัจจัยหลักมองว่าเชียงใหม่มีปัญหาเรื่อง PM 2.5 สาหัสมาก 

ขณะเดียวกันก็มีเครือข่ายแกัปัญหาที่ดี และยังมีศูนย์วิทยาศาสตร์ภาค

เหนือ จึงคิดว่าเป็นชัยภูมิที่ดีในการศึกษาเรื่องนี้ ตลอดจนโซลูชั่นเครื่อง

วัดคุณภาพอากาศของบ๊อชยังสามารถวัดค่าฝุ่นได้ในเชิงลึก แยกแยะได้

ว่าฝุ่นที่ล่องลอยในอากาศนั้น เกิดจากการเผาไหม้ตามพื้นที่ต่างๆ หรือ

มาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เพราะต้องยอมรับว่าเมืองเชียงใหม่

วิจัย‘บ้านสู้ฝุ่น’

คืนอากาศสะอาดให้เชียงใหม่

องทุนแสงอาทิตย์เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่าย

ภาคประชาสังคมที่หลากหลายทั้งด้านผู้บริโภค การพัฒนา

เด็ก สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อระดมทรัพยากร

ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทำางานรณรงค์ผลักดันให้เกิดการ

ขยายตัวของระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในระดับครัวเรือน 

หน่วยงานและสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคธุรกิจ บนพื้นฐาน

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปพลังงานโดยการลงมือ

ทำาจริงในพื้นที่เป้าหมายและนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงาน

หมุนเวียน

สามารถติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปกำาลังการผลิตรวม 240.63 

กิโลวัตต์ ให้กับโรงพยาบาลภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเฟสแรก 7 แห่ง 

คือโรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โรง

พยาบาลทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น 

โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี โรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร และ

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ได้เป็นผลสำาเร็จ และสามารถลด

ค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลทั้ง 7 แห่งรวมกัน 1.4 ล้านบาทต่อปี

ในปี 2563-2564 กองทุนแสงอาทิตย์จะระดมเงินบริจาคเพื่อ

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้วิทยาลัยการอาชีพ 7 แห่งทั่วประเทศ เป็นการ

ระดมเงินบริจาคเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับวิทยาลัยการอาชีพ 

7 แห่ง แห่งละ 10 กิโลวัตต์ทั่วประเทศคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี, วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จังหวัด

ลำาปาง, วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร, วิทยาลัยการ

อาชีพกระบุรี จังหวัดระนอง, วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา, วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำาโรง จังหวัดลพบุรี

ล่าสุดได้มีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ถือเป็นสถาบัน

การศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และเป็นวิทยาลัยแสงอาทิตย์แห่ง

ที่ 3 ของประเทศ ที่เริ่มโครงการโซลาร์เจ

เนอเรชั่นนี้

นางสาวบุญยืน ศิริธรรม กรรมการ

กองทุนแสงอาทิตย์ กล่าวว่า ในช่วง

ปี 2564 ที่ผ่านมา กองทุนแสงอาทิตย์

ได้ชะลอการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปของ

วิทยาลัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การ

บริจาคของประชาชนยังคงมีมาอย่างต่อ

เนื่อง ทำาให้ขณะนี้กองทุนแสงอาทิตย์

สามารถระดมเงินทุนเพื่อเดินหน้า

พลังงานงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ

วิทยาลัยได้อย่างน้อย 5 แห่ง จากเป้า

หมายทั้งหมด 7 แห่งนำาร่องทั่วประเทศ ยอดบริจาคในปัจจุบันอยู่

ที่ 706,582.19 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค.2565) จากเป้าหมาย

รวม  1,600,000 บาท เพื่อดำาเนินการติดตั้ง วิทยาลัยแสงอาทิตย์ 

(Solar Generation) ระบบโซลาร์รูฟท็อปที่มีกำาลังผลิตไฟฟ้า 10 กิโล

วัตต์ โดยใช้เงินในการติดตั้งแห่งละ 400,000 บาท และในปีนี้ยัง

คงเดินหน้าโครงการเฟสที่ 2 คือ “โซลาร์เจเนอเรชั่น วิทยาลัยแสง

อาทิตย์” (Solar Generation) [3, 4] ในวันนี้เราสามารถติดตั้งระบบ

โซลาร์รูฟท็อปที่มีกำาลังผลิตไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ให้กับวิทยาลัยเทคนิค

สกลนครได้สำาเร็จแล้ว

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อยู่ในเขต อ.เมือง จ.สกลนคร  มี

นักศึกษาสายอาชีพราว 5,600 คน ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยมีการพัฒนา

หลักสูตรการสอนเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ และการติดตั้งโซลาร์

เซลล์ให้กับนักเรียนเช่นกัน ซึ่งการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปขนาด

กำาลังผลิตไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับ

วิทยาลัยได้ไม่ต่ำาว่า 60,000 บาทต่อปี หรือในระยะเวลามากกว่า 25 

ปี จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ราว 1,500,000 บาท ตลอดอายุการใช้

งานของแผงโซลาร์เซลล์

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

กล่าวว่า เรามีนักเรียนกว่า 5 พันคน ความต้องการใช้ไฟฟ้าของ

โรงเรียนพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2562-2564 ส่งผลให้

วิทยาลัยต้องแบกภาระค่าไฟฟ้าราวปีละ 4 ล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือน

ละราวกว่า 3 แสนบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าไฟฟ้าของกลุ่มวิชา

อุตสาหกรรมที่มีการทดลอง คิดค้นและประดิษฐ์งาน ซึ่งระบบโซลาร์

รูฟท็อปจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของทางวิทยาลัย และสามารถนำาเงิน

ส่วนดังกล่าวมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนได้.

เทคนิคสกลนคร เปิดตัววิทยาลัยแสงอาทิตย์แห่งแรกของอีสาน

ก

มร.โจเซฟ ฮง ลงพื้นที่บริเวณครัวเรือนอาสาสมัครในชุมชนหมื่นสาร  

สภาลมหายใจเชียงใหม่ ผู้ริเริ่มโครงการวิจัย “บ้านสู้ฝุ่น”

บ๊อชดำาเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

บริเวณชุมชนหมื่นสาร

“DustBoy” อุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วย

ระบบเซ็นเซอร์ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยจาก ม.เชียงใหม่

รถไฟฟ้าออกเดินทางไปยังชุมชนหมื่นสารเพื่อแจกจ่าย

พรรณไม้สู้ฝุ่น

รศ.ดร.สมพร จันทระ นักวิจัย อาจารย์จาก ม.เชียงใหม่

สุรีรัตน์ ตรีมรรคา รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่

ส่วนหนึ่งของครัวเรือนอาสาสมัครในชุมชนหมื่นสารที่เข้า

ร่วมโครงการ “บ้านสู้ฝุ่น”



บุก ‘เคียฟ’

ส่วนเมืองอื่นๆ อย่างคาร์คิฟ  มาริอูโปล 

และซูมี ท่ีถูกกองกำาลังรัสเซียปิดล้อมอยู่

ยังคงถูกยิงถล่มอย่างหนักหน่วง

บีบีซียังได้อ้างสเวียโตสลาฟ ยูราห์                                                     

วัย 26 ปี ส.ส.อายุน้อยท่ีสุดของยูเครน 

และอดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดี โวโลดี

มีร์ เซเลนสกี ของยูเครนว่ากรุงเคียฟถูก

จรวดระดมยิงตลอดคืนที่ผ่านมา และ

กำาลังมีการสู้รบบริเวณชานเมือง แต่

หากกองกำาลังรัสเซียพยายามบุกเข้ามา 

รับรองได้เลยว่าจะต้องเผชิญกับการต่อ

ต้านอย่างหนักจากชาวเมืองหลายล้านคน 

สถานการณ์ ในกรุงเคียฟจะไม่ต่างจาก                                                        

เมอืงสตาลนิกราดของรสัเซยีทีเ่ปน็สมรภมูิ

นองเลอืดท่ีสดุในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เมื่อ

ทหารรัสเซยีปะทะกบักองทัพนาซท่ีีบกุเขา้

มา รสัเซยีตอ้งสญูเสยีทหารมากถงึ 1 ลา้น 

1 แสนนาย ส่วนนาซีเยอรมนีและทหาร

โรมาเนียสูญเสียทหาร 800,000 นาย

สำานักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ ยูเครน 

อ้างคำาพูดของนาตาเลีย บาลาซินอวิช 

นายกเทศมนตรีเมืองวาซิลกิฟ ท่ีระบุว่า 

การโจมตีด้วยจรวดของรัสเซีย ไม่เพียง

ทำาลายฐานทัพอากาศยูเครนใกล้กับเมือง

วาซิลกิฟ ทางตะวันตกเฉียงใต้ แต่ยัง

กระทบไปถึงคลังกระสุนอีกด้วย

ขณะท่ีกระทรวงกลาโหมยูเครน

ระบุว่า การสู้รบทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของกรุงเคียฟก็ยังคงทวีความรุนแรง โดย

มีกองกำาลังภาคพื้นดินของรัสเซียจำานวน

มากอยู่ห่างจากใจกลางเมืองหลวงของ

ยูเครนเพียง 25 กม. ในขณะที่เมืองอื่นๆ 

อกีหลายแหง่ถกูลอ้มและอยูภ่ายใตก้ารยงิ

ถล่มอย่างหนัก 

อริินา เวเรชชกุ รองนายกรัฐมนตรี

ของยูเครน กล่าวว่า เธอหวังว่าเส้นทาง

ด้านมนุษยธรรมหลายแห่งจะเปิดในวัน

เสาร์นี้ สำาหรับการอพยพของผู้อยู่อาศัย

หลายพันคนในเมืองท่ีถูกท้ิงระเบิด รวม

ถึงจากเมืองท่ามาริอูโปลที่ถูกปิดล้อมไป

จนถึงซาโปริชเชีย

ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซ

เลนสก ีระบวุา่ สงครามไดม้าถงึจดุเปลีย่น

เชิงกลยุทธ์แล้ว เพราะดูเหมือนว่ากอง

กำาลงัรัสเซยีจะจดัขบวนใหม ่ซึง่อาจหมาย

ถึงการโจมตีครั้งใหม่ที่มุ่งเป้าไปยังเมือง

หลวงอยา่งกรงุเคยีฟในอกีไมก่ีว่นัขา้งหนา้ 

เอเอฟพีรายงานว่า ชาติพันธมิตร

ตะวันตกกล่าวหารัสเซียว่ากำาลังเผยแพร่

ทฤษฎีสมคบคิดท่ีป่าเถื่อน หลังจากนาย

วาสซิลี เนเบนเซีย เอกอัครราชทูตรัสเซีย

ประจำาองค์การสหประชาชาติ กล่าวอ้าง

ในท่ีประชุมคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง

สหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี) 15 ชาติ 

ที่สำานักงานใหญ่ยูเอ็นในนครนิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่ 11 มีนาคมว่า 

กองกำาลังรัสเซียพบหลักฐานว่ายูเครนได้

ดำาเนินงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิจัย

ทางชีวภาพถึง 30 แห่ง ในการทดลอง

ทางชีวภาพที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง โดย

มีเป้าหมายที่จะแพร่เชื้อโรคไวรัสจาก

ค้างคาวสู่มนุษย์

เชื้อโรคดังกล่าวนั้น รวมถึงเชื้อ

กาฬโรค แอนแทร็กซ์ อหิวาตกโรค และ 

โรคร้ายแรงอื่นๆ โดยโครงการดังกล่าวนี้

ดำาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสหรัฐ 

อย่างไรก็ดี เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำา

ยูเอ็นไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆ เพื่อพิสูจน์

ข้อกล่าวหาของตนเองในเรื่องนี้ ซึ่งสหรัฐ

และยูเครนต่างปฏิเสธ

นางอซิมู ินากามติส ึรองเลขาธกิาร

ฝ่ายกิจการลดอาวุธของยูเอ็น กล่าวในท่ี

ประชุมยูเอ็นเอสซี ซึ่งจัดประชุมขึ้นตาม

คำาร้องขอของรัสเซียเพื่อหารือในประเด็น

นี้ว่า ไม่ทราบว่ามีโครงการอาวุธชีวภาพ

ใดๆ ในยูเครน

ขณะที่นางลินดา โธมัส-กรีนฟิลด์ 

เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำายูเอ็น กล่าว

ว่า สหรัฐได้ช่วยยูเครนดำาเนินการด้านสิ่ง

อำานวยความสะดวกทางสาธารณสุขใน

การตรวจโรค เช่น โรคโควิด-19 ซึ่งเป็น

งานที่ทำาอย่างภาคภูมิใจ ชัดเจน และเป็น

ไปอยา่งเปิดเผย ในการปกป้องสขุภาพของ

ประชาชน และไม่ได้มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

อาวุธชีวภาพอย่างแน่นอน

นางบาร์บารา วูดเวิร์ด เอกอัคร 

ราชทูตอังกฤษประจำายูเอ็น กล่าวว่า 

รัสเซยีได้ใชเ้วทียเูอน็เอสซีในการเผยแพร่

ทฤษฎีสมคบคิดที่ป่าเถื่อน ไร้มูลความ

จริงอย่างสิ้นเชิง และขาดความรับผิด

ชอบ และว่า ทฤษฎีนี้ ไร้สาระ และไม่มี

หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ายูเครนมีโครงการ

อาวุธชีวภาพ

ด้านนางลิซ โทรสเซลส์ โฆษก

สำานกังานขา้หลวงใหญด่า้นสทิธมินษุยชน

แหง่สหประชาชาต ิรายงานวา่ ปฏบิตักิาร

ทางทหารของรัสเซียในยูเครน ตั้งแต่วันที่ 

24 กมุภาพนัธ ์ถงึคนืวนัพธุทีผ่า่นมา ทำาให้

พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 549 คน และ

บาดเจ็บอย่างน้อย 957 คน โดยพลเรือน

ท่ีเสียชีวิตและบาดเจ็บล้วนเกิดจากการ

โจมตีอย่างไม่เลือกเป้าหมายด้วยอาวุธที่

ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและ

กว้างขวางของทหารรัสเซีย ซึ่งนอกจาก

จะเปน็การขดัตอ่กฎหมายระหวา่งประเทศ

แล้ว ยังถือได้ว่าเป็นการก่ออาชญากรรม

สงครามอย่างชัดเจนอีกด้วย 

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO 

แนะนำาให้ยูเครนทำาลายเชื้อโรคที่มีภัย

คุกคามสูงท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาวิธีการ

บรรเทาภัยคุกคามของโรคอันตราย ซึ่ง

รวมทั้งเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ในห้องปฏิบัติ

การด้านสาธารณสุขบางแห่งของประเทศ 

ท่ีได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐ สหภาพ

ยโุรป และองคก์ารอนามยัโลก เพื่อปอ้งกนั

การรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น ที่จะแพร่กระจาย

ในหมู่ประชากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทาง

ชีวภาพกล่าวว่า การเคลื่อนพลของรัสเซีย

เขา้ไปในยเูครน และการท้ิงระเบดิในเมอืง

ต่างๆ ได้เพิ่มความเสี่ยงที่จะให้เกิดการรั่ว

ไหลและก่อให้เกิดโรค หากสิ่งเหล่านั้นได้

รับความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก

ไม่ได้ ให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับชนิดของ

เชื้อโรค หรือสารพิษท่ีอยู่ในห้องปฏิบัติ

การของยูเครน

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องยังไม่ตอบรับกับคำาแนะนำา

ดังกล่าว และยังไม่ได้รับคำาตอบว่ายูเครน

จะปฏิบัติตามคำาแนะนำาหรือไม่

สำานักข่าวต่างประเทศรายงานว่า 

นกัแมน่ปนื หรอืสไนเปอร ์วยั 40 ป ีทีข่า่ว

ไม่ระบุชื่อจริง อดีตทหารประจำากองทัพ

แคนาดาที่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่ง

ในสไนเปอร์ท่ีอนัตรายมากท่ีสดุในโลก เดนิ

ทางไปถึงยูเครนแล้วเพื่อช่วยสู้รบต่อต้าน

การรุกรานจากรัสเซีย

จอมแม่นปืนสังหารชาวแคนาดา

คนนี ้รูจ้กักนัดีในฉายาในสมรภมูริบวา่ “วา

ลี” เคยร่วมปฏิบัติการสูร้บในอฟักานสิถาน 

มีรายงานยงิสงัหารนักรบฝา่ยศัตรไูดห้ลาย

คนจากระยะไกลถงึ 3.2 กโิลเมตร และเคย

ไปรว่มตอ่สูเ้คยีงบา่เคยีงไหลก่บักลุม่นกัรบ

ชาวเคิร์ดเพื่อต่อสู้กับกองกำาลังรัฐอิสลาม 

หรือไอเอส ในอิรักด้วย

ด้านบรรษัทกระจายเสียงของ

แคนาดา หรือซีบีซี รายงานว่า สไนเปอร์

มือฉมังได้เดินทางไปยูเครนพร้อมอดีต

ทหารแคนาดาอกี 3 คน โดยเขาเปดิเผยวา่ 

การมาคร้ังน้ีมีเหตุผลงา่ยๆ เลยคอืตอ้งการ

ช่วยเหลือชาวยูเครน เพราะประชาชนใน

ยเูครนถกูระเบดิโจมต ีเพียงเพราะตอ้งการ

เป็นชาวยุโรป ไม่ใช่รัสเซีย เจ้าหน้าที่

ยูเครนรวมทั้งประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซ

เลนสกี เคยระบุว่ามีอาสาสมัครชาวต่าง

ชาตริาว 20,000 คน จากกวา่ 10 ประเทศ 

ทีอ่าสาเขา้มาชว่ยยเูครนรบตอ่สูก้บัรสัเซยี

ขณะท่ีวุฒิสภาสหรัฐลงมติผ่าน

ร่างงบประมาณช่วยเหลือยูเครนมูลค่า 

13,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 4 

แสนล้านบาท ด้วยคะแนน 68 ต่อ 31 

เสียง

ท้ังนี้ เงินช่วยเหลือดังกล่าวจะนำา

ไปสนับสนุนกองทัพยูเครนสู้รบกับรัสเซีย 

รวมไปถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

นายโจ ไบเดน ประธานาธบิดสีหรฐั 

ยนืยนัจะปกปอ้งนาโต แต่ไม่ตอ้งการปะทะ

กับรัสเซียในยูเครน เพราะน่ันจะนำาไปสู่

สงครามโลกครั้งที่ 3 ในขณะที่เราให้การ

สนับสนุนยูเครน เราจะยังคงยืนหยัดร่วม

กับพันธมิตรของเราในยุโรป และเราขอ

ย้ำาชัดๆ อีกครั้งว่าเราจะปกป้องดินแดน

นาโตทุกตารางนิ้ว

ประธานาธิบดีไบเดนยังคงย้ำาว่า 

สหรัฐและนาโตจะไม่ทำาสงครามโดยตรง

กับรัสเซียในยูเครน แม้จะมีเสียงเรียก

ร้องจากชาวยูเครนที่กำาลังสิ้นหวัง โดยให้

เหตุผลว่าการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่าง

นาโตกับรัสเซีย หมายถึงสงครามโลกครั้ง

ที่ 3 ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราพยายามป้องกัน

ไม่ให้เกิดขึ้น.

ติดโควิด

หญิง 30 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 53 ราย มี

โรคเรื้อรัง 10 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 

5 ราย ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 3,161,241 ราย มี

ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

2,911,447 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 23,643 ราย 

ทั้งนี้  ผู้ เสียชีวิต 68 ราย มา

จาก 35 จังหวัด ได้แก่ กทม. 12 ราย, 

นครศรีธรรมราช 6 ราย, สมุทรปราการ 

3 ราย, นครปฐม ปทุมธานี นครราชสีมา 

มหาสารคาม ศรีสะเกษ เชียงใหม่ กระบี่ 

ตรัง ภูเก็ต สงขลา กาญจนบุรี นครนายก 

ระยอง สระบุรี สุพรรณบุรี จังหวัดละ 2 

ราย และสมุทรสาคร เลย บุรีรัมย์ แพร่ 

นครสวรรค์ พะเยา อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 

ชุมพร นราธิวาส ปัตตานี  ระนอง 

สรุาษฎร์ธานี ชลบรีุ ตราด ประจวบครีขีนัธ ์

และราชบรุ ีจงัหวดัละ 1 ราย รวมเปน็ชาย 

38 ราย หญิง 30 ราย อายุ 11 เดือน - 

107 ปี เฉลี่ย 75 ปี โดยเป็นผู้สูงอายุและ

โรคประจำาตัวรวม 93%

ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 11 มี.ค. 

273,832 โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 

28 ก.พ.64 จำานวน 125,862,893 โดส                                            

ขณะท่ีสถานการณ์ โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 

455,511,952 ราย ผู้ เสียชีวิตสะสม 

6,057,847 ราย

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเช้ือ

มากที่สุด ได้แก่ กทม. 2,985 ราย, ชลบุรี 
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บุรีรัมย์ติดเชื้อใหม่ 371 ราย

บุรีรัมย์ • สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รายงาน

ข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน

พื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึงวันที่ 11 

มี.ค.65 ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำานวน 

371 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.เมืองฯ เป็นเพศหญิง อายุ 

86 ปี โดยพบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 336 ราย และติดเชื้อจาก

นอกพื้นที่ 35 ราย แยกเป็นติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง 31 

ราย และติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง (พบก่อนเข้าสถานกักกัน

ตัว) LQ 4 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมติดเชื้อโควิด-19 ระลอก

มกราคม 17,312 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 24 ราย หายป่วย

สะสม 12,183 ราย และยังรักษาอยู่ 5,105 ราย กระจายตาม

โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด

นอกจากน้ี สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้

รายงานข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ในเด็กนักเรียนระลอกใหม่ 

ตั้งแต่ 27 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 11 มี.ค.2565 ของ จ.บุรีรัมย์ 

พบว่า มีผู้ป่วยในเด็กนักเรียนยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 

จำานวน 45 ราย แยกเป็นช่วงชั้นประถมศึกษา อายุ 5-11 ปี 

จำานวน 17 ราย ช่วงชั้นมัธยมศึกษา อายุ 12-17 ปี จำานวน 23 

ราย และช่วงชั้นมหาวิทยาลัยอายุ 18 ปีขึ้นไป จำานวน 5 ราย 

โดยแหล่งติดเชื้อที่พบ แยกเป็นที่บ้าน 40 ราย ที่ชุมชน 4 ราย 

และต่างจังหวัด 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,405 ราย ใน

โรงเรียน 50  แห่ง

โคราชติดโควิด 1,314 คน

นครราชสีมา • คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

รายงานสถานการณ์ โรคโควิด-19 ของ จ.นครราชสีมา ว่า

ล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 มีการปรับยอดผู้ป่วย

สะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เริ่มสะสมต้ังแต่วัน

ที่ 1 มกราคม 2565 โดยผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ยังสูง PCR 

+415 ราย ATK +899 ราย รวม +1,314 ราย มีผู้ป่วยเสีย

ชีวิต 2 ราย โดยยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 52 ราย รวมผู้ป่วย

สะสมจำานวน 30,329 ราย รักษาหายสะสม 20,017 ราย ยัง

รักษาอยู่จำานวน 10,260 ราย พบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 403 

ราย นอกพ้ืนที่จังหวัด 12 ราย ผู้ป่วยวันนี้มีรายใหม่สูงสุด 

10 อำาเภอ โดย อ.สีคิ้ว พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 209 ราย และรอง

ลงมา อ.โนนไทย 111 ราย, อ.พิมาย 88 ราย, อ.เสิงสาง 82 

ราย, อ.เมืองนครราชสีมา 81 ราย, อ.วังน้ำาเขียว 64 ราย, 

อ.เฉลิมพระเกียรติ 51 ราย, อ.ปักธงชัย 48 ราย เป็นต้น

อ่างทองวุ่นผู้ป่วยโควิดหนีเข้าตลาดป่าโมก 

อ่างทอง • เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 11  มี.ค. เจ้าหน้าที่อำาเภอ

ป่าโมก เจ้าหน้าที่ตำารวจภูธรป่าโมกและเจ้าหน้าที่เทศบาล

ตำาบลป่าโมก ได้รับแจ้งเหตุจากเวรรักษาความปลอดภัย ศูนย์

พักคอยและเเยกกักตัวผู้ป่วยโควิด วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำาเภอ

ป่าโมก ว่ามีผู้ป่วยโควิดเป็นชาย อายุ 63 ปี ซึ่งมีอาการติดสุรา

เรื้อรัง หลบหนีจากที่บำาบัดรักษาและเดินไปยังตลาดเทศบาล

ตำาบลป่าโมก อำาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ทำาให้ชาวบ้าน

หวาดกลัว วุ่นไปทั้งตลาด ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบชายดัง

กล่าวน่ังอยู่บริเวณกลางตลาดสด โดยนายฉัตรชัย เย็นทรวง 

ปลัดอำาเภอป่าโมก ได้ทำาการเจรจาอยู่ประมาณ 15 นาที  จึง

สามารถควบคุมตัวผู้ป่วยดังกล่าวกลับเข้าสู่สถานกักตัว พร้อม

ทั้งให้เทศบาลตำาบลตำาบลป่าโมกมาทำาการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ

ที่คนไข้เดินผ่านทันที

อำานาจเจริญติดโควิด 56 ราย ดับ 1 คน 

อำานาจเจริญ • สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดอำานาจเจริญว่า มีผู้

ป่วยยืนยันรายใหม่จำานวน 56 ราย ติดเชื้อภายนอกจังหวัด

อำานาจเจริญจำานวน 3 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัดอำานาจเจริญ 

จำานวน 53 ราย การติดเชื้อระลอกมกราคม 2565 จำานวน 

2,210 ราย จำาแนกเป็น ติดเชื้อภายนอกจังหวัดอำานาจเจริญ 

จำานวน 331 ราย ติดเชื้อในจังหวัดอำานาจเจริญ จำานวน 1,879 

ราย โดยมีผู้ติดเชื้อกระจายออกไป 5 อำาเภอ ดังนี้ 

1.อ.เมืองอำานาจเจริญ มีผู้ติดเชื้อ จำานวน 40 ราย 

2.อ.ปทุมราชวงศา มีผู้ติดเชื้อ จำานวน 1 ราย 3. อ.พนา มีผู้

ติดเชื้อ จำานวน 9 ราย 4.อ.เสนางคนิคม มีผู้ติดเชื้อจำานวน 4 

ราย และ 5.อ.หัวตะพาน มีผู้ติดเชื้อจำานวน 2 ราย กำาลังรักษา 

จำานวน 444 ราย ที่โรงพยาบาล จำานวน 79 ราย, Community 

Isolation จำานวน 20 ราย, Home Isolation จำานวน 345 ราย 

รักษาหายเพิ่ม จำานวน 17 ราย หายป่วยสะสมระลอกมกราคม 

2565 จำานวน 1,760 ราย เสียชีวิตเพิ่ม จำานวน 1 ราย รวมเสีย

ชีวิตระลอกมกราคม 2565 จำานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.27  

ประจวบฯ ติดเชื้อใหม่ 230 ราย

ประจวบคีรีขันธ์ • สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรี 

ขันธ์รายงานสถานการณ์ Covid-19 ประจำาวันที่ 12 มี.ค.65 ว่า

พบผู้ป่วยรายใหม่ 230 ราย (ติดในจังหวัด 221 ราย เรือนจำา 

0 ราย ติดนอกจังหวัด 9 ราย ติดจากต่างประเทศ 0 ราย หลบ

หนีเข้าเมือง 0 ราย) วันนี้ ไม่มีเสียชีวิต รวมสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.

65 รวม 15 ราย

‘ศรีสะเกษเกมส์’ ติดโควิดแล้ว 115 คน

ศรีสะเกษ • เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่เกาะกลางน้ำา สวนสาธารณะ

ห้วยน้ำาคำา อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ ได้มีบรรดานักกีฬา ผู้ฝึกสอน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้ง

ที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ที่กำาลังจัดการแข่งขันอยู่ในขณะนี้ ได้

พากันมาตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 กันอย่างคึกคัก เพราะ

นักกีฬาทุกคนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโค

วิด-19 รับรองว่าไม่มีผลเป็นบวก จึงจะสามารถเข้าไปทำาการ

แข่งขันได้

ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช รอง นพ.สาธารณสุขจังหวัด

ศรีสะเกษ กล่าวว่า จะต้องทำาการตรวจนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยว 

ข้องกับการงานกีฬาครั้งนี้ทุกคน ทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ติดตาม 

แม้กระทั่งนักข่าว ก็ตรวจหมดทุกคนที่มีส่วนร่วมกิจกรรม

ทั้งหมด ซึ่งได้เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.เป็นต้นมา จนถึงการ

เปิดศรีสะเกษเกมส์วันท่ี 5 มี.ค.2565 ยอดตรวจไปแล้วกว่า 

13,000 ราย ผลบวกตรวจพบแล้ว 115 ราย คิดตามเปอร์เซ็นต์

ของการระบาดวิทยา ก็จะอยู่ประมาณ 0.8% หากเทียบเพื่อ

เห็นภาพมียอดการติดเชื้อการระบาดของโควิด-19 ระลอก 5 

โดยปกติแล้วจะอยู่ประมาณ 10% ของการตรวจ ATK หาก

เทียบกับยอด 0.8 แล้วก็จะถือว่าต่ำามาก.

1,203 ราย, นครศรีธรรมราช 1,148 ราย,  

สมุทรปราการ 986 ราย, นนทบุรี 969 

ราย, สมทุรสาคร 767 ราย, ปทมุธาน ี707 

ราย, พระนครศรอียธุยา 675 ราย, สงขลา 

619 ราย และนครปฐม 614 ราย  

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล 

สกลสัตยาทร อดีต รมว.สาธารณสุข 

ปาฐกถาพิเศษภายในงานประชุมวิชาการ

ประจำาปี HA National Forum ครั้งที่ 22 

ของสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เมื่อวันที่ 11 

มี.ค. ที่ศูนย์การประชุมเมืองทองธานี ช่วง

หนึ่งระบุว่า การระบาดของเชื้อโควิดเป็น

โอกาสใหญ่ที่ทำาให้มีหลายอย่างปรับตัว 

ประเทศไทยมีสิ่งที่หลายประเทศไม่มี คือ 

อสม. 1,040,000 คน เป็นกำาลังสำาคัญเป็น

ระบบรากหญ้าดูแลประชาชน 1 ต่อ 60 

ประชากร มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล (รพ.สต.) กว่า 10,000 แห่ง ครบ

ทกุตำาบล มีโรงพยาบาลชมุชน (รพช.) 798 

แหง่ มีโรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทัว่ไป 

96 แห่งทั่วประเทศอยู่ภายใต้การกำากับ

ของสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี ้ยงัมีโรงเรยีนแพทยแ์ละ

โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสังกัดอื่น

ที่พอเกิดวิกฤตโควิด-19 ทุกหน่วยงานเข้า

มาร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว ขณะเดียวกัน

มรีะบบสขุภาพ 3 กองทนุ คอื หลกัประกนั

สขุภาพถว้นหนา้ ระบบประกนัสงัคม และ

สวัสดิการข้าราชการ ครอบคลุมคนไทย 

99% ทั้งหมดทำาให้ระบบสุขภาพไทยอยู่

ในอันดับต้นๆ ของโลก หลายประเทศยก

ไทยเป็นตัวอย่าง

นพ.ปิยะสกลเสนอว่า สิ่งเหล่านี้

เป็นระบบที่ถูกวางเอาไว้ตั้งแต่รุ่นปู่ย่า 

แต่จากนี้อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนบาง

อย่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เพราะสิ่งที่วางไว้ ในอดีตเหมาะสมกับ

สถานการณ์ในช่วงเวลานั้น อย่างเช่น 30  

บาทรักษาทุกโรค ซึ่งเหมาะสมกับช่วง

เวลานั้น แต่อาจไม่เหมาะสมกับช่วงเวลา

นี ้ซึง่เปน็ระยะทีเ่ราตอ้งเนน้เรื่องการสรา้ง

เสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ให้คนเจ็บป่วย 

ไม่เช่นนั้นเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่ก็คงไม่พอ 

จงึตอ้งเนน้การสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกนัโรค 

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 

2030 ซึ่งประเทศไทยก็เข้าร่วมด้วย โดย

มีข้อกำาหนดหลายข้อ แต่หลักการคือเน้น

สร้างสมดุลของเศรษฐกิจ   สังคม และสิ่ง

แวดล้อม โดยมีหัวใจหลักคือการมีสุขภาพ

ดีจึงจะสามารถพัฒนาประเทศต่อไปได้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์ โอชา นายกรฐัมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

เน้นบริหารจัดการโควิด-19 โดยให้ผู้ติด

เช้ือเขา้ถงึการดแูลรกัษาในทกุระดบัอาการ 

หลัง ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์เบิกจ่าย ผู้

ป่วยสีเหลืองสีแดงตามเกณฑ์ที่ สพฉ.

กำาหนด สามารถเข้ารักษาได้ทุกที่โดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย ส่วนผู้ป่วยสีเขียวรักษาฟรี

ที่สถานพยาบาลในเครือข่ายสิทธิบัตรทอง

หรอืประกนัสงัคม หรอืสทิธขิา้ราชการตาม

สิทธิของตนเอง และหากอาการเปลี่ยน

เป็นระดับสีเหลืองหรือสีแดง ให้ส่งต่อไป

ยังโรงพยาบาลอื่นโดยใช้สิทธิ UCEP Plus 

กรณีผู้ป่วยโควิด-19 หรือ UCEP Plus ซึ่ง

จะเริ่มใช้ในวันที่ 16 มีนาคมนี้

นายธนกรกล่าวว่า ทั้งนี้ ผู้ประกัน

ตนที่ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว สามารถเข้า

โรงพยาบาลคู่สัญญาของประกันสังคมได้

ทกุแหง่ ไมจ่ำาเปน็ตอ้งเปน็โรงพยาบาลทีล่ง

ทะเบยีนไว ้โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใช้จ่ายจนสิน้

สุดการรักษา ส่วนกรณีกลุ่มสเีหลอืงหรอืสี

แดง สามารถเขา้โรงพยาบาลไดท้ัง้รฐัและ

เอกชน โดยประกนัสงัคมจะเขา้ไปรว่มจา่ย

ทั้งหมด หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสาย

ด่วน 1506 กด 1.

‘ข้าวบูด’

มีแต่เพียงวิปพรรคเล็กแจ้งกำาหนดการ

มาให้ทราบ แต่ได้ตอบกลับไปแล้วว่า

ไม่สามารถเดินทางไปร่วมได้ เพราะติด

ภารกิจลงพื้นที่พบกับชาวบ้านในวันเวลา

เดียวกัน ถ้าทีมงานนายกฯ ประสานมา

ก็ไม่ไป 

“หากจะไปกจ็ะหอ่ขา้วไปกนิเอง ไม่

ไปกินข้าวรัฐบาล การพูดเช่นนี้ ไม่ได้งอน

นายกฯ แต่ไม่อยากให้รัฐบาลพะวงอยู่กับ

การกินข้าว อยากให้พุ่งเป้าไปที่การแก้

ปัญหาประชาชนมากกว่า เพราะเวลานี้

อะไรๆ ก็แพงไปหมด แต่รัฐบาลกลับเชิญ

กันกินข้าวอยู่ทุกวัน ภาพออกมาเป็นลบ

มากกว่า ถ้าจะให้ดีควรเรียกประชุมแก้

ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า ที่ผ่านมานา

ยกฯ ไมเ่คยใส่ใจพรรคเลก็ ทำางานมาเกอืบ 

3 ปี ไม่เคยมาคุยกับพรรคเล็ก” 

เมื่อถามว่า วงกินข้าวของพรรค

เล็กร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แกน

นำาพรรคเศรษฐกิจไทย ที่ระบุว่าเป็นการ

เช็กเสียงของพรรคเล็ก แต่ปรากฏว่า

มี ส.ส.พรรคเล็กไปร่วมงานน้อยไม่ครบ

จำานวนพรรคเล็กทั้งหมด แสดงว่าไม่เป็น

เอกภาพหรือไม่ นายสุรทินตอบว่า เรื่อง

เช็กเสียงเป็นเรื่องที่พูดเล่น แค่มากินข้าว

ตามปกต ิเผอญิ ร.อ.ธรรมนสัมารว่มวงกนิ

ข้าวด้วย ส่วนพรรคเล็กอื่นๆ ที่ไม่ได้มาไม่

ได้หมายความว่าไม่มีเอกภาพ 

เขายืนยันว่าพรรคเล็กยังอยู่ข้าง

เดยีวกนั และเหน็ดว้ยตรงกนัเรื่องคดัคา้น

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ต้องการให้ ใช้สูตร 

500 หาร ในการคำานวณ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ ยนืยนัวา่เสยีงพรรคเลก็เกอืบทกุพรรค

ยังเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาจจะ

มีเห็นต่างกันบ้าง เพราะต่างจิตต่างใจ 

ทั้งนี้ ในวงกินข้าวร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส

นั้น ร.อ.ธรรมนัสแสดงความเห็นใจพรรค

เล็กเรื่องกติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บอก

ว่ายินดีสนับสนุนพรรคเล็กในการคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้ใช้ 500 หาร ยืนยัน

พรรคประชาธิปไตยใหม่จะไม่ยุบพรรคไป

รวมกบัเศรษฐกจิไทยของ ร.อ.ธรรมนสั แต่

พรรคเลก็บางพรรคมขีา่วจะไปรว่มในสมยั

หน้า แต่ก็สามารถประสานการทำางานกัน

ได ้  ประเทศไทยจดัตัง้รฐับาลไม่ไดม้พีรรค

เดียวแน่นอน การเป็นรัฐบาลสามารถ

นำางบประมาณไปช่วยเหลือชาวบ้านได้

โดยตรง ส่วนฝ่ายค้านทำาได้ยาก

ด้าน นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรม

ใหม่  ยืนยันว่าได้รับการประสานงาน

มาให้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำาใน

วันที่ 17 มี.ค. เวลา 17.30 น. ที่สโมสร

ราชพฤกษ์ โดยทราบว่านายกฯ ได้เชิญ

หัวหน้าพรรคการเมืองขนาดกลางและ

ขนาดเล็กทุกพรรคการเมือง ทั้งนี้ จะ

เป็นการรับประทานอาหารร่วมกันและ

พดูคยุเรื่องการทำางานของพรรคเลก็ในการ

ทำางานเป็นพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงเสนอ

ความเห็นต่อนายกฯ ถึงนโยบายการทำางาน

ตา่งๆ ของรฐับาล  และเรื่องเดอืดเนือ้รอ้น

ใจของพรรคเลก็ เพื่อนำาเรยีนใหน้ายกฯ ได้

รับทราบโดยตรง ถือเป็นการเปิดโอกาส

ให้พูดคุยนอกรอบ หลังจากที่เราไม่ได้รับ

ประทานอาหารร่วมกันมานาน ทั้งนี้ คาด

ว่าจะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

หลายคนมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

เมื่อถามว่า นายกฯ ได้เชิญหัวหน้า

พรรคเลก็ที่ไปรว่มประทานอาหารกบักลุม่

ของ ร.อ.ธรรมนัสด้วยหรือไม่ นพ.ระวี                                       

กล่าวว่า ทราบว่านายกฯ เชิญหัวหน้า

พรรคเล็กทุกพรรค แต่คาดว่าจะไม่เชิญ

นายสุรทิน เพราะที่ผ่านมาเขาเลือกข้าง

ชัดเจนว่าสนับสนุน ร.อ.ธรรมนัส.

‘ฉีดไข่ฝ่อ’

ว่าขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.อยู่ในขั้นตอนการ

พิจารณาของวุฒิสภา โดยร่างกฎหมายดัง

กลา่วจะเปน็การปอ้งกนัภยัคกุคามทางเพศ

และความรนุแรงตา่งๆ รวมทัง้การปอ้งกนั

การกระทำาผิดซ้ำาในรูปแบบต่างๆ 

รวมถึงการใช้หลักทางจิตวิทยา

และมาตรการทางการแพทย์ เพื่อเข้า

มามีส่วนในการป้องกันในผู้ต้องหาที่ ได้

กระทำาผิดซ้ำา เช่น การใช้ยา การฉีด

ฮอร์ โมนลดความต้องการทางเพศ หรือ

ฉีดให้ฝ่อ โดยมาตรการทางการแพทย์ 

ควบคูก่บัมาตรการทางกฎหมายใสอ่ปุกรณ์

ติดตามตัว และมีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ

ตดิตามดแูล เพื่อความปลอดภยัโดยเฉพาะ

ครอบครัวที่มีผู้หญิงและเด็ก

นายสมศกัดิก์ลา่วอกีวา่ ในประเดน็

ทีส่งัคมมกีารถกเถยีงเรื่องการฉดีใหฝ้อ่นัน้ 

เราทำาโดยพลการไม่ได้ ต้องมีความเห็น

จากแพทย์ และเจ้าหน้าที่ต้องร้องขอให้

ศาลมีคำาสั่งให้ดำาเนินการโดยผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อย 2 คนมีความ

เห็นพ้องต้องกัน โดยจะต้องได้รับความ

ยินยอมจากผู้กระทำาความผิดด้วย ซึ่งวิธี

การต่างๆ ที่เรากำาหนดไว้ ไม่ใช่เรื่องป่า

เถื่อน นานาประเทศเขาก็ทำากัน อย่าง              

เช่นสหรัฐอเมริกา มีบางรายที่ต้องถูก

ควบคุมตลอดชีวิต ส่วนค่าใช้จ่ายการฉีด

ให้ฝ่อ 100,000 บาทต่อรายนั้น คิดว่าคง

มีไม่กี่คนที่ต้องฉีด และขั้นตอนไม่ได้เร็ว

หรอืงา่ย ซ่ึงการทีเ่รามกีำาไล EM และอาสา

สมคัรคมุประพฤต ิกส็ามารถชว่ยในเรื่องนี้

ได้มากอยู่แล้ว 

“กฎหมายฉบับนี้ถือว่าล้ำาสมัยมาก                                                           

อยู่ที่เวลาในการก้าวต่อไป ผมเชื่อว่ารัฐ 

บาลในยคุหลงัจากนีจ้ะปรบัปรงุใหส้มบรูณ์

ได้มากขึ้นไปอีก เพิ่มมาตรการในทุกมิติ ที่

เราทำากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อหวังให้

สังคมปลอดภัย คดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับเพศ

และความรุนแรงรวมทั้งผู้กระทำาผิดซ้ำา

จะลดลง หากสังคมรับรู้ว่าคนร้ายอยู่ที่

ใด สังคมจะปลอดภัย เพราะเราช่วยดูแล

กันเองได้” นายสมศักดิ์กล่าว.

สงขลา • ครอบครัวจ่าเพียรจัดทำาบุญ

วันครบรอบ 12 ปี การเสียชีวิตของ 

พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา หรือ “จ่า

เพียร” วีรบุรุษแห่งเทือกเขาบูโด เพื่อ

เชิดชูเกียรติ และวีรกรรมอันกล้าหาญ ที่

วัดคลองเปล หรือวัดน้ำาผุด อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา และให้กำาลังใจครอบครัวของ

ตำารวจกองปราบฯ ที่เสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 12 มี.ค.65 ที่วัดคลองเปล 

หรือวัดน้ำาผุด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นาง                                                   

พิมพ์ชนา ภูวพงษ์พิทักษ์ พร้อมครอบ 

ครัว ร่วมกันจัดพิธีทำาบุญครบรอบ 12 

ปี การเสียชีวิตของ พล.ต.อ.สมเพียร 

ภูวพงษ์พิทักษ์ หรือ “จ่าเพียร” หรือผู้

กำากับเพียร หรือชื่อ และตำาแหน่งเดิม 

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา อดีตผู้กำากับ

การ สภ.บันนังสตา จ.ยะลา เจ้าของ

ฉายา “วีรบุรุษแห่งเทือกเขาบูโด” ซึ่งถูก

กลุ่มก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดเสีย

ชีวิต เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ขณะ

ออกปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่บ้านทับช้าง 

ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา

โดยบรรยากาศในพิธี เริ่มจาก

ภรรยาของจ่าเพียรนำาพวงมาลัยมาวาง

หน้ารูปปั้นจ่าเพียร ซึ่งมีการสร้างไว้ ใน

วัดคลองเปล เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานใน

คุณงามความดีของจ่าเพียร และบท

ประพันธ์สดุดีความกล้าหาญของจ่า

เพียรที่สละชีพเพื่อชาติ “วีรชนคนกล้า

ของแผ่นดิน” มีทำาบุญตักบาตรเพื่ออุทิศ

ส่วนกุศลให้กับจ่าเพียร ซึ่งบรรยากาศ

เป็นไปอย่างเรียบง่าย โดยมีญาติพี่น้อง

รวมถึงตำารวจที่เคยทำางานร่วมกับจ่า

เพียรมาร่วมกันทำาบุญด้วย

นางพิมพ์ชนา ภูวพงษ์พิทักษ์ ภรรยา 

ของจ่าเพียร เผยถึงความรู้สึกหลังการ

เสียชีวิตของสามีที่ผ่านมา 12 ปี ว่ารู้สึก

เหงาเป็นธรรมดา และบางคนก็อาจจะ

ลืมวันนี้แล้ว แต่ก็ไม่เป็นไร

อยากเรียกร้องให้ทางสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติดูแลตำารวจให้ดี โดย

เฉพาะตำารวจที่ตั้งใจทำางานและตำารวจ

ชั้นผู้น้อย ทั้งเรื่องการโยกย้ายหรือสวัสดิ                                                       

การต่างๆ พร้อมกับแสดงความเสียใจกับ

ครอบครัวของ ด.ต.อนันต์ มีแสง ตำารวจ

กองปราบฯ  ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติ

หน้าที่ ขอให้มีกำาลังใจต่อไป นอกจากนี้ยัง                                                              

เรียกร้องให้ติดตามเรื่องกองทุนจ่าเพียร 

น่าจะนำาเงินออกมาใช้ ให้เกิดประโยชน์

มากกว่านี้.

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 12 มี.ค. พ.อ.หญิง

ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก 

เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว

กรณีผู้ เสียหายหลายคนรวมตัวกันไป

ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด

ขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 

ว่าถูกทหารยศพันเอกคนหนึ่งเรียกรับ

ผลประโยชน์ โดยอ้างว่าเพื่อช่วยฝาก

เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หรือ

ช่วยบรรจุเข้ารับราชการทหารได้ แต่

ต่อมาผู้ร้องเรียนรู้ว่าโดนหลอก จึงเข้า

ร้องขอความเป็นธรรมนั้น  กองทัพบก

รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว รู้สึกเห็นใจผู้

ปกครองและผู้เสียหายที่ต้องเสียทรัพย์ 

ด้วยเพราะคาดหวังว่าจะเป็นช่องทางที่

สามารถช่วยให้บุตรหลานได้เป็นข้าราช 

การทหาร 

ขณะนี้กองทัพบกได้มอบให้กรม                                                           

ยุทธศึกษาทหารบก แต่งตั้งคณะกรรม 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดัง

กล่าวแล้ว พร้อมให้รายงานผลโดยเร็ว 

เพื่อจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และดำาเนินการ

ตามระเบียบของทางราชการต่อไป ทั้งนี้ 

หากพบว่ากำาลังพลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

เรียกรับผลประโยชน์ หรือมีการแอบ

อ้างหน่วยงาน ถือเป็นการกระทำาผิด

วินัยร้ายแรงจะถูกพิจารณาโทษสถาน

หนัก นอกจากนี้จะได้ประสานข้อมูลกับ

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของ

ศูนย์ดำารงธรรมต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ขอเตือนผู้ปกครอง

ทุกท่าน อย่าได้หลงเชื่อมิจฉาชีพที่มักจะ                                                         

ใช้วิธีการโน้มน้าวทุกรูปแบบ แอบอ้างว่า

สามารถฝากหรือช่วยให้เป็นข้าราชการ

ทหารได้ เพราะจะเสียเงินหรือทรัพย์สิน

โดยสูญเปล่า ยืนยันว่ากองทัพบกให้

โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดย

เฉพาะผู้ที่มีใจรักในอาชีพทหารมีอุดม 

การณ์ โดยต้องใช้ความรู้ความสามารถ

ของตนเองอย่างเต็มที่ ในการสอบคัด

เลือกตามระบบหรือช่องทางที่กองทัพ

บกเปิดรับสมัคร จึงขอแจ้งเตือนทุก

คนมา ณ โอกาสนี้ และหากพบเห็น

พฤติกรรมในทางไม่เหมาะสม เรียกรับ

ผลประโยชน์ สามารถตรวจสอบข้อมูล

หรือแจ้งหน่วยทหารที่เปิดสมัครสอบได้

โดยตรง.

‘เมียจ่าเพียร’วอนดูแล‘ตร.ผู้น้อย’

ทบ.ตั้งกก.สอบ‘พันเอก’เรียกรับเงินฝากเป็นทหาร
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...หากดูตามขอกฎหมาย ความคิดเห็นโดยสวนตัวของผม ผมวาไมน�าจะชอบตั้งแตแรก ตั้งแต

เร� องการนับอายุความ อายุความคดีขาดแลว...ทุกประเด็นมีขอตอสู มั่นใจวาเร� องเหลานี้ หากเรา

ตีความตามขอกฎหมาย ไมน�าจะตองมาเสียคาอะไรพวกนี้...นิติกรรมโมฆะตั้งแตตน เม� อโมฆะ

หมด โดยหลักของกฎหมายก็คือ “ตองคืนสูสภาพเดิม”...รัฐไมควรตองเสียรวม 25,000 ลานบาท

ดีโฮปเวลล ยังเปนเร� องที่หลายฝายใหความสนใจอยาง

ตอเน� อง หลังศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งเม� อวันที่ 4 มี.ค.ที่

ผานมา ใหศาลปกครองพิจารณาคดีโฮปเวลลใหม ตาม

คํารองของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแหงประเทศไทย 

(รฟท.) ทําใหหลังจากนี้ตองติดตามกันวา ทิศทางของคดีโฮปเวลล

จะเดินตอไปอยางไร และสุดทายภาครัฐมีโอกาสจะชนะคดีจนไม

ตองจายคาชดเชยใหบริษัท โฮปเวลล (ประเทศไทย) รวมเปนเงิน

รวม 25,000 ลานบาท ไดหรือไม?

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ให

ความมั่นใจวา ภาครัฐมีโอกาสจะชนะคดีจนไมตองจายเงินตาม

คํารองของบริษัทโฮปเวลล เน� องจากตามขอกฎหมายแลวคดีโฮป 

เวลลที่เปนขอพิพาทมายาวนาน น�าจะขาดอายุความกอนมีการนํา

คดีเขาสูการพิจารณาของศาลปกครองไปกอนแลว 

สวนกระบวนการสูคดีจะเดินตอไปอยางไรตอจากนี้ ศักดิ์

สยาม-รมว.คมนาคม ใหความชัดเจนไว โดยลําดับดังนี้ เริ่มที่การ

กลาวถึงที่มาที่ไปของคดีโฮปเวลลไววา เร� องโฮปเวลลเปนเร� อง

ที่เกิดขึ้นมานานมาก โดยกอนหนานี้ก็เคยมีคําวินิจฉัยของศาล

ปกครองที่สําคัญในชวงเดือนมีนาคม 2562 ตัดสินใหทางภาครัฐ

ตองชดใชคาเสียหายตามที่บริษัทโฮปเวลลย� นฟอง 

ผมเขามาเปน รมว.คมนาคมชวงเดือนกรกฎาคม 2562 ไดนํา

เร� องน้ีมาพิจารณา โดยมีการปรึกษากับทีมงานท่ีเปนฝายกฎหมาย 

พบประเด็นหลายเร� องท่ีน�าจะเปนขอเท็จจริง ท่ีสามารถนําไปตอสู

เพ� อไมใหรัฐตองมาชําระเงินท่ีก็คือเงินภาษีของประชาชน จากน้ัน

ก็มีการตอสูคดีกันมา จนมาชวงเม� อป 2564 ก็มีคําวินิจฉัยของศาล

ปกครองกลาง จนกระท่ังมาถึงศาลปกครองสูงสุดก็ยังวินิจฉัยใหทาง

ภาครัฐตองชําระเงินอยูดี ผมก็ไดปรึกษากับคณะทํางานฝายกฎหมาย

ของกระทรวงคมนาคม รวมถึงบุคคลท่ีมาชวยงานเร� องน้ี เชน พีระ

พันธุ สาลีรัฐวิภาค ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี และอีกหลายคน ไดมีการ

ประชุมปรึกษาและประเมินผลกัน จนไดขอสรุปท่ีนําไปสูการท่ีไดไป

ย� นเร� องตอผูตรวจการแผนดิน เพ� อใหผูตรวจการแผนดินไดวินิจฉัยวา

เร� อง ขอกฎหมาย ท่ีนํามาสูการวินิจฉัยคดีดังกลาวน้ีของศาลปกครอง

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม 

...ตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยออกมาวา การ

วินิจฉัยคดีดังกลาวน�าจะไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ทําใหกระทรวง

คมนาคมไดย� นเร� องไปยังศาลปกครองเพ� อขอใหศาลปกครอง

ไดพิจารณาปญหาเร� องคดีโฮปเวลลกันใหม อยางไรก็ตาม ศาล

ปกครองกลางยังคงมีคําตัดสินยืนยันเหมือนเดิม ทําใหมีการ

ย� นคํารองตอไปยังศาลปกครองสูงสุด ซึ่งทางคณะตุลาการศาล

ปกครองสูงสุดก็ไดมีคําวินิจฉัยออกมาเม� อวันศุกรที่ 4 มีนาคม ที่

วินิจฉัยใหมีการพิจารณาคดีโฮปเวลลกันใหม 

...เม� อจะมีการกลับมาพิจารณาคดีโฮปเวลลกันใหม ทาง

หน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของก็จะไดมีโอกาสนําขอเท็จจริงตางๆ ที่

เราพบไปย� นเร� อง โดยในสวนของการเตรียมพรอมในการสูคดี ผม

ก็ไดเชิญคณะทํางานที่รวมกันตอสูในคดีโฮปเวลลมาประชุมปรึกษา

หารือกันเม� อวันศุกรที่ 11 มีนาคมที่ผานมา ที่มีทั้งคณะทํางานที่อยู

ในกระทรวงคมนาคมและบุคคลที่อยูนอกกระทรวงคมนาคม 

จุดชี้ขาด โอกาสชนะคดีโฮปเวลล

ศักดิ์สยาม-รมว.คมนาคม เปดเผยไววา ประเด็นที่จะนําไป

สูการตอสูคดีหลังจากนี้ก็คือเร� อง การนับอายุความ เพราะการนับ

อายุความเราเห็นวา กอนหนานี้ที่ศาลปกครองนับอายุความตอน

วินิจฉัยคดีโฮปเวลล ไปนับอายุความโดยเริ่มนับจากวันที่มีการเปด

ทําการของศาลปกครอง แตวาขอพิพาทของคดีโฮปเวลลมันเกิด

กอนหนานั้น จึงน�าจะทําใหคดีขาดอายุความไปแลว เพราะมีอายุ

ความแคหาป เราเห็นวาคือประเด็นหลัก 

...สวนประเด็นถัดมาก็คือเร� อง การจดวัตถุประสงคในการ

ดําเนินธุรกิจ ของบริษัทโฮปเวลลตามหนังสือเอกสารการขอจด

ทะเบียนบริษัทจํากัด และหนังสือบริคณหสนธิท่ีตองไปจดแจงกับกรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เราเห็นวาไมไดเปนไปตามมติ

คณะรัฐมนตรี เพราะวามติคณะรัฐมนตรีท่ีไดมีการพิจารณาเร� องของ

การอนุญาตใหบริษัทโฮปเวลล (ฮองกง) ซ่ึงเปนผูรับสัมปทานในการ

กอสรางโครงการโฮปเวลล ไมไดอนุญาตในเร� องของการท่ีจะใหเปน

บุคคลตางดาวท่ีจะมาประกอบธุรกิจเก่ียวกับเร� องของการขนสงได 

ขณะน้ันเม� อเราเห็นก็สงสัยวา ทําไมบริษัทถึงจดทะเบียนได จึงมีการ

ย� นเร� องไปท่ีกระทรวงพาณิชยเพ� อสอบถาม ซ่ึงกระทรวงพาณิชยตอบ

เรากลับมาเหมือนกัน โดยตอบวาใชเวลาในการพิจารณา 86 วัน ซ่ึง

ไมไดเปนเร� องท่ีซักถาม เพราะไดถามวาเหตุใดถึงมีการจดทะเบียนได 

คือตอบกลับมาคนละเร� อง มาตอบเราในเร� องกรอบเวลา เพราะการ

ท่ีจะพิจารณาโดยใชเวลาก่ีวัน ไมใชประเด็น แตประเด็นคือมติคณะ

รัฐมนตรีไมใหทําได แตกลับมีการไปจดทะเบียนให เร� องน้ีจะนํามา

ฟองแพงตอไป ไมเก่ียวกับเร� องศาลปกครอง 

ประเด็นเร� องการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทในความเปนจริง เรา

พบประเด็นน้ีนานแลว ต้ังแตผมเขามารับตําแหน�งเปน รมว.คมนาคม 

ก็ไดเคยเสนอคณะรัฐมนตรี ทางกระทรวงพาณิชยก็ตอบกลับมาแบบ

น้ี คือเขาใชเวลาพิจารณา 86 วัน แตมันไมใชเร� องของขอกฎหมาย 

...ถัดมาที่เราเห็นก็คือวาบริษัท โฮปเวลล โฮลดิง (ฮองกง) 

เปนบริษัทที่ไดสัมปทาน แตปรากฏวาคนที่มาลงนามในสัญญา

เพียงคร้ังเดียวท่ีผมเคยทําคําวา เห็นดวย อยูในหนังสือ แตมีประโยค

ตอเน� องในหนังสือดังกลาวท่ีวา โดยตองปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 

มติคณะรัฐมนตรี และหลักธรรมาภิบาลโดยเครงครัด หากวาไมได

ทําตามระเบียบกฎหมาย มติ ครม.และหลักธรรมาภิบาล ผมก็คือ ไม

เห็นดวย และน่ันคือส่ิงท่ีเปนความเห็นคร้ังถัดมา ท่ีก็อธิบายวาคุณไม

ไดทําตามระเบียบกฎหมายอะไร ไมไดทําตามมติ ครม. 

“อยางหากเปนหน้ีท่ีถูกกฎหมาย รัฐตองแบก แตถาหน้ีทํา

มาโดยไมถูกกฎหมาย รัฐจะไปแบกไดอยางไร วันท่ีบริษัทกรุงเทพ

ธนาคมฯ รับภารกิจจาก กทม.ไปดําเนินการ ไมไดใชระเบียบกฎหมาย 

ผมก็ถามวาทําไมไมใช เขาก็บอกวาไมใชรัฐ ผมก็บอกวาหากไมใชรัฐ 

แสดงวาคุณเปนเอกชนใชหรือไม เขาก็บอกวาใช ถาแบบน้ันเอกชน

กับเอกชนมีหน้ีตอกัน ตองเคลียรกันเอง รัฐไปเก่ียวอะไร วันน้ีพอคุณ

เปนหน้ี แตเปนหน้ีเอกชน แลวจะมาบอกใหรัฐไปแก แตหากรัฐไปทํา

ก็ผิดกฎหมายสิ ถูกไหม แตหากคุณบอกวาคุณเปนรัฐ แลวทําไมไมใช

ระเบียบกฎหมายในการประมูล ทําไมไปหยิบบริษัทท่ีวามาลงทุน มา

ติดต้ังบริษัทเดินรถ คุณก็ผิดอยูดี ทําไมได ผมบอกจริงๆ” 

ศักด์ิสยาม-รมว.คมนาคม กลาวตอไปวา อยางไรก็ตามหาก

ถามวามีทางออกหรือไม ก็บอกไดวามี คือทําใหถูกกฎหมาย คือ

เอกชนก็ฟองเอกชน คุณเปนหน้ีกันแลวไมจาย ก็ฟองรองกันไป แลวก็

นําสวนท่ีวากันดังกลาวมาเปนสวนๆ ตรงกลางหมดสัญญาสัมปทานป 

พ.ศ.2572 กอนถึงป 2572 ประมาณสักกอนหนาน้ันก็ทําแบบการรวม

ทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ 

PPP) ใชระเบียบกฎหมาย โดยใหมีการประมูลโครงการบนหลัก                                                                       

ธรรมาภิบาล 

...และหลายเร� องท่ีผมเห็น คุณไมไดมองชาวบานเลย เร� อง

น้ีผมบอกให ตอใหมันถูกกฎหมายแตถาคาโดยสารแบบน้ี ก็

ทําใหประชาชนไดรับผลกระทบ ป 2572 ทรัพยสินตองเปนของ

กรุงเทพมหานคร เวลาไปท่ี PPP ตนทุนเร� องคากอสรางไมมีแลว เคย

มีการศึกษาวิเคราะหมา อยางเร� องการเก็บคาโดยสาร 65 บาท ถา

รัฐทําเอง ตองไดส่ีแสนลานบาทในสามสิบป คือ พ.ศ.2572 ถึง พ.ศ.

2602 ซ่ึงส่ีแสนลานบาท นําเขารัฐคร่ึงหน่ึงคือสองแสนลานบาท ท่ีก็

คือเหลือสองแสนลานบาท เอาสองแสนลานบาทมาลดคาโดยสาร จะ

ตองเปน 65 บาทหรือไม แลวเอาไปใหเอกชนทํา เอกชนไดไปสาม

แสนลานบาทหรือไม ผมพูดอยางน้ีดีกวา  

-แลวท่ีนายกรัฐมนตรีใหคมนาคมไปคุยกับกรุงเทพมหานคร 

ไดขอสรุปหรือไม? 

เขาไมมาคุย แตละเร� องกวาจะเจอตองไปหาเอง แลวก็ชอบ

ไปแถลงวาสงมาใหแลว ผมถึงสวนไปวาท่ีสง สงอะไรมา ถาม ก.แต

มาตอบ ฮ. คนละเร� อง สัญญายังไมใหเราดูเลย เพราะใหดูไมได มัน

ผิด แลวเร� องท่ีคาอยูต้ังแตสมัยอดีตผูวาฯ กทม.คนกอนๆ อันน้ันรอย

เปอรเซ็นต 

-หาก กทม.กับมหาดไทยนําเร� องน้ีเขาไปให ครม.พิจารณา

เห็นชอบ?

ไมมีปญหา ผมบอกเลยวาในท่ีประชุม ครม. เวลาประชุมอะไร

ก็ตาม เหมือนกับดูอยางเวลาประชุมสภา เวลาจะผานกฎหมายอะไร

ตางๆ ในสภาท่ีมี ส.ส. 500 คน ก็ไมได โหวตเห็นดวยหมด แตหาก

เสียงเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงก็ถือวาผาน

วันน้ีเอาเร� องแรกกอนคือหน้ี มันไมถูกกฎหมาย ก็ไปทําใหถูก

กฎหมาย ก็ฟองกันระหวางเอกชน เสร็จแลวถอยมาทําตามกฎหมาย 

วิธีการ โครงการตรงสวนกลาง สัญญาหมดป 2572 ก็มาศึกษาการ

ทํา PPP แลวก็เปดใหประมูลปกติ ซ่ึงประโยชนสูงสุดคือชาวบานจะ

ได เพราะพอประมูลก็สามารถ forecast ไดวารายไดของโครงการจะ

เปนอยางไร ตนทุนการทําโครงการเปนอยางไร ทําใหคาโดยสารถูก

แน�นอน หาก กทม.จะทํา สภา กทม.ก็ต้ังงบประมาณข้ึนมา 

มีเร� องตลกอยูเร� องหน่ึง เวลาจัดซ้ือจัดจาง ถาเปนรัฐตองมี

เงินกอน ถึงจะไปจัดซ้ือจัดจางได แตอันน้ีไมมีเงิน เสร็จแลวไปเซ็น

สัญญากับเขา เสร็จแลวบอกวาเปนหน้ี ไมมีเงินจาย ระเบียบบานไหน

น่ี ผมทําความเห็นเขาท่ีประชุม ครม.ไป 9 ฉบับมีรายละเอียดหมด 

-อีกฝายฟงคมนาคมบางหรือไม?

ผมวาท่ีเขาพูด เขาไมไดพูดกับผม แตเขาพูดกับเอกชน วา

เขาทําใหแลว แตวามันไมได เพราะวาผม แตผมก็บอกวาก็แลวแต 

เพราะวันท่ีผมเขาทําหนาท่ี ผมขอแคสองเร� อง คืออยาทําใหผมตอง

ติดคุกหรือทําใหผมตองออกนอกประเทศ ผมไมเอา ผมรักประเทศน้ี 

-เร� องน้ีควรตองรอใหผูวาฯ กทม.คนใหมท่ีจะเขามาหลัง 

พ.ค.ตัดสินใจหรือไม?

มันไมเก่ียว เพราะหากทําตามกฎหมาย ทําตามมติ ครม.และ

หลักธรรมาภิบาลก็จบ สวนหนาท่ีผมใน ครม.ผมทําอยูแลว เพราะ

มติ ครม.ท่ีใหทํา 1 2 3 4 5 ถามวาทําหรือยัง ก็ยังไมทํา ท่ีบอกใหมา

หารือกับกระทรวงคมนาคมก็ไมมา ยังไมเห็น แลวบอกวาสงหนังสือ

มาแลว เราก็ยังไมเห็น 

“ถามวานําเร� องน้ีเขา ครม.ไดหรือไม ก็ตอบไดวา ไดทุกคร้ัง

ท่ีมีประชุม ครม. โหวตยังไงก็วาไปตามมติ ครม. ผมก็มีหนาท่ีสงวน

ความเห็นไววาผมไมเห็นดวย ผมคัดคาน ก็ตามหนังสือท่ีผมเคย

เสนอไปเกาคร้ัง สวนเม� อดําเนินการไปแลว หากมีเร� องตามมาก็วา

ไปตามกรรมของแตละคน เราก็ไมเก่ียว คือมันทําไมได แตหากจะ

ทําก็มีวิธีทําก็คือ ทําตามกฎหมาย กฎหมายวายังไงก็วาไปตามน้ัน”. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

สัมปทานกลายเปนโฮปเวลล ประเทศไทย มันคนละบริษัทกัน ซึ่ง

จริงๆ ในเร� องหลักของนิติบุคคลจะตองแยกกันโดยเด็ดขาดอยูแลว 

ไมสามารถเกี่ยวของกันได ยกตัวอยาง หากบริษัท ก.ไดสัญญา

สัมปทาน จะไปเอาบริษัท ข.มาลงนาม มันลงนามไมได เพราะ

ฉะนั้นเราก็เห็นวาเร� องนี้ผิดฝาผิดตัวแลว 

“เร� องคดีโฮปเวลล หากถามวาเรามีความมั่นใจขนาดไหน 

เราก็คิดวาที่ทางองคคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัย

ใหมีการพิจารณาคดีโฮปเวลลกันใหม ก็เปนเร� องที่จะทําใหการสู

คดีไดมีการเสนอประเด็นตางๆ ขางตน แตหากดูตามขอกฎหมาย 

ความคิดเห็นโดยสวนตัวของผม ผมวาไมน�าจะชอบตั้งแตแรก 

ตั้งแตเร� องการนับอายุความแลว อายุความคดีขาดแลว แลวถาไล

ลงมาตามนั้นอีกก็จะพบสิ่งที่ผิดฝาผิดตัวอีก”

 ...เชนเร� องวัตถุประสงคการจัดตั้งบริษัทไมมี แลวจะมี

คุณสมบัติอะไรที่จะเขามาทําสัญญาได เพราะวาบริษัทโฮปเวลล 

ฮองกง เปนนิติบุคคลตางดาว ซึ่งตอนนั้นมีประกาศคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 281 (ปว. 281) หามไวในการที่จะเขามาประกอบกิจการ 

(หามไมใหคนตางดาวหรือนิติบุคคลตางดาวเขามาประกอบกิจการ

ขนสงทางบก น้ํา และอากาศในประเทศไทย) เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากคณะรัฐมนตรี 

ศักดิ์สยาม-รมว.คมนาคม ระบุวา ประเด็นเหลานี้จะเปน

เร� องที่เราจะใชในการดําเนินการ โดยเม� อกระทรวงคมนาคมและ

การรถไฟแหงประเทศไทย ย� นเร� องไปที่ศาลปกครองชั้นตนและมี

การพิจารณาคดีกันใหม การสูคดีทางอัยการจะเขามาเปนทนาย

ใหเรา แตกระทรวงคมนาคมจะตั้งนักกฎหมายเขาไปรวมทํางาน

ดวย เพราะตองการนําขอเท็จจริงทั้งหมดที่บอกขางตนเขาไปสูการ

พิจารณาคดี 

...สวนในเร� องของการดําเนินการทางศาลแพง เราก็จะมีการ

ดําเนินการดวยอยูแลว ซ่ึงก็เปนเร� องท่ีตองขอบคุณทางคณะตุลาการ

ศาลปกครองสูงสุดท่ีไดมีคําวินิจฉัยในคํารองคดีดังกลาวออกมา โดย

เม� อกระทรวงคมนาคมไดคําวินิจฉัยออกมาอยางเปนทางการแลว 

กระทรวงคมนาคมก็ไดไปย� นเร� องตอศาลปกครองเพ� อขอชะลอการ

บังคับคดี (ย� นเม� อ 7 มี.ค.65) เพราะวามีบริษัทเจาหน้ีของโฮปเวลล

ไปฟองเพ� อใหมีการชําระหน้ี เม� อทางกระทรวงคมนาคมไปย� นเพ� อขอ

ชะลอการบังคับคดี ซ่ึงทางศาลก็ส่ังใหรอไวกอน รัฐเลยยังไมตองจาย

เงินอะไรในขณะน้ี เราตองไปสูกันใหสุดทาง 

เช� อภาครัฐไมนาเสียคาโงโฮปเวลล

-มีความมั่นใจมากเพียงใดวาจะชนะคดีได? 

ความเห็นสวนตัว ผมเห็นวาทุกประเด็นมีขอตอสู และก็

มั่นใจวาเร� องเหลานี้ หากเราตีความตามขอกฎหมายจริงๆ เรา

ไมน�าจะตองมาเสียคาอะไรพวกนี้ สิ่งที่เราดําเนินการในขณะนี้ 

เร� อง อายุความ หรือเร� องอ� นๆ เราก็คิดวา รัฐไมตองจาย ก็รอดู

คําวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะออกมาดีกวา ผมคงไมสามารถไป

ละเมิดตรงนั้นได ตอนนี้ก็เพียงแคนําเสนอในประเด็นที่เราเห็น ซึ่ง

ไมเคยถูกหยิบมาใชในการตอสูคดีเลย ซึ่งเม� อไมไดหยิบมาก็ไมไดวา

กัน แตศาลก็วินิจฉัยในสิ่งที่ไดนําไปสูคดี ซึ่งการไปสูสิ่งที่ย� นไปแค

นั้นมันยังไมพอ ก็แพคดี แตวาหลักกฎหมายประเทศไทย ก็มีเร� อง

ที่ดี อยางกรณีที่เรามีศาลรัฐธรรมนูญ ที่ทําใหเกิดกระบวนการที่

บาลานซ 

ส่ิงเหลาน้ีผมไดแจงตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ใน

การประชุมคณะรัฐมนตรีเม� อวันท่ี 8 มีนาคมท่ีผานมา ท่ีก็มีการถาม

วาหลังจากน้ีเร� องโฮปเวลลจะเปนอยางไรตอไป ผมก็ใหความเห็นสวน

ตัวไปวา ไมน�าแพ แตตรงน้ีก็อยูท่ีคําวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีจะ

ออกมา แตวาเราสูเต็มท่ีอยูแลว ประเด็นตางๆ ท่ีเราเห็นท่ีผมไดพูด

ไปขางตน เชนเร� อง อายุความ หรือเร� องท่ีมีการไปจดทะเบียนบริษัท

โดยไมชอบ หรือวาบริษัทท่ีมาลงนามเปนคนละบริษัทกัน ผมวาแบบน้ี

นิติกรรมมันโมฆะหมดต้ังแตตน เม� อโมฆะหมดโดยหลักของกฎหมาย

ก็คือ ตองคืนสูสภาพเดิม ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีมันมีรายละเอียดตอไปอีกวา 

เม� อกลับคืนสูสภาพเดิมแลว ใครควรจะตองโดนอะไรบาง อันน้ีก็ตอง

วากันไป แตวาเอาหลักใหญกอนวารัฐไมควรตองเสียรวม 25,000 

ลานบาท 

...หลังการประชุมคณะทํางานของกระทรวงคมนาคมเม� อ 11 

มีนาคมแลว จะมีการมอบหมายงานใหแตละสวนไปทําหนาท่ี คือ

เร� องน้ีกระทรวงคมนาคมกับการรถไฟแหงประเทศไทยเปนจําเลยท่ี

ศาลปกครอง และตอไปเราจะเปนโจทกตอนย� นฟองแพง โดยเม� อ

ประชุมจนไดขอยุติ หลังจากท่ีเรามีการทําการบานไวกอนหนาน้ีหมด

แลว ก็จะไดมีการไปย� นเร� องตอไป โดยกระบวนการท่ีจะไปย� นตอศาล

ปกครองจะตองไมเกิน 90 วันหลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคําวินิจฉัย

ใหศาลปกครองพิจารณาคดีโฮปเวลลใหม เม� อ 4 มีนาคม 2565 ท่ี

เปนเง� อนเวลาในการท่ีจะตองไปย� นเร� องตอศาลปกครองกลาง เพ� อขอ

ใหศาลปกครองพิจารณาคดีโฮปเวลลใหมอีกคร้ัง 

ศักด์ิสยาม-รมว.คมนาคม กลาวตอไปวา ต้ังแตเขามารับ

ตําแหน�ง รมว.คมนาคม ชวงเดือนกรกฎาคม 2562 ไดประกาศ

นโยบายต้ังแตเขามารับตําแหน�งไวหลายเร� อง แตมีอยูเร� องหน่ึงท่ีได

ประกาศไวคือ ตอไปน้ี กระทรวงคมนาคมตองไมมีเร� องคาโง เร� องน้ี

คือเร� องหน่ึงท่ีไดบอกไป ดังน้ันนโยบายท่ีผมเคยใหไวตอไป กระทรวง

คมนาคมตองไมมีคาโงก็จะไมมี 

-เร� องโฮปเวลลคิดวาเปนผลงานของกระทรวงคมนาคมหรือ

ไม? 

ผมคิดวาเปนผลงานของทุกคน เพราะเร� องน้ีลําพังผมคนเดียว

ทําไมได ถาไมมีคณะทํางานมาชวย ขณะเดียวกันเร� องน้ี ถาคณะ

รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีไมสนับสนุนก็คงทําไมได 

-ก็ถือวาคงจบในยุคน้ี เพราะเร� องโฮปเวลลยืดเย้ือมาหลาย

รัฐบาล? 

ก็อยากใหจบ แตกระบวนการสูคดีในช้ันศาลอาจใชเวลาพอ

สมควร ท่ีไมทราบวาจะอยูในชวงยุคท่ีผมดํารงตําแหน�งหรือไม แต

เราพยายามจะใสท้ังหมดเขาไป และเราเช� อม่ันตอศาลวาทานมีความ

เปนกลาง ความยุติธรรม ไมอยางน้ันทานคงไมเปดใหมีการพิจารณา

คดีกันใหม แตผมพยายามทําในชวงเวลาท่ีผมยังอยูในตําแหน�งให

เต็มท่ี สวนเร� องความผิดทางละเมิดท่ีมีเร� องตองดําเนินการตอจากน้ี 

ทางปลัดกระทรวงคมนาคมกําลังดูอยู เร� องโฮปเวลลเราตองทําตาม

กฎหมายอยูแลว

สัมปทานรถไฟฟาสายสีเขียว

ทาทีภูมิใจไทยเอาอยางไร?

เม� อคุยกันจนครบประเด็นเร� องคดีโฮปเวลลแลว เราเลยถามถึง

ทาทีของกระทรวงคมนาคมและพรรคภูมิใจไทยตอโครงการ รถไฟฟา

สายสีเขียว ท่ีพรรคภูมิใจไทยเคยคัดคานการท่ีจะมีการขยายสัมปทาน

โครงการดังกลาวใหบริษัทเอกชนออกไปอีก 30 ป จน 7 รัฐมนตรีของ

ภูมิใจไทยเคยพรอมใจไมรวมประชุม ครม.ตอนท่ีกระทรวงมหาดไทย

จะนําเร� องดังกลาวให ครม.เห็นชอบมาแลว 

 ศักด์ิสยาม-รมว.คมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย 

ระบุวา เรายังคงยืนยันเร� องการปฏิบัติตามระเบียบ ขอกฎหมายและ

หลักธรรมาภิบาล จริงๆ มีคําพูดท่ีอาจจะคลาดเคล� อนท่ีไปบอกวา

ผมเคยเห็นดวย เพราะในความเปนจริงเร� องโครงการรถไฟฟาสายสี

เขียว ผมเคยทําหนังสือเขาท่ีประชุม ครม. 9 คร้ัง โดยคร้ังท่ีหน่ึงเปน

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ-รมว.คมนาคม

สูใหมคดีโฮปเวลล รัฐไมนาแพ 

และจุดยืน ภท. ‘รถไฟฟาสายสีเขียว’ 

ดีโฮปเวลล ยังเปนเร� องที่หลายฝายใหความสนใจอยาง

และจุดยืน ภท. ‘รถไฟฟาสายสีเขียว’ 

ค



‘นคราธานี’ ศรัทธานำาทาง เส้นทางนำาเที่ยว

อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ

ทท.แนะนำ�เส้นท�งนคร�ธ�นี  

“อุดรธ�นี-หนองค�ย-บึงก�ฬ” 

ภายใต้แนวคิด “ศรัทธ�นำ�ท�ง 

เส้นท�งนำ�เที่ยว” สวยงามด้วยธรรมชาติ 

กิจกรรมประเพณี วิถีชุมชน สามารถ   

เดินทางได้ทุกวันตลอดปี เน้นการท่องเที่ยว

ยุคใหม่ ใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

เคารพกฎกติกาของสถานที่และชุมชน 

นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำานวยการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สำานักงานอุดรธานี รับผิดชอบพื้นที่ 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และ

จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย (ททท.) สำานักงานอุดรธานี 

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัส

ความงดงามและอัศจรรย์ของกลุ่มจังหวัด 

“นคราธานี” อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ 

ภายใต้แนวคิด “ศรัทธานำาทาง เส้นทางนำาเท่ียว”          

ด้วยเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ      

ที่สวยงาม กิจกรรมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน

ที่หลากหลาย เป็นศูนย์รวมความศรัทธา

ของผู้คนจากทุกสารทิศ และสามารถ   

เดินทางได้ทุกวันตลอดปี  

ทั้งนี้ ททท.สำานักงานอุดรธานี 

ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่                      

ได้จัดเส้นทางกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว

เลือกสัมผัสประสบการณ์ท่ีหลากหลายดังน้ี                                 

1.ประสบการณ์สายมู เส้นทางท่องเที่ยว                                             

“ไหว้พญานาค พญายักษ์ แล้วจะหลงรัก                                                

นคราธานี” 2.ประสบการณ์เส้นทางแก้ชง 

เสริมสิริมงคลตลอดปี @นคราธานี 

(อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ) 

3.ประสบการณ์ขับรถท่องเที่ยวเส้นทาง                                 

สายพญานาค แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

4.ประสบการณ์ In Love @นคราธานี 

(อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ) พาคนรัก 

พาน้องพี่เที่ยวสัมผัสประเพณีแห่งศรัทธา

เทศกาลออกพรรษาและบ้ังไฟพญานาคโลก             

จังหวัดหนองคาย และ 5.ประสบการณ์

ท่องเที่ยวบึงกาฬเมืองนาคา มหัศจรรย์

ธรรมชาติอันเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธา 

โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถ

สอบถามรายละเอียดของแต่ละเส้นทาง

ผ่านทาง Facebook : ททท.สำานักงาน

อุดรธานี-TatUdon หรือโทรศัพท์ 

0-4232-5407 

ผู้อำานวยการ ททท.สำานักงาน

อุดรธานีกล่าวต่อว่า กลุ่มจังหวัด      

“นคราธานี” ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยว 

3 จังหวัด คือ  จังหวัดอุดรธานี จังหวัด

หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ โดยเฉพาะ

จังหวัดอุดรธานี  นับเป็นศูนย์กลาง

การคมนาคมและการท่องเที่ยวของ                      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งมีแหล่ง             

ท่องเที่ยวอันเป็นเส้นทางแห่งศรัทธา             

ของชาวอีสานมากมาย อาทิ  

วัดป่�คำ�ชะโนด หรือวัดศิริสุทโธ 

ซึ่งมีความเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นทาง

เข้าเมืองบาดาลอันเป็นที่อยู่ของพญานาค   

ปัจจุบันมีต้นชะโนดซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ

ต้นตาลและต้นมะพร้าวรวมกันขึ้นปกคลุม

หนาแน่น ภายในวัดมีศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ

และบ่อน้ำาศักดิ์สิทธิ์ตลอดทั้งปี มีประชาชน

จากทุกสารทิศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน

เดินทางมากราบไหว้บูชาเพื่อขอโชคลาภ

และสิ่งที่เป็นมงคล

วัดป่�ภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำาโสม      

5.5 ตารางกิโลเมตร ในเขต                          

บ้านติ้ว ตำาบลเมืองพาน อุทยาน

ประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็น

อุทยานที่แสดงถึงพัฒนาการ

อารยธรรมของมนุษย์ และ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิประเทศซึ่งมีโครงสร้าง

ส่วนใหญ่เป็นหินทราย ถูกการ

กัดกร่อนทางธรรมชาติทำาให้เกิด                          

เป็นโขดหินน้อยใหญ่ และมี

รูปร่างแตกต่าง มีหลักฐาน

เก่ียวกับการดำาเนินชีวิตของผู้คน                             

ในอดีตท่ีน่าสนใจหลายจุด รวมถึง                                                                    

การใช้พื้นที่ในเชิงศาสนสถาน           

เช่น พระพุทธบาทบัวบก 
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มองเมืองมองเมือง

ทางขึ้นถ้ำานาคา ที่มีความสูงชัน

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี บรรยากาศธรรมชาติสวยงามจากภูลังกา จ.บึงกาฬ

เส้นทางสายศรัทธา นคราธานี 

หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย สกายวอล์ก วัดผาตากเสื้อ จ.หนองคาย

หินที่มีลักษณะคล้ายงู หรือเกล็ดพญานาค บริเวณถ้ำานาคา ภูลังกา จ.บึงกาฬ

วัดป่าคำาชะโนด จ.อุดรธานีวัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี  มองจากมุมสูง

บ้านนาคำาใหญ่ ตำาบลบ้านก้อง อำาเภอนายูง 

จังหวัดอุดรธานี เป็นพุทธสถานท่ีอยู่ร่วมกับ           

พื้นที่ป่าสงวน มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม 

และมองเห็นผืนป่าโดยรอบ นักท่องเที่ยว

นิยมขึ้นไปเก็บภาพจากมุมสูงลงมา  เป็น

สถานที่ที่มีความสงบเหมาะแก่การปฏิบัติ

ธรรม ภายในพระวิหารประดิษฐาน

พระพุทธไสยาสน์ โลกนาถศาสดามหามุนี  

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 20 เมตร   

ทีแ่กะสลกัหินออ่นจากอติาลีไดอ้ยา่งงดงาม

และแปลกตา 

อุทย�นประวัติศ�สตร์ภูพระบ�ท  

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 

ท

สรณะ รายงาน

พระพุทธบาทหลังเต่า ถ้ำา และเพิงหินต่างๆ 

เป็นสถานที่ที่เหมาะสำาหรับคนที่สนใจเรื่อง

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูมิภาคแถบน้ี

วัดโพธิสมภรณ์ ต้ังอยู่ริมถนนโพธ์ิศรี                                               

ตำาบลหมากแข้ง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง   

ของชาวอุดรธานี สร้างในช่วงปลาย

สมัยรัชกาลที่ 5 ภายในวัดมีปูชนียวัตถุ        

ที่สำาคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปทองสำาริด 

พระพุทธรูปศิลาแลง ต้นพระศรีมหาโพธิ 

รอยพระพุทธบาทจำาลอง และพระบรมธาตุ

ธรรมเจดีย์ รวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์

สายกัมมัฏฐานให้สักการะกันด้วย ถือเป็น

ศูนย์รวมความศรัทธาที่สำาคัญของชาว

อุดรธานี

วัดป่�บ้�นต�ด อยู่ท่ีตำาบลบ้านตาด 

สภาพโดยท่ัวไปเป็นพ้ืนท่ีป่าร่มคร้ึม มีพ้ืนท่ี

ประมาณประมาณ 163 ไร่ เคยเป็นที่

พำานักของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน 

โดยทั่วไป และเหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการ 

ไปปฏิบัติธรรม

สำาหรับผู้สนใจเรื่องวัฒนธรรม มี

ตล�ดผ้�บ้�นน�ข่� ตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพ 

อุดรธานี-หนองคาย อยู่ภายในบ้านนาข่า 

ก่อนถึงวัดนาคาเทวี เป็นตลาดที่เกิดจาก

การรวมกลุ่มทอผ้าบ้านนาข่าและหมู่บ้าน

ใกล้เคียงกว่า 30 ร้านค้า ประกอบไปด้วย

ร้านจำาหน่ายผ้าหมี่ขิด  หรือผ้าไหมลายขิด 

ซึ่งแต่ละผืนผ่านการทอเก็บขิด แต่ละลาย

จะมีรูปแบบที่สวยงาม มีความมัน วาว นูน 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผ้าอีสาน บางร้าน

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขิด เช่น 

เสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าพันคอ หมอนอิง                                            

ของที่ระลึก ซึ่งได้รับความนิยมจาก     

นักท่องเที่ยวอย่างมาก

ในส่วนจังหวัดหนองคายก็มีสถานที่                                        

น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ วัดดงแขม,                   

วัดพระใส, วัดถ้ำาศรีมงคล, พระธาตุบังพวน, 

วัดผาตากเสื้อ, ตลาดท่าเสด็จ จังหวัด

หนองคาย ฯลฯ     

ขณะที่ จังหวัดบึงกาฬ มีพิพิธภัณฑ์

ชุมชนมีชีวิต, ภูสิงห์ (หินสามวาฬ), หลวงพ่อ 

พระใหญ่, วัดโพธาราม, ศาลเจ้าแม่สองนาง, 

ตลาดลาว, หาดคำาสมบูรณ์, วัดถ้ำาศรีธน, 

วิวภูลังกา, น้ำาตกเจ็ดสี, น้ำาตกภูถ้ำาพระ,  

บึงโขงหลง ฯลฯ

ทั้งนี้ สถานที่แต่ละแห่งนั้น มี

ความสวยงามในเชิงของแหล่งท่องเที่ยว     

ทางธรรมชาติ และเป็นสถานที่ที่มีเรื่อง

ราวความเป็นมา ได้รับความนิยมจาก       

นักท่องเที่ยวผู้มีศรัทธาเดินทางไปเยือน 

กันตลอดทั้งปี 

ผู้อำานวยการ ททท.สำานักงาน

อุดรธานีกล่าวต่อว่า หลังจากประเทศไทย

เจอสถานการณ์ โควิด-19 รูปแบบการ

ท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปเป็นการท่องเที่ยว

แบบ New Normal หรือการท่องเที่ยว

วิถีใหม่ นอกจากเน้นความสุขและความ

ประทับใจจากการท่องเที่ยวแล้ว ยังต้อง                                           

ให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยทางด้าน

สุขภาพตามมาตรการด้านสาธารณสุข

อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมใส่หน้ากาก

อนามัยตลอดการเดินทาง พกเจล

แอลกอฮอล์เพื่อล้างมือ กินร้อน ใช้ช้อน 

ตัวเอง การเว้นระยะห่างในระหว่างการ                              

ท่องเที่ยว ใช้จ่ายผ่านมือถือแทนเงินสด

เพื่อลดการสัมผัส ที่สำาคัญและห้าม    

มองข้ามคือ ควรเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

ที่มีบริการได้มาตรฐานความปลอดภัย

ด้านสุขอนามัย ซึ่งสามารถสังเกตได้ง่าย                                         

โดยดูจากตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing                                         

Thailand Safety & Health Administration)

“อีกสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวควรต้อง

ปฏิบัติ น่ันคือการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ไม่สร้างขยะ                                                

ลดการใช้พลาสติก ไม่ทำาลายสถานที่                

ท่องเที่ยว ตลอดจนการให้ความเคารพ

และปฏิบัติตนตามกติกาในการเข้าเย่ียมชม                                                   

สถานที่ทุกแห่ง” ผู้อำานวยการ ททท.

สำานักงานอุดรธานีกล่าว   

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม                  

ได้ที่ ททท.สำานักงานอุดรธานี โทร. 

0-4232-5407 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

การท่องเท่ียวหนองคาย โทร. 0-4242-1326                           

Facebook ททท.สำานักงานอุดรธานี - TatUdon 

หรือ Call Center 1672 เพื่อนร่วมทาง
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